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อิสรภาพแห่งความคิด

ชุดความคิด-นัยระหว่างบรรทัด

รธน.มาตรา 158 

‘บิ๊กตู่’ อยู่หรือไป?

ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 9419 วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ขึ้น 2 ค่ำา เดือน 10 ปีขาล
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำานานไหมไทย” ครั้งที่ 17 ประจำาปี 2565 ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ภูมิใจไทยขยับแบ่งเค้ก/‘จุรินทร์’ลั่นโควตารมต.ตามข้อตกลงเดิม

แฉโจรใต้ โตพรวด!

BRNฝึก3หมื่นคน

‘คนดี’ กับ ‘โอกาส’

2หน้า...

ตามรอย..เสน่ห์รอบเมืองกรุง

เส้นทางแห่งสีสัน 

กทม.-ปทุมธานี-นนทบุรี

ประกาศใช้แล้ว

‘พรบ.กระท่อม’

ห้ามเด็ก-คนท้อง

นราธิวาส/ยะลา • โจรใต้ป่วนยี่งอ วาง

ระเบิดเซเว่น อีเลฟเว่น โชคดีคนร้ายลืม

เปิดสวิตช์ให้ระเบิดทำางาน คุมเข้มเส้นทาง

เข้า-ออกเมืองเบตง ร้านสะดวกซื้อ หลัง

เจ้าหน้าที่พบคนร้ายพุ่งเป้าร้านสะดวกซื้อ

ทำาลายเศรษฐกิจ แฉบีอาร์เอ็นสร้างกอง

กำาลังรุ่นใหม่ร่วม 3 หมื่นคน

คืนวันศุกร์ที่ผ่านมา พ.ต.อ.วรงค์ เกิด

สวัสดิ์ ผกก.สภ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 

ทำาเนียบรัฐบาล • พ.ร.บ.พืชกระท่อมมีผล

บังคับใช้แล้ว ห้ามขายเด็กต่ำา 18 หญิงมี

ครรภ์ ให้นมบุตร กำาหนดสถานที่ห้ามขาย 

ระวังปรับ 3-5 หมื่น

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 น.ส.รัชดา 

ธนาดิเรก รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติพืช

กระท่อม พ.ศ.2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันนี้ โดยกฎหมายให้นิยามใบกระท่อม  

หมายความถึงใบของพืชกระท่อม และให้

รวมถึงน้ำาต้มใบของพืชกระท่อมและสาร

สกัดที่ ได้จากใบของพืชกระท่อม สาระของ

กฎหมายครอบคลุมการขออนุญาต

ไทยโพสต์ • ฝุ่นตลบ! ส่อปรับ ครม. ภูมิใจไทย

รอ “กนกวรรณ” ไขก๊อก 2 กลุ่มบี้กันเอง

หวังเสียบเก้าอี้ รมช.ศึกษาธิการ ขณะที่  

“จุรินทร์” ลั่นข้อตกลงในเรื่องโควตารัฐมนตรี

ยังเหมือนเดิม รอศาล รธน.พิพากษา “นิพนธ์” 

ส่วนเพื่อไทยห้าวจัด อยากให้ยุบสภาเลือกตั้ง

ใหม่ แต่รอกฎหมายลูกบังคับใช้ก่อน 

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน

ว่า หลังจากวันที่ 26 ส.ค. ศาลฎีกามีคำาสั่ง

ให้นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หยุดปฏิบัติ

หน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำาพิพากษา ภายหลัง

ศาลรับคำาร้องของคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

คดีฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงรุกที่ป่าเขาใหญ่ 

ทำาให้แกนนำาพรรคภูมิใจไทยจับตาดูท่าทีว่า

นางกนกวรรณจะลาออกจากตำาแหน่ง รมช.

ศึกษาธิการหรือไม่

ขณะเดียวกัน ทางพรรคมีการจัด

เตรียมบุคคลที่จะมาทดแทนตำาแหน่งดัง

กล่าว ซึ่งคาดกันว่าน่าจะเป็นนายชยุต ภุมมะ 

กาญจนะ ส.ส.ปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทย 

เนื่องจากเป็นโควตาเดิม จ.ปราจีนบุรี ประกอบ

กับนายชยุตเป็น ส.ส.มาหลายสมัย ซึ่งถือว่ามี

ความอาวุโสทางการเมือง อีกทั้งรุ่นบิดาเคย

เป็นรัฐมนตรี ก็มีความสัมพันธ์กับนายสุนทร 

วิลาวัลย์ บิดาของนางกนกวรรณ 
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2 ในประเทศ
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(1)          

นังสืองานศพอีกเล่ม...ที่คงต้องขออนุญาตหยิบ

เอามาพูดถึง เอ่ยถึง ณ ที่นี้ คือหนังสือ อนุสรณ์ 

นายปาล พนมยงค์ หรือลูกชายคนโตของท่าน

รัฐบุรุษ อาจารย์ปรีดี พนมยงค ์และ ท่านผู้หญิงพูนศุข 

พนมยงค ์ที่มาด่วนจากพ่อ-แม่ ครอบครัว ญาติสนิทมิตร

สหายไปตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มใหญ่ ไม่ถึงกับวัยชรา หรือเพียง

แค่อายุ 50 ปีเท่านั้นเอง...

(2)                                                                                

คือนอกจากเป็นหนังสือที่ได้นำาเอาประวัติชีวิต 

ความเป็นมา ของ คุณปาล พนมยงค ์มาบรรยายไว้

เป็นอนุสรณ์ ที่ระลึก ถึงบุรุษผู้ที่ทั้งแข็งแกร่ง ทั้งอดทน

อดกลั้น กล้าหาญชาญชัย แถมยังอ่อนน้อมถ่อมตนอีก

ด้วยต่างหาก จนก่อให้เกิดความน่าทึ่ง น่าประทับใจ ต่อ

สิ่งต่างๆ ที่ผู้ตายได้เคยสร้างสมเอาไว้ ไม่ว่าต่อเพื่อน

ฝูง ญาติมิตร ครอบครัว พ่อและแม่ ไปจนถึงสังคมไทย

ยังมีโอกาสได้รับรู้ รับทราบ ถึงความรู้สึกลึกๆ ที่ ท่านผู้

หญิงพูนศุข พนมยงค์ ท่านได้กลั่นกรองถึงลูกชายคนโต 

โดยเฉพาะช่วงที่ผู้ที่เป็นแม่ จำาต้องตัดใจพลัดพรากจาก

ลูกชายไปพำานักอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสกับ ท่านปรีดี ทั้งที่ 

คุณปาล ยังตกอยู่ในสภาพนักโทษคดี กบฏสันติภาพ ยัง

ต้องติดคุก ต้องขึ้นโรง ขึ้นศาล อันเป็นความรู้สึกที่ต้อง

เรียกว่า ยากจะบรรยาย อะไรประมาณนั้น...

(3)                                                                              

แต่ไม่ว่าต้องเผชิญเคราะห์ ผจญเวร ผจญกรรม 

ถึงขั้นไหนต่อขั้นไหน...คงต้องยอมรับว่าบรรดาผู้คนใน 

ครอบครัวพนมยงค์ ไม่ว่าตั้งแต่ ท่านปรีดี ท่านผู้หญิงพูน

ศุข ไปจนถึง คุณปาล พนมยงค ์ฯลฯ ต่างแสดงให้เห็น

ถึงความแข็งแกร่งในหัวจิต หัวใจ ชนิดน่าทึ่ง น่าประทับ

ใจเอามากๆ ไม่เพียงแต่ไม่เคยปริปาก ตัดพ้อ ต่อว่า ต่อ 

ชะตากรรมอันเลวร้าย ไม่เคยคิดจะ กล่าวโทษสังคม 

หรือแม้แต่ รัฐบาลหนึ่งรัฐบาลใด แบบประเภทต้อง คลับ

เห่า กันไปเป็นระยะๆ ยังกลับพยายามใช้ชีวิตใช้ช่วงเวลา

ที่เหลือ ให้เป็น ประโยชน์สูงสุด ต่อสังคม ต่อประเทศ

ชาติ-บ้านเมือง อย่างเอาจริง-เอาจังมาโดยตลอด...

(4)

ดังนั้น....ในหนังสืออนุสรณ์เล่มนี้ จึงไม่ได้มีแต่เพียง

เรื่องราวของ คุณปาล ถูกนำามาถ่ายทอด บรรยาย เอาไว้

เท่านั้น แต่ยังได้รวบรวมเอาข้อเขียนและบทความ ของ 

ท่านปรีดี ในเรื่องราวต่างๆ มาเผยแพร่ควบคู่ไปด้วย ไม่

ว่าความคิด ความเห็นในด้าน ปรัชญา เรื่องราวว่าด้วย 

ความเป็นอนิจจังของสังคม ข้อชี้แนะ ชี้นำา ในเรื่อง การ

พิทักษ์เอกราชอธิปไตยของชาติไว้ ให้ได้-เป็นหน้าที่สูงสุด

ของคนไทยที่รักชาติ ฯลฯ เป็นต้น และแม้จะเป็นข้อ

เขียนตั้งแต่เมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว อย่างเช่นเรื่อง สงคราม

ประสาท War Of Nerves กับสงครามโดยตัวแทน War 

By Proxy ยุคปรมาณู (นิวเคลียร์) แต่แทบไม่น่าเชื่อ

ก็ต้องเชื่อ ว่าอะไรจะทันสมัย ทันเหตุการณ์ สอดคล้อง

กับยุคสมัยในปัจจุบัน ไม่ว่าระดับนอกประเทศ หรือใน

ประเทศ ที่กำาลังเกิดฉากสถานการณ์แทบไม่ต่างไปจากที่ 

ท่านปรีดี ท่านได้อรรถาธิบายเอาไว้ในข้อเขียนชิ้นนี้...

(5)                                                                                    

คืออาจต้องถือเป็น อัจฉริยภาพ ของอดีตรัฐบุรุษผู้

นี้ อย่างมิอาจปฏิเสธได้...ที่ไม่เพียงแต่ มองลึก-มองไกล 

แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึง มุมมอง ที่มุ่งยึดเอา ผลประโยชน์

แห่งชาต ิเป็นที่ตั้ง หรือมุ่งที่จะกระตุ้นให้ คนไทยที่รัก

ชาติ ทั้งหลาย เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในอันที่จะ พิทักษ์

เอกราชอธิปไตยของชาติเอาไว้ให้ได้ การไล่เรียงให้เห็น

ถึงวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของ ชาติมหาอำานาจ ที่

หวังจะใช้ ตัวแทน (Proxy) ในประเทศเล็กๆ หรือประเทศ

ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของตนทำาสงครามในรูปใด รูปหนึ่ง 

เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์ของตน ไม่ว่าโดยอาศัย 

กลุ่มบีบบังคับ (Pressure Groups) โดย ตัวแทนก่อเรื่อง 

(Agent Provocateur) หรือ ตัวแทนโฆษณาชวนเชื่อ 

(Psychological tactics) ประเภทสื่อต่างๆ ฯลฯ อะไรต่อมิ

อะไรเหล่านี้ ต้องเรียกว่า...แทบไม่ต่างไปจากการบรรยาย

ฉากเหตุการณ์ที่กำาลังเกิดขึ้นในโลกยุคนี้ หรือบ้านเราช่วง

นี้ เอาเลยก็ว่าได้...

(6)                                                                                 

เลยต้องถือเป็นเรื่อง น่าเสียดาย เอามากๆ...ที่ผู้ซึ่ง

มีอัจฉริยภาพ มีสติ-ปัญญา มีความซื่อสัตย์ สุจริต อีกทั้ง

ยังมีคุณธรรม ความเสียสละ ความอดทน อดกลั้น อย่าง

รัฐบุรุษท่านนี้ อาจไม่ได้มีโอกาสนำาเอาบรรดาคุณสมบัติ

เหล่านี้ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชาติบ้านเมือง 

ได้อย่างเป็นเนื้อ-เป็นหนัง หรืออย่างโดยตลอดรอดฝั่ง 

อันเนื่องมาจากเคราะห์กรรม หรือการผจญเวร-ผจญ

กรรม ด้วยสาเหตุ หรือเหตุปัจจัยใดๆ ก็แล้วแต่ หรือ

อย่างที่ตัว ท่านปรีดี เอง ท่านเคยพูดๆ เอาไว้ประมาณ

ว่า เมื่อข้าพเจ้ามีอำานาจ-ข้าพเจ้าไม่มีประสบการณ์...

เมื่อข้าพเจ้ามีประสบการณ์-ข้าพเจ้าไม่มีอำานาจ อะไร

ประมาณนั้น ดังนั้น...ในเมื่อ คนดี ยังอาจ ไม่มี โอกาส 

กระทำาในสิ่งที่หวัง ที่คาด ได้ตามปรารถนาและต้องการ 

หนังสือ อนุสรณ์งานศพ เล่มนี้จึงก่อให้เกิดข้อคิด สะกิด

ใจ หรือเกิดคำาถามต่อ อนาคตสังคมไทย ในระยะต่อ

ไป ว่าจะยังคงหลงเหลือโอกาสให้กับคนดีๆ อีกมาก-น้อย

ขนาดไหน???.

                                                            

‘คนดี’ กับ ‘โอกาส’

ห

นทีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำาร้อง พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ไว้

พิจารณา พร้อมคำาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะ

มีคำาวินิจฉัยออกมาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา

โดยแบ่งเป็นเสียงข้างมาก 5 ราย เห็นชอบให้ 

พล.อ.ประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ 1.นายนครินทร์ เมฆ

ไตรรัตน์ 2.นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 3.นายจิรนิติ หะวานนท์ 

4.นายวิรุฬห์ แสงเทียน 5.นายนภดล เทพพิทักษ์ 

ส่วนฝ่ายเสียงข้างน้อย 4 เสียง ที่เห็นว่าไม่ควรให้หยุด

ปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ 1.นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาล

รัฐธรรมนูญ 2.นายปัญญา อุดชาชน 3.นายอุดม สิทธิวิรัช

ธรรม 4.นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์

 หลังจากนี้ “บิ๊กตู่” ต้องชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 

15 วัน โดยทีมกฎหมายใช้แนวทางการต่อสู้ชี้ให้เห็นว่า ในปี 

2557-2562 ที่ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกนั้น 

ได้รับการแต่งตั้งจากสถานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ยังไม่มี

สภาผู้แทนราษฎร จึงจะนำามานับรวมอายุ 8 ปีไม่ได้  

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ถูกสถาปนาเป็นนายกฯ ตามขั้น

ตอนตามรัฐธรรมนูญปี 60 มาตรา 158 จึงต้องพิจารณาทั้ง 

มาตราประกอบด้วย วรรคแรก การตั้งนายกฯ วรรคสอง 

เลือกนายกฯ ในสภา วรรคสาม ประธานสภาฯ รับสนองฯ 

ฉะนั้นจะมาตัดตอนยึดตามมาตรา 158 วรรคสี่ ที่จะ

กำาหนดระยะเวลานายกฯ อยู่ไม่เกิน 8 ปีอย่างเดียวมิได้ 

ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวนี้สุดท้ายต้องรอคำาวินิจฉัยจากศาล

รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการ ซึ่งไม่มีกรอบระยะเวลาบังคับ 

ตามข่าวอ้างว่าอย่างเร็วที่สุดภายในเดือนกันยายนนี้ 

กลับมาที่คำาสั่งให้ “บิ๊กตู่” หยุดปฏิบัติหน้าที่ ถือว่าผิด

คาดไม่ตรงอย่างที่ฝ่ายการเมืองเก็งข้อสอบเอาไว้ และตามมา

ด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเป็น 2 ความเห็นหลัก 

ความเห็นแรก ยังเชื่อว่า พี่น้อง 3 ป. รู้กัน และใช้

ยุทธวิธี ลับ ลวง พราง หวังลดกระแสสังคม หลังเกิดผู้

ชุมนุมและความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนทั้งอาจารย์ 

หมอ มวลชนบางส่วนทั้งแดง ส้ม สามนิ้ว และฝ่ายการเมือง

ฝ่ายค้านที่ต่อต้าน พล.อ.ประยุทธ์ รวมทั้งลดกระแสกดดัน

ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญอีกด้วย เพื่อออกไปตั้งหลักและประเมิน

สถานการณ์ใหม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์จะต้องเลิกหรือไปต่อในรูป

แบบไหน  

ทั้งนี้หากจะต้องไปต่อว่าจะเริ่มนับอายุการดำารงตำาแหน่ง

นายกฯ ตั้งแต่ปี 2560 และสิ้นสุดในปี 2568 หรือนับตั้งแต่

ปี 2562 จะอยู่ไปถึง 2570 หรือสุดท้าย “บิ๊กตู่” จะตัดสินใจ

เลิกเมื่อครบวาระรัฐบาลนี้ในเดือนมีนาคมปี 2566 หรือจะลง

สนามเลือกตั้งเป็นนายกฯ สมัย 3 ในนามพรรคพลังประชารัฐ 

หรือพรรครวมไทยสร้างชาติ       

ขณะที่อีกความเห็นคือ “พี่น้อง 3 ป.” แตกกันแล้ว และ

จำาเป็นถอดสลักความขัดแย้ง คือให้ พล.อ.ประยุทธ์ พ้นไปเพื่อ

รักษาระบอบสืบทอดอำานาจ  

สอดรับกับร่องรอยความขัดแย้งในอดีต ที่นักการเมือง

และ ส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐต้องการเปลี่ยนแปลงให้ “บิ๊ก

ป้อม” ขึ้นเป็นผู้นำาประเทศหรือ รมว.มหาดไทย และมีอำานาจ

เตรียมพร้อมไปสู่การเลือกตั้ง หลังก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ 

และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ไม่ค่อยตอบ

สนองฝ่ายการเมืองและสร้างความไม่พอใจแก่ ส.ส. 

กระทั่งเกิดเหตุการณ์กบฏ “ผู้กอง” ร.อ.ธรรมนัส   

พรหมเผ่า อดีตเลขาธิการ พปชร.และ ส.ส.พะเยา ต้องการ

ล้มนายกฯ ผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงเดือนกันยายน

ปี 2564

รวมทั้งเหตุการณ์ล่าสุดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้ง

ที่ผ่านมา ที่เสียงคะแนนไว้วางใจมอบให้ พล.อ.ประวิตร มาก

ที่สุด คะแนนเหนือ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะผู้นำาประเทศ สวน

ทาง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ที่ได้คะแนนไม่

ไว้วางใจมากที่สุด  

ท่ามกลางข้อกล่าวหา “พี่ใหญ่” โชว์อำานาจและบารมี

ทางการเมือง และต้องการสั่งสอน “พี่รอง” และ “น้องเล็ก” 

ใช่หรือไม่ หลัง ส.ส.ขออะไรแล้วไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ 

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเช่นไร สุดท้าย

ผลคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องปม 8 ปีของ 

พล.อ.ประยุทธ์จะเป็นคำาตอบ รวมทั้งสัญญาณและอนาคต

การเมืองข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ 

แต่ที่แน่ๆ ยามนี้ “บิ๊กป้อม” เมื่อถูกสลับฉากขึ้นรักษา

การแทนนายกฯ มีอำานาจเต็มตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน มาตรา 41 และ 48 ต้องจับตาว่าจะกระชับ

อำานาจเพื่อจัดทัพการเลือกตั้งหรือไม่  

โดยเฉพาะการควบคุมโผข้าราชการตำารวจ ในวันที่ 29 

ส.ค.นี้ จับตาว่า “บิ๊ก ป.ที่ 4” เข้ามาล้วงลูก ชักใยเปลี่ยนแปลง

โผหรือไม่   

รวมทั้งโผข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย ที่

ยังเหลือการแต่งตั้งอีกล็อตใหญ่ คือผู้ว่าราชการจังหวัด 23 

ตำาแหน่ง และผู้ตรวจ 11 ตำาแหน่ง ซึ่ง “บิ๊กป้อม” ทำาหน้าที่

เป็นประธานการประชุม ครม.ควบคุมมติการแต่งตั้งดังกล่าว

ให้เป็นไปตามความต้องการด้วยหรือไม่   

นอกจากนี้ยังสามารถทำางานตอบสนองคนพลังประชารัฐ 

ทั้งอนุมัติโครงการ งบประมาณ และโยกย้ายข้าราชการอื่นๆ 

รวมทั้งยังสบช่องโอกาสปรับ ครม.เพื่อหาคนมาแทน 

2 ตำาแหน่งที่เว้นว่างในโควตาพรรคพลังประชารัฐ หลังจาก

ที่ พล.อ.ประยุทธ์เคยมีคำาสั่งปลดฟ้าผ่า ร.อ.ธรรมนัส ออกจาก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนาง

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ พ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

แรงงาน  

สอดรับกับอุบัติเหตุทางการเมือง ล่าสุดเมื่อวัน

ที่ 26 ส.ค. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

ศึกษาธิการ และแกนนำาพรรคภูมิใจไทย ถูกศาลฎีกาสั่งหยุด

ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำาพิพากษา หลังคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

จริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา

ใหญ่ จ.ปราจีนบุรี 

ต่อด้วยในวันที่ 14 ก.ย.นี้ ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัย

ความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงมหาดไทย และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

สิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่ หลังถูกสั่งให้พ้นจากตำาแหน่งนายก 

อบจ.สงขลา ตามคำาสั่งกระทรวงมหาดไทย เข้าลักษณะต้อง

ห้ามการเป็นรัฐมนตรีและ ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ “บิ๊กป้อม” ยังมีอำานาจทูลเกล้าฯ กฎหมาย

ลูก และยังเป็นผู้กำาหนดเกมเกี่ยวกับร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการ

เลือกตั้ง ส.ส. ที่ขณะนี้สูตรการเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ

กำาหนดให้ใช้หาร 100 หลังก่อนหน้านี้เสนอใช้สูตรหาร 500    

ซึ่งขณะนี้ ส.ส.และ ส.ว.กำาลังส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยว่าจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ทั้งนี้หากศาลรัฐธรรมนูญ

มองว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ จะส่งผลให้พรรคเพื่อไทยได้ประ 

โยชน์จากระบบเลือกตั้งดังกล่าวนี้ด้วย  

ที่มาพร้อมกับเสียงวิจารณ์ว่า “บิ๊กป้อม” ดีลกับนาย

ใหญ่ เป็นช่องทางสำารองหากกรณีพรรคเพื่อไทยชนะเลือก

ตั้งแบบแลนด์สไลด์ แต่ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลเพราะติด

เรื่อง ส.ว.จำานวน 250 คนที่ยังเลือกนายกฯ ได้ จึงจำาเป็นต้อง

พึ่งบารมี  “บิ๊กป้อม” หาก “ทักษิณ ชินวัตร” ต้องการกลับเข้า

มาแชร์อำานาจการเมืองใช่หรือไม่      

อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ดังที่กล่าวมาลงตัว “บิ๊ก

ป้อม” อาจจะใช้ โอกาสทองนี้จัดดุลอำานาจทางการเมืองใหม่

สู่เป้าหมายหลังเลือกตั้ง 150 เสียงในนาม พปชร. เพื่อรักษา

อำานาจต่อไป พร้อมเปิดสัญญาณไว้รองรับทุกขั้วการเมือง 

อีกด้านหนึ่ง “พี่ใหญ่” ก็ยังสามารถอยู่ทำาหน้าที่

ประคองน้องๆ หากมี “บางคน” จำาเป็นต้องลงจากหลังเสือ

เพื่อไม่ให้ถูกแว้งกัด.    

สลับฉาก‘พี่ ใหญ่’ถือดุลอำานาจ

3ป.แตกหักหรือลับลวงพราง?  

ทั
อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ดังที่กล่าว

มาลงตัว บิ๊กป้อมอาจจะใช้โอกาสทองนี้              

จัดดุลอำานาจทางการเมืองใหม่สู่เป้าหมาย

หลังเลือกตั้ง 150 เสียงในนาม พปชร. 

เพื่อรักษาอำานาจต่อไป พร้อมเปิดสัญญาณ

ไว้รองรับทุกขั้วการเมือง



 องจับตาดูว่าการเมืองจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหน เมื่อ

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำาร้องของฝ่ายค้าน 

วินิจฉัยปม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นั่งในตำาแหน่ง 

นายกฯ 8 ปี พร้อมลงมติเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

นายกรัฐมนตรีตั้งแต่ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยระหว่างนี้แม้จะไม่ใช่ช่วง

สุญญากาศเพราะ “วิษณุ เครืองาม” รองนายกรัฐมนตรี บอกว่า  

“บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ ในฐานะรักษาราชการแทน

นายกฯ มีอำานาจเต็ม ทำาการยุบสภาได้ 

แต่ไม่ง่าย และ “บิ๊กป้อม” เองก็ยืนยัน

ว่าจะไม่มีการล้วง “โผทหาร-โผตำารวจ” 

ที่ยังค้างอยู่ แต่ดูหน้าตาของ 2 ป.แล้ว

คล้ายกังวลใจอยู่ไม่น้อย เพราะปัญหา

รอบข้างภายใน-ภายนอกรุมเร้า ถึงขา

เชียร์ “พี่ใหญ่” จะได้เฮ แต่เมื่อวันที่เจ้า

ตัวมาทำางานที่ทำาเนียบรัฐบาล ทำาการ

แทน “น้องตู่” วันแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่าน

มา กลับดูนิ่งๆ เรียบเฉย ขณะที่ “น้อง

ตู่” เข้ากระทรวงกลาโหม นั่งห้องทำางาน

เซ็นเอกสาร มีภาพเรียก พล.อ.ชัยชาญ 

ช้างมงคล รมช.กลาโหม และ พล.อ.สุชาติ หนองบัว เลขานุการ รมว.

กลาโหม เข้าพบพูดคุยข้อราชการ แต่สีหน้าและรอยยิ้มบ่งชี้ถึงความ

ในใจอยู่ไม่น้อย •

เจ้าของสูตรหาร 500 หมอระวี มาศฉมาดล เตรียมล่า 106 รายชื่อ

ยื่น “ชวน หลีกภัย” ประธานรัฐสภา เพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ

ร่าง กม.เลือกตั้ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ เนื่องด้วยมาตรา 25 

และมาตรา 26 ที่ไปยกเลิกร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ฉบับ

ปี 2561 รวมถึงร่างกฎหมายฉบับนี้ยังตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เนื่องจากพรรค

ใหญ่ 2 พรรคได้ร่วมกันถ่วงเวลาไม่แสดง

ตน ทำาให้การประชุมสภาล่มถึง 4 ครั้ง 

และยังขัดต่อประมวลจริยธรรมที่ว่าด้วย  

ส.ส.ต้องให้ความสำาคัญต่อการประชุมสภา 

ชี้มี ส.ส.จากทุกพรรคกว่าครึ่งที่เตรียม

ลงชื่อ โดยมีการเปิดโผรายชื่อมาบ้างแล้ว 

ที่มีระดับ “บิ๊กเนม” หลายคน เช่น นาย

นิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรค

พลังประชารัฐ และประธานวิปรัฐบาล, 

นายวีระกร คำาประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ 

พรรคพลังประชารัฐ, นายศรัณย์วุฒิ 

ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และหัวหน้า

พรรคเพื่อชาติ, นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ

หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ รวมถึงมีชื่อสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำานวน  

26 คน เช่น พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์, นายถวิล เปลี่ยนศรี, นายกิตติ

ศักดิ์ รัตนวราหะ, นายภาณุ อุทัยรัตน์,  พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร,  

นายออน กาจกระโทก,  นายอนุศักดิ์ คงมาลัย, พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตาม

ประทีป และ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม เป็นต้น •

การเมืองร้อนๆ แบบนี้หลายสำานักเริ่มทำาโพลความนิยมในตัว

แคนดิเดตนายกฯ กันคึกคัก ล่าสุด “สถาบันทิศทางไทย” เปิดเผย

ผลสำารวจของประชาชน “ผู้ที่อยาก

สนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี” ปรากฏ

ว่า อันดับ 1 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 

หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ร้อยละ  

33.88 ตามด้วยอันดับ 2 พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา  นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 

29.16, อันดับ 3 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 

หัวหน้าพรรคก้าวไกล ร้อยละ 17.02, 

อันดับ 4 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ 

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 7.28, 

อันดับ 5 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข 

หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 6.34,  อันดับ 6 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์  

เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 0.76 และอื่นๆ  

ร้อยละ 5.56 •

คู่หู-ดูโอ “ตุ๊ดตู่-นกเขา” ในนามหลอมรวมประชาชน  ประกาศ

ชุมนุมไล่ “บิ๊กตู่” ต่อในวันที่ 28 ส.ค.นี้  โดย นิติธร ล้ำาเหลือ ขอให้

จับตาความสัมพันธ์ของ 3 ป.ที่อาจจะ

ไม่มีความขัดแย้งกันจริงตามที่หลายคน

เข้าใจ เพราะ 3 ป.ได้วางโครงสร้างการ

บริหารกระจายอำานาจไว้หมดแล้ว  

หาก ป.ใด ป.หนึ่งไม่จับมือเดินไปด้วยกัน 

วันนั้นจะทำาให้อำานาจขาดและประเทศ

เกิดความเสียหาย สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้

อาจเป็นเพียงเล่ห์กลที่หวังจะตบตาฝ่าย

การเมืองและประชาชน ขณะเดียวกัน

ให้จับตาอำานาจของ พล.อ.ประวิตร  

รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ที่

อาจตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งโดย

เฉพาะการยุบสภา ซึ่งที่สุดแล้วอำานาจก็ยังกลับไปอยู่ในมือของ  

3 ป.และทหาร •
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3ในประเทศ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

แพทองธาร ชินวัตร

อยู่ แต่แน่นอนว่าในแง่ของการต่อรอง พูดคุยกันแบบ

พี่น้อง 2 ป. ช่วงที่ “ลุงตู่” ยังขาลอยจากการหยุด

ปฏิบัติหน้าที่ “ลุงป้อม” ย่อมเสียงดังขึ้นกว่าเดิม •

ปมร้อนจากเพจ Drama-addict โพสต์ข้อความ

ว่ามีข้าราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร้องเรียน

และแสดงความไม่พอใจ กรณีสิบตำารวจโทหญิงโหด

มีชื่อมาช่วยงานที่กองอำานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ว่าเป็น

กาฝากและเบียดเบียนตำาแหน่งอัตรากำาลังพลที่ต้องลง

มาทำางานจริง อีกทั้งมีชื่อทำางานในพื้นที่ชายแดนภาค

ใต้ แต่มีการเบิกเบี้ยเลี้ยงไปดูงานต่างประเทศ และ

ยังได้วันเพิ่มวันทวีคูณนั้น แต่ปรากฏว่าผู้ที่มีหน้าที่

ชี้แจงกลับเงียบกริบ ทั้ง พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ  

เสนาธิการทหารบก และเลขาธิการ กอ.รมน. ในฐานะ

โฆษกกองทัพบก พ.อ.วินธัย สุวาร ีโฆษก กอ.รมน. 

และ พ.อ.เกียรติศักดิ์ ณีวงษ์ โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 

สน. ก็ไม่ได้มีการชี้แจง จนในที่สุด พล.ต.ปราโมทย์ 

พรหมอินทร์ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ยอมเปิดปากให้

สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงความคืบหน้าในการสอบสวน ว่า

ได้ส่งเรื่องสิบตำารวจโทหญิงไปที่ กอ.รมน.ส่วนกลางแล้ว 

พร้อมตอบเรื่องขั้นตอน หรือการอนุมัติที่เป็นการตรวจ

สอบของหน่วยต้นสังกัดที่ต้องกลั่นกรองมา สำาหรับ

กระแสโซเชียลก็มีผลกระทบต่อจิตใจคนที่ทำางานภาค

สนามเสี่ยงภัยในดงกระสุน ระเบิด ตัวจริง เสียงจริง 

เพราะคนเหล่านั้นเป็นคนส่วนใหญ่ที่เสียสละ •

อึ้งกันทั้งวงสัมภาษณ์ หลัง บิ๊กบี้-พล.อ.ณรงค์

พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) 

พูดถึง พล.อ.ประยุทธ์ ได้ “หวานเจี๊ยบ” อย่างที่ไม่

เคยเป็นมาก่อน ยกย่องความเป็นชายชาติทหาร และ

สุภาพบุรุษ ที่ยอมรับคำาวินิจฉัยของฝ่ายตุลาการ และ

ก็ปฏิบัติเป็นแบบอย่างประชาธิปไตย ลบภาพในหัวที่

เคยถอยห่าง ไม่อยากพูด ไม่อยากแตะเรื่องการเมือง 

แถมช่วงนี้ ไม่เดินหนี พร้อมตอบคำาถามผู้สื่อข่าว  

เรียกได้ว่า “ผิดฟอร์ม” บิ๊กบี้ที่เคยเห็น แถมช่วงนี้ยัง

เห็น บิ๊กโต้ง-พล.อ.อภินันท์ คำาเพราะ รอง ผบ.ทบ. 

เพื่อนรักเดินประกบให้กำาลังใจในทุกงาน แต่หลัง

เดือนกันยายนนี้ “บิ๊กโต้ง” ก็จะเกษียณอายุราชการ 

จึงเหลือเพื่อน ตท.22 อีกไม่กี่คนที่เป็นตัวเลือกใน

การเข้ามาดำารงตำาแหน่ง 5 เสือ ทบ. หนึ่งในนั้นก็คือ 

บิ๊กเบิ้ล-พล.ท.ภูวนารถ ชมพูบุตร รอง เสธ.ทบ. ที่ถูก

วางตัวเป็น ผช.ผบ.ทบ. กับ บิ๊กป๊อด-พล.ท.สิทธิพร 

มุสิกะสิน รองผู้อำานวยการสำานักงานปฏิบัติภารกิจ

รักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น เสธ.ทบ. แต่

เมื่อข่าวลือเปลี่ยนตัว ผบ.ทบ.ที่ไม่รู้จะจบลงด้วยดี

หรือไม่ เพื่อน ตท.22 ทั้งคู่อาจต้องไปถอยไป 1 คน

เพื่อให้เกิดการกระจายให้รุ่นอื่นได้ขยับขึ้นมาบ้าง •

าจะเป็นโจทย์การบ้านข้อใหญ่ รอ ผู้บัญชา 

การตำารวจแห่งชาต ิหรือ ผบ.ตร. คนใหม่ 

เข้ามาสะสาง เข้ามาแก้ไข ขยะใต้พรม 

ภายใน กรมปทุมวัน ให้ โปร่งใส ให้มีความยุติธรรม 

ให้เป็นที่พึงใจของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียง

แค่สโลแกนสวยหรู สำาหรับ 2 เรื่องใหญ่ ที่พอน้ำาลด

ตอผุดในตอนนี้ ทั้งปมร้อน ส.ต.ท.หญิง และ บ่อน

พนัน ที่สังคมกำาลังวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก พร้อม

ตั้งคำาถามถึงความโปร่งใสจากหน่วยงานต้นธาร 

กระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นงานใหญ่ที่ ผบ.ตร. คน

ใหม่ ทั้ง 3 แคนดิเดตที่มีคุณสมบัติดำารงตำาแหน่ง 

ผบ.ตร. ทั้ง บิ๊กหิน-พล.ต.อ.วิสนุ  ปราสาททอง

โอสถ จเรตำารวจแห่งชาติ บิ๊กเด่น-พล.ต.อ.ดำารง

ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. และ บิ๊กรอย-

พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. ไม่ว่าใคร

จะก้าวขึ้นสู่ ผู้นำาสีกาก ีอย่างเป็นทางการในวันที่ 

1 ต.ค.65 จะสางปัญหาดังกล่าวอย่างไร เพราะดู

เหมือนทั้ง 2 เรื่อง หยั่งรากลึก ไม่ว่าจะแตะตรงไหน

ก็ต้องเจอ ตอ ต้องเจอ กำาแพงขวาง ต้องเจอ แรง

ต้าน อยู่ที่ว่า ผบ.ใหม่ จะกล้าทำาเพื่อองค์กร หรือ

จะรักษาผลประโยชน์ให้เพื่อนพ้อง น้องพี่ ไม่สนใจ

สายตาชาวบ้าน ไม่สนใจสายตาสังคมจับจ้องมอง 

ผบ.ใหม่ ที่เป็นคนเลือกเอง •

ปมร้อน ส.ต.ท.หญิง ที่รับเข้ามาเป็นตำารวจ

แบบมีข้อสงสัย แบบมีข้อกังขา แม้ บิ๊กแจ๊ก-

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ ออกมายืนยัน การเข้ารับราชการ

ตามขั้นตอนถูกต้อง ผ่านการคัดเลือกโดยคณะ

กรรมการ ใช้วุฒิ ปวส.ด้านบัญชี เป็นคุณวุฒิที่

ขาดแคลนและมีความจำาเป็น จึงได้รับการยกเว้น

หลักเกณฑ์ตาม  ก.ตร.แม้อายุจะเกิน 35 ปี (ยกเว้น

ตามกฎ ก.ตร.) โดยบรรจุเป็นตำารวจปลายปี 2560 

สำานักงบประมาณและการเงิน ตร.  แต่สังคมก็

ข้องใจ วุฒิ ปวส.ด้านบัญชี หนุ่มสาวอายุไม่ถึง  

25 ปี มีจบกันมากมาย เหตุใดต้องไปเลือกคนอายุ

เกิน 35 ปี โดยใช้การยกเว้นกฎ ก.ตร. เมื่อ “สำานัก

งบประมาณและการเงิน สำานักงานตำารวจแห่งชาติ” 

ได้มีคำาสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยว

กับกรณีการเข้ารับราชการของเจ้าหน้าที่ตำารวจราย

ดังกล่าวแล้ว เพื่อดำาเนินการตามขั้นตอนอีกส่วนหนึ่ง

ด้วย ผบ.ปั๊ด-พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่

ประกาศไฟเขียวให้สอบสวนเรื่องนี้อย่างตรงไปตรง

มา  ดำาเนินการตามมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้กรอบ

กฎหมายที่ได้ให้อำานาจไว้ ไม่มีใครมีอภิสิทธิ์เหนือใคร 

ก็น่าจะล้วงลึกไปถึงใครเป็นคนสั่งให้รับ ส.ต.ท.หญิง 

รายนี้แบบพิเศษ เพราะลำาพังสำานักงบประมาณและ

การเงิน คงไม่ได้ทำาเอง หากไม่มีนโยบายลงมาให้

ตั้งแท่นรับ ผบ.ปั๊ด ไม่อยากรู้หรือว่าเป็นใคร เวลา

เกษียณไปจะได้ไม่ต้องค้างคาใจ •

นี่ก็ต้องหาปี๊บคลุมหัว บ่อนพนัน พื้นที่ สน.ดินแดง  

หากไม่มีเรื่อง มีราว มีการปล้นเงินกันเกิดขึ้น ก็

คงเปิดเล่นพนันกันครื้นเครงต่อไป ทั้งๆ ที่ห่างจาก

โรงพักไม่ถึง 500-600 เมตร แม้เบื้องต้น บิ๊กจิ-

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. ในฐานะ

โฆษก บช.น. จะบอก บิ๊กราญ-พล.ต.ท.สำาราญ 

นวลมา ผบช.น. สั่งการให้ ผบก.น.1 ตั้งคณะ

กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งมีคำาสั่งเด้ง  

5 เสือ สน.ดินแดง ไปปฏิบัติหน้าที่ ศปก.บก.น.1 

แล้ว แต่การปราบปรามบ่อนพนันจะต้องเข้มข้น ไม่

หรี่ตาเหมือนที่ผ่านมา เพราะขนาด ส.ส.วัน-วัน อยู่บำารุง 

ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ยังโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว 

สะกิด “บก.น.7 8 9 ระวังด้วยเด้อ ดูดินแดงเป็น

ตัวอย่าง” นั่นน่าจะมีนัยที่ ผบช.น. น่าจะต้องไป

ตรวจสอบ เพราะการสะกิดให้ดูดินแดง ซึ่งเพิ่งโดน

เรื่องบ่อนพนันเป็นตัวอย่าง ย่อมสะท้อนให้เห็นว่า

พื้นที่ฝั่งธนฯ ก็น่าจะไม่ต่างกัน ก่อนจะขึ้นไปเป็น  

ผู้ช่วย ผบ.ตร. ก็อยากให้ บิ๊กราญ ทิ้งทวน ล้างบาง

บ่อนพนันฝั่งธนฯ ให้เห็นเป็นผลงานก่อนเติบโต •

เป็น นายพล หนุ่มที่เหมาะสมกับยุคสมัย 

ที่ “ตำารวจ” ต้องเท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

สำาหรับ บิ๊กก้อง-พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ร่วม

มือกับ Meta (Facebook) เปิดตัวฟีเจอร์ AMBER Alerts 

บน Facebook และ Instagram ในประเทศไทย เพื่อ

ช่วยตามหาเด็กหรือเยาวชนที่สูญหาย หรือถูกลักพา

ตัวในพื้นที่ โดยความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้ผู้คนที่

อยู่ในพื้นที่ที่ถูกกำาหนดได้รับการแจ้งเตือนจากฟีเจอร์ 

AMBER Alerts บนหน้าฟีดของเฟซบุ๊กและอินสตา

แกรมเมื่อมีเด็กหรือเยาวชนถูกลักพาตัว และทำาให้

ตำารวจ บช.ก.ได้ประกาศแจ้งเตือน ซึ่งการแจ้งเตือนไป

ยังผู้คนในพื้นที่ จะเปิดโอกาสให้มีคนจำานวนมากได้ร่วม

ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ค้นหาเด็กและเยาวชนที่สูญหาย 

โดยพื้นที่การแจ้งเตือนจะถูกกำาหนดจากหน่วยงานทาง

กฎหมาย ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าชื่นชม •

 บิ๊กป้อม-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษา

ราชการแทนนายกฯ การันตีไม่ล้วง โผทหาร-ตำารวจ 

ในช่วงที่มาทำาหน้าที่แทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

แม้ตอนนี้จะมีผู้ หลุดโผ ทั้งตำารวจ ทหาร พุ่งเป้าเดิน

เท้าเข้ามูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ เพราะหวังว่าช่วง

เวลาทองถ้าได้คุยกับ “ลุงป้อม” อาจจะมีหวังบ้าง แต่

ที่ต้องจับตาคือคนที่ได้ชื่อว่าเคยมีอิทธิพลเรื่องโผ ช่วง

ที่ “ลุงป้อม” คุมตำารวจ ที่คนในแวดวงสีกากีกังวลว่า

จะออกมาจากหลังฉากเพื่อรื้อ โผตำารวจ หรือไม่ แต่

ในส่วน โผทหาร ซึ่งนับว่ามีปัจจัยสลับซับซ้อนมากกว่า 

“ลุงป้อม” คงดูตาม้าตาเรือไม่เข้าไปแตะในตำาแหน่ง

สำาคัญๆ อีกทั้งมีเรื่องกฎหมายคุมอยู่หนาแน่น มีบอร์ด 

7 คนที่ต้องลงรายชื่อในซองบัญชีรายชื่อ ดังนั้นการจะ

ไปเปลี่ยนแปลงช่วงก่อนทูลเกล้าฯ ถวายจึงเป็นไปได้

ยาก ทำาให้ “ลุงตู่” ยังได้เปรียบในการจัด “โผทหาร” 

พล.ต.ท.สำาราญ 

นวลมา

 ระวี มาศฉมาดล

นิติธร ล้ำาเหลือ

พล.ต.ปราโมทย์ 

พรหมอินทร์ 

น่

ต้

พล.อ.ณรงค์พันธ์ 

จิตต์แก้วแท้

พล.ต.อ.สุวัฒน์ 

แจ้งยอดสุข

สางขยะใต้พรม
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4 บทความ-ต่างประเทศ

Catedral Metropolitana de Manaus สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.1788 แทนโบสถ์หลังเดิมที่สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1695

นาฬิกา Relógio Municipal สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.1929 นำาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเข้ามา

จากสวิตเซอร์แลนด์

แอมะซอนบนตึกสูง

อาคารร้านค้าบนถนนหลังโบสถ์ Catedral Metropolitana ชาวมาเนาส์นั่งบาร์ริมทางตั้งแต่เย็น เรือท่องเที่ยวแอมะซอนจอดเทียบท่ามาเนาส์

นประเทศไทยคงไม่มีเรื่องอะไรใหญ่ไปกว่านายก

รัฐมนตรีครบวาระ 8 ปีหรือไม่ ผมคงไม่พูดถึง หรือ

ตีความอะไรใดๆ ทั้งสิ้น เพราะคนทั่วบ้านทั่วเมืองพูด

ถึง ตีความ และวิเคราะห์กันเต็มที่ไปแล้วครับ ซึ่งบท

วิเคราะห์แต่ละบทนั้นมีน้ำาหนักและเหตุผล ทำาให้คนที่เปิดใจกว้าง 

คล้อยตามได้ แต่สำาหรับคนที่ยืนหยัดด้วยความเชื่อ ด้วยอารมณ์ 

และด้วยความดื้อนั้น ยังไงก็ไม่ฟังคนอื่นเขา

ยุคนี้ถือเป็นยุคของผู้บริโภคจริงๆ ผู้บริโภคและคนส่วนใหญ่

เป็นนาย จะเรียกว่าหล่อ/สวยเลือกได้ เพราะเขาไม่ต้องพึ่งพา

ข้อมูลข่าวสารที่ใครก็แล้วแต่พยายามยัดเยียดใส่หัวเขา ผู้บริโภค

และคนส่วนใหญ่สามารถเลือกได้ว่าเขาจะอ่านบทความของใคร 

จะฟังการวิเคราะห์ของใคร แล้วสามารถเลือกตามวัน-เวลาที่เขา

สะดวก

ในยุคที่สังคมแบ่งขั้วชัดเจน พวกเรารู้ขึ้นมาทันทีว่า เมื่อ

ใครพูดอะไร คนคนนั้นอยู่ขั้วของใคร ซึ่งผมว่าดีครับ มันจะได้

ชัดเจน และไม่ต้องเล่นละคร แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า ผู้บริโภคจะเลือก

แต่สิ่งที่เขาอยากเลือก จะฟังแต่สิ่งที่เขาอยากฟัง และจะรับข้อมูล

เฉพาะข้อมูลที่อยากรับ ดังนั้นแต่ละฝ่ายจะเออออกันเอง และโน้ม

น้าวกันเอง ในขณะเดียวกันจะกล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าฟัง

ความคิดเห็นของเขา

ใครใส่เสื้อสีอะไร หรือจะอยู่ขั้วข้างใด แต่ละคนจะมีความ

เชื่อและความเข้าใจที่ดีที่สุดสำาหรับเขา และแต่ละฝ่ายจะมีความ

ห่วงใย และความปรารถนาดีต่อประเทศ ในแต่ละวิธีกันไป แต่จะ

มีกลุ่มคนที่ผมรำาคาญและทนฟังไม่ได้ คือคนตั้งใจทำาให้ตัวเองดู

ฉลาด ด้วยการทำาให้ประเทศดูแย่

หลังจากที่ผมกลับมาจากอินโดนีเซีย เมื่อปี 2562 นั้น มัก

จะมีคนถามว่า ผมทำาอะไรอยู่ช่วงนี้ หลายคนเข้าใจว่าผมยังอยู่อิน

โดฯ ด้วยซ้ำา แต่ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ผมหันมาหาประสบการณ์ใน

ภาคเอกชน ตอนนี้ผมมาเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐให้

กับบริษัทข้ามชาติ ผมเป็นหัวหน้าสำานักงานในไทยที่มีสำานักงานทั่ว

ภูมิภาคอาเซียน

หลายคนอาจตั้งคำาถามในใจว่า ที่ผมทำานั้นมันคืออะไร

โดยคร่าวๆ ครับ สมมุติว่าบริษัทต่างชาติ (อะไรก็แล้วแต่) 

สนใจอยากค้าขายในประเทศเรา ถ้าเขาสงสัยเรื่องกฎหมาย กฎ

ระเบียบ หรือข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ ที่เขาอาจต้องคลุกคลี

ด้วย พวกเราให้คำาปรึกษาและวางแผนให้เขา ความจริงรายละเอียดมี

มากกว่านั้น แต่นี่คือแบบย่อๆ ครับ

อีกหน้าที่หนึ่งของผม คืออธิบายสถานการณ์ ข่าวคราว และ

เหตุการณ์สำาคัญๆ ให้ชาวต่างชาติได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบ้านเมือง

เรา ซึ่งเขาได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างชาติ หรือสื่อภาษาอังกฤษ

ของเรา และบางทีต้องตีความให้เข้าใจว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น

อาจมีผลหรืออาจไม่มีผลอะไรกับธุรกิจเขา เวลาผมจะอธิบายอะไรก็

แล้วแต่ เขาก็รู้ว่าผมสังกัดพรรคใด และประวัติผมเป็นอย่างไร แต่ผม

เชื่อว่าผมอธิบายเขาตรงไปตรงมาและแฟร์

ท่ีผมต้องทำาแบบน้ีเพราะข้อมูลข่าวสารท่ีชาวต่างชาติจะได้รับ

เก่ียวกับประเทศไทย ถ้าไม่ตรงๆ ไปเลยจะออกมาในทางโคตรเพ้ียน

เลยครับ และคำาว่าเพ้ียนในท่ีน้ี คือเพ้ียนเเบบน่าเบื่อ ถ้าแฟนคอลัมน์

สังเกตดูดีๆ จะมีกลุ่มคนไม่ก่ีกลุ่มท่ีผู้สื่อข่าวต่างประเทศมักอ้างอิง หรือ

สัมภาษณ์ คนเหล่าน้ันมีความรู้และความสามารถทำาให้เขาเป็นผู้เช่ียว 

ชาญ แต่ถ้าสังเกตดูดีๆ บทสัมภาษณ์ของเขาจะล้วนแต่เผาบ้านตัวเอง

และสิ่งที่เหนื่อยคือ ต้องอธิบายให้ชาวต่างชาติเข้าใจทั้ง

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง บวกกับหักล้างผู้เชี่ยวชาญที่เผาบ้านตัวเอง 

มันเหนื่อยแต่มันท้าทายและสนุกครับ เพราะเรามีโอกาสหักล้างสมอง

ที่ถูกล้างไปแล้ว ซึ่งอาจไม่สำาเร็จทุกครั้ง แต่ดีกว่าไม่มีใครหักล้างบ้าง 

และยังไงก็ดีกว่าให้กลุ่มคนเหล่านั้นป้อนข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์อะไร

แต่อย่าเข้าใจผมผิดครับ ผมไม่ได้บอกว่าต้องเชียร์พรรคที่ผม

สังกัด อะไรที่ดีผมก็ว่าดี อะไรที่ไม่ดีผมก็ว่าไม่ดี ด้วยเหตุผลและด้วย

ความแฟร์ ซึ่งในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ผมก็ต้องทำาหน้าที่อธิบาย

เหตุการณ์ให้ชาวต่างชาติที่เป็นลูกค้าได้ฟังและเข้าใจ และในการ

เขียนสรุป ผมจะบอกทีมงานว่า เรามีหน้าที่อธิบายและวิเคราะห์

สถานการณ์ตามเหตุการณ์ เพราะเชื่อเถอะว่าคนอื่นที่วิเคราะห์

ให้ชาวต่างชาติฟัง จะใส่ความเชื่อและใส่ร้ายองค์กรที่มีความ

เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ผมพูดกับชาวต่างชาติและทีมงานคือ ทุกคนมีสิทธิ์

วิเคราะห์และวิจารณ์ การตัดสินและคำาวินิจฉัยของศาลได้ จะเห็น

ด้วยหรือไม่เห็นด้วย มีสิทธิ์เต็มที่ครับ แต่สิ่งที่ผมรับไม่ได้ คือกลุ่ม

คนที่เลือก Discredit ตัวศาล ตัวระบบ และกระบวนการยุติธรรม

โดยรวม ก่อนมีคำาวินิจฉัยหรือมีการตัดสินอะไร เพื่อผลักดัน 

agenda ของตัวเองและพวกพ้อง

ตรงนี้ต่างหากที่ผมรู้สึกรำาคาญ และเหนื่อยใจที่สุด

ในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมพยายามอธิบายที่มาที่ไปของ

เรื่องนายกฯ ครบวาระ 8 ปี ให้ชาวต่างชาติเข้าใจสองด้าน ซ่ึงผมไม่

ได้หวังให้เขาเชียร์ หรือสาปแช่งนายกฯ และไม่ได้หวังให้เขาต้องรู้

ลึกหรือรู้ละเอียด ผมเพียงอยากให้เขาเห็นว่ามีอะไรมากไปกว่าสิ่งที่

รายงานในสื่อต่างประเทศ แต่สิ่งสำาคัญสุดมีอะไรที่เหนือกว่าความ

คิดเห็นจากกลุ่มคนที่ชอบให้ประเทศตัวเองดูไม่ดี เพื่อให้ตัวเองดูดี 

และผลักดัน agenda

ผมอาจทำาให้ชาวต่างชาติไม่กี่กลุ่มเข้าใจประเทศของเราใน

ด้านบวกบ้าง แต่ปัญหาอยู่ที่ว่ากลุ่มคนที่ชอบเผาบ้านตัวเองปรากฏ

ในสื่อต่างประเทศมากกว่าครับ.

ากข้อตกลงหลักในการแบ่งโลกใบน้ีออกเป็น 2 เขตอิทธิพล

ระหว่างสเปนและโปรตุเกสตาม “สนธิสัญญาตอร์เดซิยาส 

ค.ศ.1494” ได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บราซิลจะมี

พ้ืนน้อยกว่าในปัจจุบันถึงเกือบ 5 เท่า

เส้นแวงท่ีเรียกว่าเส้นลีก นับไป 370 ลีกทางทิศตะวันตกของ

เกาะเคปเวิร์ดในมหาสมุทรแอตแลนติก คือเส้นแบ่งดังกล่าว หากเทียบ

ในปัจจุบันก็จะอยู่ท่ีราวๆ เส้นลองติจูด 46 องศา 30 ลิปดาตะวันตก ทุก

ตารางน้ิวในโลกท่ีไม่ใช่ยุโรปและไม่ใช่ดินแดนชาวคริสต์ ด้านตะวันของ

เส้นน้ีกวาดยาวไปจนสุดขอบโลกเป็นของสเปน ตะวันออกของเส้นน้ีเป็น

ของโปรตุเกส

คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ภายใต้สังกัดสเปนล่องเรือพบหมู่เกาะเวสต์

อินดีส หรือโลกใหม่ทวีปอเมริกาเมื่อปี ค.ศ.1492 กลับสู่สเปนเมื่อปี ค.ศ.

1493 โป๊ปสมัยน้ันซ่ึงเป็นชาวสเปนออกบัญญัติ Papal Bull แบ่งโลกกันท่ี

ระยะ 100 ลีกไปทางตะวันตกของเกาะเคปเวิร์ด สเปนกะกินรวบอเมริกา

ท้ังทวีป ส่วนแอฟริกาก็ให้โปรตุเกสไป พอมาเลื่อนไปท่ีเส้น 370 ตามสนธิ

สัญญาตอร์เดซิยาสในอีก 1 ปีต่อมาก็ยังคิดว่าได้อเมริกาท้ังทวีป โดยท่ี

ตอนน้ันยังไม่เจออเมริกาใต้ พอพบว่าอเมริกาใต้มีแผ่นดินส่วนโค้งทางขวา

ของแผนท่ีอยู่ทางทิศตะวันออกของเส้นแบ่งตามสนธิสัญญา โปรตุเกสจึง

ได้บราซิลมาแบบโชคช่วย

อย่างไรก็ตาม หากวัดจากเส้นแบ่งโลกของ

มหาอำานาจท้ังสอง โปรตุเกสจะได้ไปเพียงตะวันออกของ

เส้นแวงท่ีตัดผ่านเซาเปาโลข้ึนไปถึงปากแม่น้ำาแอมะซอน

เท่าน้ัน แอมะซอนเกือบท้ังหมดจะเป็นของสเปน และใน

ปัจจุบันก็คงจะเป็นของประเทศใดประเทศหน่ึงท่ีได้รับ

เอกราชจากสเปนในยุคต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 19

หลักฐานและบันทึกต่างๆ ล้วนสนับสนุนว่าสเปน

พบแม่น้ำาแอมะซอนก่อน และสำารวจก่อนโดยเร่ิมมาจาก

ฝ่ังต้นน้ำาในเปรูจนทะลุออกมหาสมุทรแอตแลนติก ฝ่าย

โปรตุเกสในเวลาต่อมารุบคืบจากทางปากแม่น้ำาแอมะ

ซอนเข้าไปในพ้ืนท่ีช้ันใน คนของสเปนค่อยๆ ข้ามมาจาก

เปรูโดยมีเทือกเขาแอนดีสเป็นอุปสรรค สเปนมีคณะมิช

ชันนารี โปรตุเกสก็มีเหมือนกัน และท่ีโปรตุเกสเหนือกว่า

คือกองทัพและเหล่านักล่าทาส-สมบัติ-ทรัพยากรท้ังหลายดูจะเอาจริงเอา

จังกว่ามาก

ท้ังสองชาติทำาสงครามกันในพ้ืนท่ีอื่นด้วย โดยเฉพาะในปัจจุบันคือ

ประเทศอุรุกวัย สุดท้ายความขัดแย้งจบท่ีโต๊ะเจรจา สนธิสัญญามาดริด 

ค.ศ.1750 กำาหนดเส้นแบ่งอาณาเขตหลักๆ ระหว่างสเปนและโปรตุเกส 

โดยให้แอมะซอนเป็นของโปรตุเกส รีโอเดลาปลาตาเป็นของสเปน (อุรุก

วัยและดินแดนส่วนหน่ึงของอาร์เจนตินา) ส่วนท่ีเป็นของโปรตุเกสในวัน

น้ันส่วนใหญ่ก็กลายเป็นบราซิลในทุกวันน้ี รวมถึงเมืองมาเนาส์ รัฐอามะ

โซนัส

มาเนาส์ต้ังตามชื่อของชนพ้ืนเมืองในดินแดนแถบน้ีก่อนการรุกราน

ของชาวยุโรป มีความหมายว่า “มารดาแห่งเทพท้ังมวล” โปรตุเกสเข้าไป

สร้างป้อมปราการเมื่อปี ค.ศ.1669 หลักๆ เพื่อไว้ป้องกันพวกดัตช์เข้ามา

วุ่นวาย จากน้ันคณะมิชชันนารีคาร์เมไลต์สร้างโบสถ์ข้ึนเมื่อปี ค.ศ.1695

ด้วยตำาแหน่งท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์สำาคัญ ต้ังอยู่ท่ีจุดบรรจบของ

แม่น้ำารีโอเนโกรและแม่น้ำาโซลิโมยส์ (แอมะซอนตอนบน) หลังบราซิล

ประกาศอิสรภาพจากโปรตุเกสได้ครบ 1 ทศวรรษ มา

เนาส์ก็ได้รับสถานะเป็นเมืองเมื่อ ค.ศ.1832 สังกัดรัฐ

กรัง-ปารา

อย่างไรก็ตาม คนส่วนมากอันประกอบไปด้วย

ชนพ้ืนเมือง กลุ่มลูกผสม และอดีตทาสท่ีเป็นไท ดำารง

ชีพอยู่อย่างยากจนแร้นแค้น ขณะท่ีคนขาวชาวยุโรป 

โดยเฉพาะโปรตุเกสท่ีเป็นกลุ่มคนส่วนน้อย มีชีวิต

ความเป็นอยู่ท่ีดีกว่า เพราะร่ำารวยจากอาชีพการเกษตร 

นอกจากน้ีจังหวัดกรัง-ปาราไม่ได้รับการใส่ใจพัฒนา

เท่ากับภูมิภาคทางตะวันออกของบราซิล

ด้วยเหตุปัจจัยท่ีกล่าวมาทำาให้เกิดกลุ่ม 

Cabanagem (กบฏคาบานาเจ) เร่ิมท่ีเมืองเบเลมและ

กระจายไปสู่มาเนาส์ เรียกร้องความสำาคัญของพวกเขา 

และต้องการบทบาทการปกครองตนเอง พวกเขาลุกฮือ

ข้ึนจับอาวุธต้ังกองกำาลังต่อสู้กับฝ่ายรัฐระหว่างปี ค.ศ.1835-1840 บาง

ช่วงเวลาสามารถยึดเมืองใหญ่อย่างเบเลมและมาเนาส์ได้ ประชาชนท่ี

ไม่ใช่คนผิวขาวให้การต้อนรับอย่างดี รวมถึงเข้าร่วมในขบวนการ

แต่สุดท้ายก็ถูกฝ่ายรัฐปราบปรามลงได้อย่างเด็ดขาด ในช่วงความ

ไม่สงบหลายปี กรัง-ปารามีประชากรลดลงไปถึงประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ 

จากราว 1 แสนคน เหลือประมาณ 6 หมื่นคน แต่การต่อสู้ไม่สูญเปล่า 

ด้วยความเป็นน้ำาหน่ึงใจเดียวของชาวแอมะซอนส่วนใหญ่ท่ีแสดงออกมา 

พวกเขาได้อามะโซนัสเป็นรัฐใหม่ในบราซิล และน่ีคือรัฐท่ีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด

ของประเทศ

มาเนาส์ เมืองหลวงของรัฐเจริญรุ่งเรืองข้ึนด้วยธุรกิจการแปรรูป

ยางพาราตามท่ีผมได้กล่าวไปเมื่ออาทิตย์ท่ีแล้ว ในปี ค.ศ.1899 รัฐบาล

ท้องถ่ินมีโครงการปรับปรุงท่าเรือท่ีมีอยู่และสร้างท่าเรือใหม่ และใน

ปี ค.ศ.1902 บริษัทจากอังกฤษชื่อ Manaos Harbor Limited ได้รับการ

ว่าจ้าง ท่าเรือสร้างเสร็จเปิดใช้งานในปี ค.ศ.1907 ท่าเรือและส่ิงท่ีได้มา

จากการขนส่งค้าขาย ส่งผลให้เมืองมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีทัดเทียมเมือง

ใหญ่อื่นๆ ของบราซิล มีระบบสาธารณูปโภคอันทันสมัย ดึงดูดชาวโลก

มาสู่มาเนาส์ กลายเป็นเมืองตัวอย่างแห่งความหลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรมในบราซิล

หลังถูกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แย่งความเป็นเจ้าตลาดยางพารา

ไป ความซบเซาเข้าครอบงำามาเนาส์นานหลายปี รัฐบาลทหารในปี ค.ศ.

1967 ต้ังให้มาเนาส์เป็นเขตส่งเสริมการผลิต-การค้าปลอดภาษี ปัจจุบัน

มาเนาส์เป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือ เคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม สบู่ ถ่ัวชนิดต่างๆ 

เน้ือวัว หนังสัตว์ และสินค้าเกษตร เฉล่ียมีสินค้าผ่านท่าเรือมาเนาส์

ถึงปีละประมาณ 10.6 ล้านตัน นอกจากน้ีมาเนาส์ยังเป็นศูนย์กลาง

อุตสาหกรรมการต่อเรือและโรงงานสุรากล่ันในภูมิภาคอีกด้วย

วันสุดท้ายในเมืองมาเนาส์ ผมเดินสำารวจและถ่ายภาพบรรดาร้าน

รวง อาคารสถานท่ีในย่านใกล้ๆ ท่าเรือ ตอนเย็นใกล้พระอาทิตย์ตกดินก็

ได้เดินเลยไปจนถึงท่าเรือ ลุงเจ้าหน้าท่ีหน้าตาเหมือนคนญ่ีปุ่นเข้ามาดึง

แขนผม แกพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย เดินนำาไปยังห้องขายต๋ัวสำาหรับ

เข้าเย่ียมชมท่าจอดเรือ ค่าต๋ัว 5 เรียล หรือประมาณ 35 บาท ซ้ือเสร็จคน

ท่ีตรวจสอบต๋ัวก็คือลุงญ่ีปุ่นน่ันเอง

จากน้ันผมก็เดินไปบนสะพานยาวเกือบๆ 100 เมตร ไปยังท่าจอด

เรือรูปตัว T ท่ีอยู่กลางแม่น้ำา ท่าจอดเรือรูปตัว T มีอยู่ 2 ท่า อยู่ไม่ห่างกัน 

ส่วนท่ีอยู่กลางน้ำาซ่ึงขนานกับท่าติดฝ่ังใช้ได้ท้ังหน้าน้ำาหลากและหน้าแล้ง 

ส่วนท่ีติดฝ่ังใช้ได้เฉพาะฤดูน้ำาหลาก

ตอนท่ีเรือโดยสารของเราเดินทางจากเมืองตาบาติงกามาถึงมาเนาส์ 

เรือเข้าเทียบท่ีท่าใหญ่ติดชายฝ่ัง ส่วนตอนท่ีเราน่ังเรือนำาเท่ียวล่องแอมะ

ซอนสาขาไปชมโลมาสีชมพูและหมู่บ้านชนพ้ืนเมืองน้ัน เรือออกจากท่าริม

ฝ่ังทางทิศตะวันออกของท่าใหญ่ ซ่ึงท่าริมฝ่ังของเรือนำาเท่ียวมีอยู่หลายท่า 

ท่าเรือประมงก็อยู่ติดๆ กัน เรือพวกน้ีมีขนาดเล็ก กินน้ำาไม่ลึก ไม่จำาเป็น

ต้องไปจอดท่ีท่ากลางน้ำา

นอกจากเรือขนส่งสินค้า เรือนำาเท่ียวขนาดเล็ก และเรือโดยสาร

แล้ว ท่าเรือเมืองมาเนาส์ยังถือเป็นจุดศูนย์กลางของการล่องเรือสำาราญ

ท่องแอมะซอนมานับต้ังแต่เมื่อท่าเรือเปิดใช้ เรือออกจากมาเนาส์และ

กลับมาจบทริปท่ีมาเนาส์ ท่ากลางแม่น้ำาท่ีผมเดินมาเป็นท่าของเรือท่อง

เท่ียวจำาพวกเรือสำาราญ

เรือสำาราญมีมากมายหลายขนาด และบางทีเรือเล็กน้ันเมื่อคิด

ราคาต่อหัวต่อคนหรือต่อเคบินแล้วออกมาสูงกว่าเรือใหญ่ด้วยซ้ำาไป น่ันก็

เพราะความสามารถในการทะลุทะลวงไปยังแม่น้ำาสาขาสายแคบๆ ความ

ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ได้ดูสัตว์ป่าและพันธ์ุไม้หายากในระยะประชิด และ

ความเป็นส่วนตัว

ยกตัวอย่าง เรือสำาราญขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงอย่าง Iberostar 

Grand Amazon ให้บริการเคบิน (ห้องนอน) ละ 2 คน ราคาต่อคน 

929 เหรียญสหรัฐ สำาหรับทริป 4 วัน ขณะท่ีเรือขนาดเล็กชื่อ Amazon 

Odyssey คิดราคาเหมาสำาหรับ 4 เคบิน รองรับผู้โดยสาร 13 คน ราคา

ต่อวันคือ 5,274 เหรียญฯ เฉล่ียคนละ 405 เหรียญฯ หากล่องแอมะซอน 

4 วันก็จะมีค่าใช้จ่ายคนละ 1,622 เหรียญฯ มากกว่าเรือใหญ่เกือบ 2 เท่า

ผมเดินถ่ายรูปเรือท่องเท่ียวอยู่จนฟ้าใกล้จะมืด พระอาทิตย์ตกไป

แล้วโดยไม่มีโอกาสได้เห็นเพราะกลุ่มเมฆเข้าบดบัง ได้เวลาเดินกลับฝ่ัง 

ก่อนจะเข้าไปยังตัวอาคารผู้โดยสารท่ีซ้ือต๋ัวก่อนหน้าน้ี ผมเล้ียวไปทางซ้าย 

มีระเบียงยาวยื่นออกไปในน้ำาสำาหรับให้นักท่องเท่ียวออกไปยืนถ่ายรูปโดย

มีน้ำาเรือสำาราญและท้องฟ้าเป็นฉากหลัง แต่วันน้ีเดินเข้าไปในระเบียงยาว

ไม่ได้ เพราะมีเชือกก้ัน

จากตรงน้ีพอหันหลังกลับ เห็นห้องกระจกใสของอาคารผู้โดยสาร 

ในน้ันเต็มไปด้วยร้านเบียร์สด ผมเดินคอแห้งอยู่หลายช่ัวโมงแล้วจึงรีบเดิน

เข้าไปใช้บริการ ดูๆ ไปลูกค้าของแต่ละร้านไม่ใช่ผู้โดยสารรอข้ึนเรือ แต่

เป็นคนท่ีมาน่ังดูน้ำาและดูเรือมากกว่า

พนักงานเสิร์ฟพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ผมก็พูดโปรตุกีสไม่ได้ ผม

ต้ังใจส่ังอย่างหน่ึง แต่ได้อีกอย่างหน่ึงมาดื่ม และมาแบบ 1 ไพนต์ แถม 1 

ไพนต์ ซ้ำาละเลงเกลือมารอบขอบแก้ว

หมดเพียงค่อนไพนต์หายคอแห้ง ผมก็เรียกเก็บเงิน.

เบื่อคนเผาบ้าน…เพื่อให้ตัวเองดูดีใ

ห

Porto de Manaus

เรือสำาราญล่องแอมะซอนลำาใหญ่สุดที่เห็นในมาเนาส์

ริมทางบาร์เบอร์สำาหรับท่านชาย

อาจเรียกได้ว่านี่คือจุดเช็กอินถ่ายภาพของท่าเรือเมืองมาเนาส์

มวยไทยดังไกลถึงแอมะซอน
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5ต่างประเทศ

คือศัตรูของอเมริกา การล้มรัฐบาลซัดดัมคือการเลือกข้างว่าจะอยู่

ฝ่ายประชาธิปไตยหรือเผด็จการซัดดัม กรณียูเครนตอกย้ำาการเลือก

ข้างระหว่างฝ่ายเสรีประชาธิปไตยกับรัสเซีย รัฐบาลตะวันตกมัก

จะใช้คำาว่าสงครามนี้คือสู้เพื่อเสรีประชาธิปไตย เป็นวิธีการรักษา

ความเป็นมหาอำานาจของรัฐบาลสหรัฐ 

คาดการณ์อนาคต:

ประการแรก สงครามดำาเนินต่อไป

หลังกองทัพรัสเซียบุกเข้ายูเครนไม่นาน รัฐบาลยูเครนร้องขอ

เจรจา ปลายเดือนมีนาคมมีความหวังว่าน่าจะตกลงกันได้ มีร่างข้อ

สรุปเรื่องประกันความมั่นคงของยูเครนโดยจะทำาเป็นสนธิสัญญา

ระหว่างประเทศ มีผู้ค้ำาประกันหลายชาติ เช่น อังกฤษ จีน สหรัฐ 

ตุรเคีย ฝรั่งเศส ให้มีผลบังคับใช้จริงเมื่อยูเครนผ่านประชามติ

เรื่องดังกล่าว และรัฐสภาของทั้ง 2 ประเทศรับรอง ส่วนประเด็น

สถานะของไครเมีย สาธารณรัฐประชาชนโดเนตสค์ (Donetsk 

People’s Republic) กับสาธารณรัฐประชาชนลูฮันสค์ (Luhansk 

People’s Republic) จะต้องหารือต่อไป ความเป็นกลางของยูเครน

ยังรวมถึงไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ ไม่เป็นที่ตั้งฐานทัพของต่างชาติ ไม่

เข้ากลุ่มร่วมมือทางทหารกับกลุ่มใดๆ

แต่แล้วการเจรจาที่คืบหน้าดูเหมือนได้ข้อสรุปก็หยุดชะงัก

เมื่อรัฐบาลเซเลนสกีต้องการให้กองทัพรัสเซียถอนตัวกลับทั้งหมด

ก่อนจึงจะทำาประชามติ รัฐบาลปูตินไม่ยอมรับข้อเสนอนี้

ประการที่ 2 เป้าหมายรัสเซียเปลี่ยนไป

เป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่ารัสเซียประกาศมานานแล้วว่ายูเครน

ต้องไม่เป็นสมาชิกนาโต ถือว่าเป็นเส้นต้องห้าม (redline) เป็น

ยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศของรัสเซียที่จะมีแนวรัฐกันชน (buffer 

state) กองทัพรัสเซียบุกเข้ายูเครนเพราะยูเครนไม่ยอมถอน

นโยบายเป็นสมาชิกนาโต หลังการเจรจาเดือนมีนาคมล้มเหลว

กองทัพรัสเซียรุกคืบกินดินแดนต่อไปอย่างช้าๆ และขยายไปทางทิศ

ใต้ที่ติดทะเล มีแนวโน้มว่าอาจผนวกพื้นที่เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ

รัสเซียเหมือนกรณีไครเมีย ยูเครนจะไม่เหลือพื้นที่ติดทะเลอีกต่อไป

ประการที่ 3 ยูเครนเหยื่อที่ถูกทำาลาย 

ดังที่เคยนำาเสนอในบทความก่อนว่าทั้งฝ่ายสหรัฐกับรัสเซีย

ต่างได้ประโยชน์จากสงครามนี้ ยูเครนกลายเป็นประเทศที่ถูกทำาลาย 

ณ วันนี้ ไม่ทราบชัดว่าทหารกับประชาชนยูเครนบาดเจ็บเสียชีวิต

กี่หมื่นกี่แสนราย ที่แน่ๆ คือชาวยูเครนกว่า 10 ล้านคนอพยพหนี

ภัยสงครามออกนอกประเทศนาน 6 เดือนแล้วและยังไม่มีวี่แวว

ว่าจะได้กลับบ้าน ชีวิตคนยูเครนหลายสิบล้านไม่เหมือนเดิมอีกต่อ

ไป ประเทศยูเครนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป รวมทั้งอนาคตของ

องทัพรัสเซียบุกเข้ายูเครนเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ นาโต

ยืนยันไม่ให้ทหารของตนปะทะกับทหารรัสเซีย เป็น

จุดยืนที่ประกาศตั้งแต่ก่อนสงครามว่าสมรภูมินี้จะ

เป็นการปะทะระหว่างกองทัพยูเครนกับรัสเซียเท่านั้น 6 เดือนให้

หลังหลักฐานเชิงประจักษ์ชี้ว่ารัสเซียค่อยๆ รุกคืบกินพื้นที่ทางภาค

ตะวันออกกับภาคใต้ ทั้งกองทัพรัสเซียกับยูเครนต่างสูญเสียไม่น้อย 

แต่ไม่อาจสรุปว่าสูญเสียเท่าใดเนื่องจากข้อมูลขัดแย้งกัน 

สงครามยืดเยื้อต่อไป: 

ประการแรก การต่อสู้ระหว่างนาโตกับรัสเซีย

นาโตให้ความช่วยเหลือด้านการทหาร เศรษฐกิจและอื่นๆ 

อาวุธของยูเครนจึงถูกเติมเข้ามาเป็นระยะๆ ต้นเดือนสิงหาคม

กระทรวงกลาโหมสหรัฐรายงานว่าให้ความช่วยเหลือกองทัพยูเครน

มูลค่ารวม 10,000 ล้านดอลลาร์แล้ว รัฐบาลไบเดนยืนยันให้ความ

ช่วยเหลือต่อไป ดังนั้น สงครามยูเครนไม่ใช่เรื่องของยูเครนกับ

รัสเซียเท่านั้น เป็นการขับเคี่ยวระหว่างนาโตกับรัสเซีย

ประการที่ 2 สงครามเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ฝ่ายสหรัฐวางไว้แต่แรกคือปิดล้อมรัสเซียทาง

เศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ คว่ำาบาตรการทำาธุรกรรมการ

เงินกับรัสเซีย เป็นเหตุผลที่สมาชิกอียูหลายประเทศต้องทยอยลด

เลิกนำาเข้าพลังงานฟอสซิล (น้ำามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน) และมี

มาตรการคว่ำาบาตรรัสเซียอีกหลายอย่าง

รัสเซียได้รับผลกระทบไม่น้อยถึงขั้นเศรษฐกิจถดถอย 

สำานักงานสถิติแห่งชาติรัสเซีย (Rosstat) ประเมินว่า GDP ไตรมาส 

2 ปีนี้จะหดตัว 4% ยอดค้าส่งลดลง 15.3% ยอดค้าปลีกลดลง 9.8% 

ค่าเงินรูเบิล อัตราดอกเบี้ยปั่นป่วนอยู่พักใหญ่ การส่งออกพลังงาน

ฟอสซิสมีปัญหา ทหารบาดเจ็บล้มตาย ใช้จ่ายงบกลาโหมมหาศาล

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจรัสเซียที่สั่นสะเทือนช่วงแรกกลับ

มาตั้งตัวได้ พยายามหาตลาดส่งออกพลังงาน มีข่าวว่าจีน ตุรเคีย 

อินเดีย นำาเข้าพลังงานรัสเซียเพิ่มขึ้นมาก ปลายเดือนกรกฎาคม

ดอกเบี้ยนโยบายเหลือ 9.5% จากจุดสูงสุดที่ 20% 

โหมกระพือสงครามเย็น:

สงครามยูเครนมองได้หลายกรอบ ทั้งใหญ่กับเล็ก กรอบใหญ่

สุดคือโหมกระแสสงครามเย็นใหม่ เป็นการต่อสู้ระหว่างขั้ว การ

ต่อต้านรัสเซียด้วยการคว่ำาบาตรทางการเมืองเศรษฐกิจดังที่เป็นอยู่

สำาคัญกว่าความเป็นไปของประเทศยูเครน ส่งผลระดับโลก ข้อมูล

ในอดีตชี้ชัดว่า รัฐบาลสหรัฐแทบทุกชุดจะทำาเช่นนี้ คือกระชับ

ความเป็นขั้ว ให้ทุกประเทศเลือกข้างว่าจะอยู่ฝ่ายใด 

หลังเหตุวินาศกรรมตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ เมื่อ 11 กันยา. 

2011 รัฐบาลสหรัฐสมัยนั้นประกาศให้นานาชาติเลือกข้างว่าจะ

ร่วมต่อต้านก่อการร้ายหรือไม่ ประเทศใดไม่ช่วยต่อต้านก่อการร้าย

6 เดือนสมรภูมิยูเครนสงครามดำาเนินต่อไป

www.chanchaivision.com

ประเทศที่อาจไม่ขึ้นกับการตัดสินใจของคนยูเครนอีกแล้ว

สิ่งที่ยูเครนสูญเสียไม่อาจหวนกลับ ไม่เหมือนเกมที่กดปุ่ม

เล่นใหม่ได้อีก เหตุเพราะมีผู้นำาแปลกๆ อย่างประธานาธิบดีเซเลนสกี

ที่ตัดสินใจทำาสงครามกับรัสเซีย เป็นเรื่องแปลกที่ยูเครนกล้าทำา

สงครามเพียงลำาพังกับมหาอำานาจทางทหารรัสเซีย ยิ่งสงครามยืด

เยื้อเพียงไรยูเครนก็ยิ่งพังพินาศมากแค่นั้น มีข้อสังเกตว่าการรบ

เกือบทั้งหมดจำากัดในพื้นที่ประเทศยูเครนเท่านั้น ขีปนาวุธนับร้อย

นับพัน ระเบิด กระสุนตกในพื้นที่ยูเครน หากรัฐบาลยูเครนตัดสิน

ใจตั้งแต่ต้นประกาศไม่เข้าร่วมนาโตเรื่องก็จะไม่เป็นเช่นนี้ 

ในระยะหลังประธานาธิบดีเซเลนสกีกล่าวว่าสงครามนี้เกิด

ขึ้นเพราะรัสเซียยึดไครเมียเมื่อ 2014 ยูเครนต้องนำาไครเมียกลับมา

เป็นของตน เงื่อนไขนี้ยิ่งทำาให้สงครามไม่จบง่ายๆ 

สงครามจบเมื่อไหร่:

หลังสงครามผ่านไปไม่กี่เดือนรัฐบาลเซเลนสกีร้องหาขอความ

ช่วยเหลือด้านอาวุธ งบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ จากชาติตะวันตก 

อาวุธเครื่องกระสุนจากหลายประเทศทยอยส่งเข้ายูเครน การรบทุก

วันนี้จึงขึ้นกับกำาลังบำารุงจากต่างชาติโดยแท้ ตราบใดที่รัฐบาลสหรัฐ

กับพวกยังส่งความช่วยเหลือแก่ยูเครน สงครามน่าจะดำาเนินต่อ

ไป ดังนั้นสงครามจะจบหรือไม่จึงขึ้นกับการตัดสินใจของนาโต โดย

เฉพาะรัฐบาลไบเดน แม้ฝ่ายสหรัฐมีแรงกดดันจากผลกระทบด้าน

เศรษฐกิจไม่น้อย แต่เนื่องจากเศรษฐกิจอเมริกาแข็งแรงจึงยังทนได้ 

เป็นไปได้ว่าประธานาธิบดี ไบเดนจะยืดการรบไปถึงหลังเลือกตั้ง

กลางเทอมในช่วงต้นพฤศจิกายนนี้ เพราะพรรคเดโมแครต (พรรค

ไบเดน) ไม่อยากถูกพรรครีพับลิกันตีตราว่าแพ้รัสเซีย ต้องรักษา

จำานวน ส.ส. ส.ว. ในสภาให้มากที่สุด (และเป็นไปได้ว่าการเจรจา

ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียยังไม่ได้ข้อยุติ) รอพ้นเลือกตั้งกลางเทอม

ค่อยมาพิจารณาอีกรอบ ทั้งนี้ยุทธศาสตร์แม่บทของสหรัฐยังดำาเนิน

ต่อไปคือปิดล้อมจีนกับรัสเซีย โหมกระแสสงครามเย็นใหม่

อย่างไรก็ตาม น่าติดตามว่านานาชาติจะแก้ปัญหาอย่างไร 

เพราะตอนนี้ค่าครองชีพสูงขึ้นมากทั้งจากราคาพลังงานกับอาหาร 

อันเป็นผลจากการคว่ำาบาตรรัสเซีย ภัยแล้งปีนี้ที่รุนแรงกว่าปกติ 

การแข่งขันช่วงชิงระหว่างมหาอำานาจกำาลังก่อความทุกข์ยากแก่

ประชากรโลกนับพันล้าน คนยากคนจนคือพวกที่ได้รับผลกระทบ

มากที่สุด ทุกวันนี้ 811 ล้านคนอดอยากเพราะยากจนหรืออยู่ใน

สถานการณ์ที่ยากจะหาอาหารมาเลี้ยงปากท้อง

ข่าวชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจคือ เมื่อกลางเดือนสิงหาคม ด้วยแรง

กดดันจากองค์การสหประชาชาติ ซึ่งหมายถึงนานาชาติร่วมมือ

ร่วมใจเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐกับพวกเปิดทางให้สามารถซื้อขาย

สินค้าเกษตรของรัสเซีย ผลคือธนาคารยุโรปบางแห่งยอมรับการ

ชำาระเงินเพื่อซื้อขายอาหารกับปุ๋ยของรัสเซียแล้ว รัฐบาลสหรัฐยอม

ให้ซื้อขายสินค้าเกษตรกับเวชภัณฑ์ เรื่องนี้ลดแรงกดดันอาหารแพง

โดยสรุปแล้ว ยูเครนเป็นแค่เหยื่อเพื่อนำาสู่การต่อสู้ระหว่าง

ขั้วสหรัฐกับรัสเซีย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐหวังว่าถ้า

เศรษฐกิจรัสเซียพังจะทำาให้คะแนนนิยมปูตินตกต่ำา นำาสู่การเปลี่ยน

รัฐบาลใหม่ ขั้วการเมืองใหม่ พร้อมกับโหมกระแสสงครามเย็น

ใหม่ กระตุ้นให้นานาประเทศเลือกข้าง ท้ายที่สุดแล้วแรงกดดัน

จากนานาชาติจะส่งผลต่อสงครามยูเครนอย่างไร ความเป็นไปของ

ยูเครนเชื่อมโยงคนทั้งโลก.

ก

วันขี้เกียจ • ตำ�รวจโคลอมเบียเข็นเตียงของประช�ชนที่ฉลองวันขี้เกียจโลกที่เมืองอิต�กุย เมื่อ 21 ส.ค. (AFP)

ประกวดแกะ • เด็กเลี้ยงแกะอยู่กับแกะของพวกเข�ที่เข�้ประกวดในง�นสม�คมก�รเกษตรเมลพล�ซที่ชุมชนเวสต์เบย์ อังกฤษ เมื่อ 

25 ส.ค. (Getty Images)

ขยะล้น • ขยะล้นถังขยะใกล้ปร�ส�ทเอดินบะระ นครเอดินบะระ 

สกอตแลนด์ เมื่อ 24 ส.ค. เนื่องจ�กก�รนัดหยุดง�นของพนักง�น

เก็บขยะทั่วสกอตแลนด์ไปจนถึงวันที่ 30 ส.ค. (Getty Images)

บินโชว์ • เครื่องบินฝึกบินเค-8 ของทีมส�ธิตท�งอ�ก�ศเหยี่ยวแดง 

กองทัพปลดปล่อยประช�ชนจีน บินโชว์ในง�น “ฉ�งชุนแอร์ โชว์” 

ที่เมืองฉ�งชุน มณฑลจี๋หลิน เมื่อ 26 ส.ค. (Getty Images)

ร่วมฉลอง • แลร์รีแมวประจำ�ทำ�เนียบน�ยกรัฐมนตรีอังกฤษ 

นั่งอยู่หน้�ประตูทำ�เนียบฯ ในกรุงลอนดอนที่ประดับด้วยดอก

ท�นตะวันและดอกไม้ประจำ�ช�ติยูเครน ร่วมฉลองวันประก�ศ

เอกร�ชยูเครน เมื่อ 24 ส.ค. ( AFP)

อยากกิน • ผู้ดูแลสัตว์ที่สวนสัตว์ซีเอสแอล วิปสเนด กรุงลอนดอน 

นำ�อ�ห�รม�ม�ล่อลีเมอร์ห�งแหวนระหว�่งชั่งน้ำ�หนักสัตว์ประจำ�ปี 

เมื่อ 23 ส.ค. (Getty Images)

ภาพ: เครื่องบินรบ SU-57 E

เดรดิตภาพ: http://roe.ru/eng/catalog/aerospace-systems/fighters/su-57e/

ยูเครนเป็นแค่เหยื่อเพื่อนำาสู่การต่อสู้ระหว่างขั้วสหรัฐกับ

รัสเซีย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐคือมุ่งทำาลายเศรษฐกิจ

สังคมรัสเซีย ตอกย้ำาการแบ่งขั้ว
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Razer ชวนสัมผัสสุดยอดประสบการณ์เสียงอันทรงพลัง

Razer แบรนด์ไลฟ์สไตล์ชั้นนำ�ระดับโลกสำ�หรับเกมเมอร์ กับ

ผลิตภัณฑ์ The Razer Leviathan V2 X ซ�วด์บ�ร์รุ่นล่�สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

Leviathan จ�กเรเซอร์ มอบประสบก�รณ์เสียงที่กระหึ่มทรงพลังและดื่มด่ำ�

ยิ่งกว�่ ภ�ยใต้รูปลักษณ์ง�นออกแบบที่แข็งแรงกะทัดรัด และก�รเชื่อมต่อที่

สะดวกง่�ยด�ย

ซ�วด์บ�ร์สำ�หรับพีซีเกมมิ่งขน�ดกะทัดรัดที่ติดตั้งไดร์เวอร์แบบ Full-

range 2 ตัวและ Passive Radiator ถึง 2 ตัว ทำ�ให้ Leviathan V2 X มอง

พลังเสียงที่ชัดใส กังว�น และหนักแน่น สร้�งสรรค์ประสบก�รณ์เสียงอัน

น่�ประทับใจที่ตอบโจทย์คว�มบันเทิงได้ทุกรูปแบบ ด้วยคว�มย�วเพียง 400 

มม. ทำ�ให้ Leviathan V2 X ส�ม�รถจัดว�งใต้จอพีซีส่วนใหญ่ได้อย่�งลงตัว 

ทำ�ให้ โต๊ะของคุณโล่งสบ�ยต�ยิ่งกว�่ โดยที่ยังส�ม�รถกระจ�ยพลังเวทีเสียง

ที่กว้�งครอบคลุมทุกย่�นคว�มถี่ ให้ดังกระหึ่มไปทั่วห้องได้อย�่งสมบูรณ์แบบ

Leviathan V2 X ยังเชื่อมต่อได้อย�่งง�่ยด�ยด้วยส�ยเคเบิล USB 

Type C เพียงส�ยเดียวที่ส�ม�รถส่งสัญญ�ณเสียงได้เปี่ยมประสิทธิภ�พยิ่ง

ขึ้น มอบพลังเสียงที่หนักแน่นได้อย่�งต่อเนื่องและส�ม�รถเร่งคว�มดังได้

สูงสุดถึง 90 เดซิเบล จำ�หน่�ยแล้ววันนี้ทั้งในจีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 

ไต้หวัน ญี่ปุ่น เก�หลี ม�เลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดน�ม และสิงคโปร์ 

โดยจะว�งจำ�หน่�ยในยุโรปและอเมริก�ไตรม�ส 4 ปี 2565

Salesforce เปิดตัวคู่มือ CRM ฉบับล่าสุด

Salesforce (NYSE: CRM) ผู้ให้บริก�รแพลตฟอร์มก�รจัดก�ร

ลูกค�้สัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้เปิดตัวคู่มือ CRM ฉบับล�่สุด

ที่แสดงถึงแนวท�งที่ธุรกิจต่�งๆ จะสร้�งรูปแบบก�รให้บริก�รกับลูกค�้ 

(Customer Journey) เมื่อหน่วยง�นนั้นๆ เริ่มนำ�ระบบ CRM ม�ใช้ และ 

Salesforce ยังเผยถึงคว�มสำ�คัญของระบบ CRM และชี้แนวท�งที่จะช่วย

ให้ธุรกิจต�่งๆ ทร�บว�่พวกเข�จำ�เป็นต้องมีระบบ CRM หรือไม่

ระบบก�รจัดก�รลูกค้�สัมพันธ์ (CRM) ส�ม�รถช่วยให้ธุรกิจต่�งๆ 

จัดก�รกับคว�มท�้ท�ยที่พวกเข�ต้องประสบอยู่เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์แพร่

ระบ�ดของโควิด-19 ตัวอย่�งเช่น ก�รต่อยอดประสบก�รณ์ด�้นดิจิทัลให้กับ

ลูกค�้ หรือก�รเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นร่วมกันของทีมง�นต่�งๆ ที่

ทำ�ง�นจ�กนอกสำ�นักง�น นอกจ�กนี้ แพลตฟอร์ม CRM ยังส�ม�รถปรับ

เปลี่ยนก�รทำ�ง�นที่เกิดขึ้นซ้ำ�ๆ ให้เป็นแบบอัตโนมัติ ช่วยลดค�่ใช้จ�่ยใน

ก�รดำ�เนินง�น และช่วยให้ฝ่�ยข�ยมีเวล�ม�กขึ้นในก�รห�ลูกค�้ใหม่ สร้�ง

กลุ่มเป�้หม�ยใหม่ๆ และมีโอก�สที่จะปิดก�รข�ยได้ม�กขึ้น โดยด�วน์ โหลด

คู่มือ CRM Handbook ได้ฟรี.

ม้ปัจจุบันองค์กรและแบรนด์ให้ความสำาคัญ

และมองเห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�รทำ� Digital 

Marketing ซึ่งเป็นเครื่องมือสำ�คัญในก�รสร้�ง

แบรนด์ สร้�งยอดข�ยสินค�้ เพร�ะมีผลต่อก�รเข�้ถึง

และตอบโจทย์ลูกค�้ได้รวดเร็วเฉพ�ะกลุ่มม�กขึ้น แต่

กลับพบว่�องค์กรและแบรนด์จำ�นวนม�กติดกับดัก จนไม่

ส�ม�รถทำ� Marketing Transformation  ได้สำ�เร็จต�ม

เป้�หม�ย และส�เหตุเกิดจ�กก�รยึดติดกับก�รตล�ดรูป

แบบเดิม และในบ�งร�ยหลงท�งกลับไปใช้รูปแบบเดิม 

จ�กข้อมูลของ The CMO Survey 2022 ค�ดก�รณ์ก�ร

ใช้จ�่ยโฆษณ�แบบดั้งเดิมเพื่อโปรโมตสินค�้และบริก�ร 

จะเพิ่มขึ้น 11.7% ในปีนี้ เนื่องจ�กผู้บริโภคใช้เวล�

ทำ�ง�นส่วนใหญ่ผ�่นท�งออนไลน์ จึงเกิดคว�มรู้สึกเบื่อ

หน�่ยกับก�รรับข่�วส�รโฆษณ�ดิจิทัลและก�รมีส่วนร่วม

ท�งช่องท�งออนไลน์ ผนวกกับอ�ชญ�กรรมดิจิทัลและ

ก�รโจมตีท�งไซเบอร์ ผู้บริโภคจึงระวังตัวม�กขึ้นต่อก�ร

รับโฆษณ�ท�งช่องท�งออนไลน์

นอกจ�กนี้ ร�ยง�นที่จัดทำ�โดยเอ็นทีที เดต้� Dx 

Spotlight Feature Asset พบว�่ มีเพียง 4 ใน 10 องค์กร

เท่�นั้นที่ตระหนักว่�พวกเข�ส�ม�รถส่งมอบประสบก�รณ์

ดิจิทัลให้กับผู้บริโภคได้อย�่งมีประสิทธิภ�พ ทั้งในด�้น

คว�มเร็ว คว�มยืดหยุ่นของบริก�ร และก�รปรับเปลี่ยน

รูปแบบก�รตล�ดเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รเฉพ�ะ

บุคคล ร�ยง�นดังกล่�วเป็นสัญญ�ณว่�องค์กรอ�จจะ

กำ�ลังหลงท�ง เพร�ะหัวใจของคว�มสำ�เร็จในก�รทำ�ก�ร

ตล�ดยุคนี้คือก�รออกแบบก�รตล�ดดิจิทัลได้ครบทุกมิติ 

เพื่อให้ส�ม�รถตอบโจทย์อินไซด์ผู้บริโภคทั้งในแง่ก�ร

สร้�งประสบก�รณ์ดิจิทัลที่สะดวกลื่นไหลไร้รอยต่อผ�่น

ช่องท�งต�่งๆ ไปพร้อมกับก�รทำ�โฆษณ�ไปจนถึงสินค้�

และบริก�รที่ตอบ

สนองผู้บริโภคได้

แบบเจ�ะจงเฉพ�ะ

บุคคลม�กขึ้น

ก�รตล�ด

ในยุคดิจิทัลมี

ก�รพัฒน�และ

เปลี่ยนแปลงอย�่งรวดเร็ว โดยเฉพ�ะภ�ยหลังก�รแพร่

ระบ�ดของโควิด-19 ที่นำ�พ�ผู้บริโภคก้�วขึ้นสู่โลกดิจิทัล

อย่�งรวดเร็วและส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในหล�ย

มิติ อ�ทิ ก�รซื้อสินค้� ก�รทำ�ธุรกรรม หรือก�รทำ�ง�น

แบบออนไลน์ ผู้บริโภคต้องก�รก�รตอบสนองที่รวดเร็ว 

ส่งผลต่อก�รสร้�งประสบก�รณ์ดิจิทัลที่ดีมีประสิทธิภ�พ

และก�รเข้�ถึงอินไซด์ผู้บริโภคแบบเฉพ�ะบุคคล ซึ่งมี

คว�มสำ�คัญต่อก�รทำ� Marketing Transformation ใน

ประเทศไทย และเพื่อเป็นหนท�งสำ�คัญในก�รเข้�ถึง

ลูกค้�และสร�้งยอดข�ยได้เพิ่มม�กขึ้น นายฮิโรนาริ โทมิ

โอกะ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำากัด ให้ข้อมูล

เอ็นทีที เดต้� ได้รวบรวมประสบก�รณ์ทำ�ง�น

กับองค์กรชั้นนำ�ระดับโลกม�พัฒน�บริก�ร Digital 

Marketing เต็มรูปแบบ หรือ Full-suite Digital 

Marketing Transformation เพื่อเป็นตัวช่วยสนับสนุน

และผลักดันก�รเปลี่ยนแปลงด้�นก�รตล�ด ตั้งแต่

ก�รให้คำ�ปรึกษ�เพื่อว�งกลยุทธ์ ตรวจสอบเครื่องมือ

ปัจจุบัน ก�รเลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือท�งก�ร

ตล�ดที่เหม�ะสมผ่�นช่องท�งดิจิทัล  รวมถึงก�ร

ว�งแผนวิเคร�ะห์ข้อมูลท�งก�รตล�ด เพื่อนำ�ม�ปรับปรุง

กระบวนก�ร และเพิ่มประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นให้กับ

เครื่องมือม�กที่สุด ทั้งยังสนับสนุนองค์กรไป

สู่ Data-Driven Organization หรือองค์กรที่

ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อเปลี่ยนผ่�นไปสู่ก�ร

ตล�ดรูปแบบใหม่ บริก�ร Digital Marketing 

ของบริษัท จะช่วยให้องค์กรส�ม�รถสร้�ง

กรอบก�รทำ�ง�นต�มแนวคิด 5C ซึ่งเป็น

แนวคิดก�รตล�ดยุคใหม่ ได้แก่ Customer 

Data, CRM, Commerce&Analytics, Contents, 

Collaboration&Connection เพื่อเข�้ถึงข้อมูลเชิงลึก 

(insight) ผู้บริโภค และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ก�รตล�ด

ที่เปลี่ยนไป 5 บริก�ร คือ 1.Marketing/CX Strategy ก�ร

ว�งกลยุทธ์ก�รตล�ดเพื่อสนับสนุนก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน 

ก�รประเมินแผนง�น ก�รว�งแผนก�รตล�ดดิจิทัล และ

ก�รวิเคร�ะห์กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ย ลูกค้�ปัจจุบัน คู่แข่ง 

NTT DATA 
แนะองค์กรโฟกัสกลยุทธ์ทรานส์ฟอร์มการตลาด

NTT DATA

การ์ทเนอร์เผยรายได้ตลาดซอฟต์แวร์ RPA ปี 65 พุ่ง

ก�ร์ทเนอร์ค�ดก�รณ์ร�ยได้ตล�ดซอฟต์แวร์ RPA (Robotic Process Automation) 

ทั่วโลกปี 2565 จะแตะ 2.9 พันล้�นดอลล�ร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 19.5% จ�กปี 2564 โดย

เคธี ทอนโบห์ม รองประธ�นฝ่�ยวิเคร�ะห์ของก�ร์ทเนอร์ กล�่วว่� จ�กอัตร�ก�รเติบโต

ของตล�ด RPA ในปี 2564 ที่สูงถึง 31% ทำ�ให้ก�รเติบโตของซอฟต์แวร์กลุ่มนี้เติบโต

เหนือกว่�ตล�ดซอฟต์แวร์ทั่วโลกเฉลี่ยที่ 16% ซึ่งองค์กรต�่งๆ กำ�ลังนำ�ประสิทธิภ�พของ 

RPA ม�ใช้เพื่อเร่งพัฒน�กระบวนก�รท�งธุรกิจให้เป็นระบบอัตโนมัติและสร้�งแผนก�ร

เปลี่ยนแปลงท�งดิจิทัล เชื่อมต่อเข้�กับระบบเดิมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�น 

แม้ว่�ก�รเติบโตของตล�ดในปีนี้จะช้�กว่�ปีก่อน แต่ค�ดว่�ตล�ดซอฟต์แวร์ RPA ทั่วโลก

จะยังเติบโตในระดับเลขสองหลักในปี 2566 หรือเติบโตเฉลี่ยที่ 17.5% ต่อปี

Spotify เปิดแคมเปญระดับโลกฉลองกระแส K-Pop

Spotify เปิดตัวแคมเปญระดับโลก ด้วยก�รปล่อยภ�พยนตร์ซีรีส์ที่นำ�แสดงโดย   

ซูเปอร์สต�ร์อย่�ง B.I, ITZY และ SEVENTEEN พร้อมชูเพลย์ลิสต์ที่อัดแน่นไปด้วยเพลง 

K-Pop อย�่ง K-Pop ON! รวมไปถึงกลุ่มศิลปิน K-Pop แถวหน้�ในวงก�ร มุ่งเป็นจุด

หม�ยปล�ยท�งของเหล่�ศิลปินและส�วก K-Pop ที่ต้องก�รคอนเทนต์แบบครบครันด้วย

แรงบันด�ลใจจ�กส�รพันคว�มเป็นไปได้ในจักรว�ล K-Pop ที่กว้�งใหญ่และหล�กหล�ย 

สภ�พแวดล้อมและศักยภ�พของเครื่องมือก�รตล�ด เพื่อ

ห�จุดแข็งและจุดอ่อน พร้อมว�งกลยุทธ์และแผนง�นใน

ก�รสร�้งประสบก�รณ์ที่ดีเยี่ยม ส�ม�รถเข้�ถึงลูกค้�ได้

อย่�งมีประสิทธิภ�พผ่�นทุกช่องท�ง (Omnichannel) 

ส่วน 2.MarTech Consulting ก�รประเมินและ

แนะนำ�เครื่องมือท�งก�รตล�ด เพื่อก�รลงทุนที่เหม�ะ

สมในก�รดำ�เนินง�นท�งก�รตล�ดและก�รข�ย รวมถึง

ก�รดูแลลูกค้�ปัจจุบัน 3.Experience Design (UX, UI) 

ทีมง�นและผู้เชี่ยวช�ญที่จะให้คำ�ปรึกษ� เพื่อช่วยให้

องค์กรเข�้ใจคว�มต้องก�รของลูกค�้ ด้วยก�รใช้ระบบ

และเครื่องมือก�รตล�ดที่เหม�ะสมกับคว�มต้องก�ร

ผู้บริโภค พร้อมบริก�รในก�รออกแบบก�รทำ�ง�นของ

ระบบ เพื่อรองรับ Customer Journey ทั้งบนหน้�

เว็บไซต์ Application บนมือถือ เพื่อสร�้งประสบก�รณ์

ที่ดีตลอดก�รใช้ง�นของผู้บริโภค 4.MarTech 

Implementation บริก�รออกแบบกระบวนก�รทำ�ง�น

พร้อมติดตั้งระบบและเครื่องมือท�งก�รตล�ด อ�ทิ ระบบ 

Marketing Automation, CRM (Customer Relationship 

Management), CDP (Customer Data Platform), 

Social Listening และเครื่องมือก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ก�รตล�ดและก�รข�ย (Data Analytics Tool) และ

สุดท้�ย 5.Business & Marketing Data Analysis 

ก�รวิเคร�ะห์เชิงลึกทั้งในกระบวนก�รทำ�ง�นทั้ง

ก่อนและหลังก�รใช้บริก�ร เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พ

ในก�รทำ�ง�นผ่�นทุกช่องท�งก�รตล�ด

ซึ่งที่ผ่�นม� เอ็นทีที เดต้� ได้นำ�บริก�ร Digital 

Marketing เต็มรูปแบบ (Full-suite Digital Marketing 

Transformation) ให้บริก�รแก่ลูกค้�ในหล�กหล�ย

อุตส�หกรรม หนึ่งในนั้นคือแบรนด์รถยนต์ชั้นนำ�สัญช�ติ

จนี-สวีเดน เพื่อพัฒน�ช่องท�งก�รเข้�ถึง และสร้�ง

ประสบก�รณ์ของลูกค้�กลุ่มเป้�หม�ย ต้ังแต่ก�รพัฒน�

ช่องท�งออนไลน์ ก�รจัดทำ�และดูแล Website และ 

Application ก�รพัฒน�ช่องท�งโซเชียลมีเดียอย่�ง WeChat 

และระบบ e-Commerce รวมถึงก�รบริห�รจัดก�รข้อมูล

จ�กทุกช่องท�งแบบศูนย์กล�งเพื่อช่วยวิเคร�ะห์ข้อมูล นำ�

ไปสู่ก�รจัดทำ� Marketing Campaign และระบบสม�ชิก อีก

ท้ังก�รพัฒน� Smart Store หรือ Digital Store ด้วยก�รเข้�

เย่ียมชมโชว์รูมผ่�นระบบออนไลน์ 

โดยผู้ใช้บริก�รส�ม�รถเลือกชมรถยนต์ได้ทุก

โมเดล ตลอดจนก�รลงทะเบียนเพื่อทดสอบก�รขับขี่

ได้ด้วย ในฝั่งของโชว์รูม ก็ส�ม�รถเก็บข้อมูลก�รเข้�

เยี่ยมชมของลูกค�้ได้ตั้งแต่ต้น และแสดงผลก�รดำ�เนิน

ง�นด้�นก�รข�ยและก�รตล�ดผ่�นระบบ Business 

Intelligence (BI) dashboard  สร้�งระบบเก็บข้อมูล

จ�กโซเชียลมีเดียผ�่นระบบโดเมนขององค์กร (Private 

Domain) อย�่ง WeChat และ Tiktok ให้ส�ม�รถ

รวบรวมข้อมูลจ�กทุกช่องท�ง เพื่อนำ�ไปวิเคร�ะห์

และต่อยอดท�งธุรกิจ 

ส�ม�รถตอบสนองลูกค้�

ได้อย่�งรวดเร็ว และก�ร

จัดทำ�โปรโมชั่นให้เกิด

ประสิทธิภ�พสูงสุด และ

ช่วยพัฒน�องค์กรไปสู่

ก�รเป็นองค์กรที่ส�ม�รถ

ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล หรือ Data-Driven Organization 

ช่วยให้เห็นภ�พรวมของก�รข�ยและกระบวนก�รท�งก�ร

ตล�ดได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ส�ม�รถวัดผลของกิจกรรม

ได้อย�่งแม่นยำ� เพื่อก�รลงทุนในกิจกรรมที่คุ้มค่�ที่

สุด โครงก�รนี้ส�ม�รถช่วยเพิ่มยอดข�ยได้ 30% ซึ่ง

ร�ยก�รสั่งซื้อครึ่งหนึ่งม�จ�กช่องท�งออนไลน์ แม้ในช่วง

สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโควิด.

  

• เบลนเดต้า (Blendata) บริษัทด้�น Deep 

Technology ผู้พัฒน�แพลตฟอร์มบริห�รจัดก�ร 

Big Data อัจฉริยะ ผนึกกำ�ลังคว�มร่วมมือกับ Esri 

Thailand ผู้นำ�ด้�นระบบเทคโนโลยีภูมิส�รสนเทศ 

(Geographic Information System) หรือ “GIS” มุ่ง

เป้�พัฒน�ศักยภ�พผลิตภัณฑ์ ก�รให้บริก�ร และ

ผลักดันคว�มส�ม�รถของบุคล�กรด้�น Big data 

และ GIS ผส�นเทคโนโลยี Big data เข้�กับ ArcGIS 

ดึงจุดเด่นสองเทคโนโลยีเสริมคว�มแข็งแกร่งด�้น

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลขน�ดใหญ่เชิงพื้นที่ (Spatial big 

data analytics) เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

ภ�คประช�ชน จนถึงองค์กรภ�ครัฐและเอกชน

• เดลล์ เทคโนโลยีส์ – ดีแทค บิสิเนส ผู้นำ�

โซลูชันเทคโนโลยีแบบครบวงจรและผู้ให้บริก�ร

โทรคมน�คมสำ�หรับกลุ่มลูกค้�นิติบุคคลทั้งในกลุ่ม

ธุรกิจขน�ดใหญ่ระดับเอนเตอร์ไพรส์ และธุรกิจ

ขน�ดกล�งและขน�ดเล็ก (SMBs) ในประเทศไทย 

จับมือผนึกกำ�ลังออกแคมเปญ “โปรแกรมดีดี” จับ

คว�มแข็งแกร่งของคอมพิวเตอร์เพื่อก�รใช้ง�นท�ง

ธุรกิจ ผนวกเข้�กับคว�มมีประสิทธิภ�พโครงข่�ย

สัญญ�ณพร้อมบริก�รอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูงที่

ครอบคลุมทุกพื้นที่ ตอบโจทย์กระแสก�รทำ�ง�นแบบ 

Hybrid Workplace หรือ Work-from-Anywhere ของ

คนทำ�ง�นในกลุ่มธุรกิจทุกขน�ด ไม่ว�่จะจ�กบ้�น ที่

ทำ�ง�น หรือที่ใดก็ต�ม ด้วยสิทธิพิเศษเมื่อซื้อเดลล์

แล็ปท็อป โน้ตบุ๊ก และโมบ�ย เวิร์กสเตชันทุกรุ่น

ในตระกูล Latitude Precision XPS Inspiron และ 

Vostro รับฟรี dtac Pocket Wifi มูลค่� 1,800 บ�ท 

เมื่อสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 399 บ�ทต่อเดือน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พให้ในก�รทำ�ง�นในช่วงเวล� 

on-the-go ได้อย่�งรวดเร็วและลื่นไหล

• Beacon VC บริษัทเงินร่วมทุนของ

ธน�ค�รกสิกรไทย ผนึก ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย 

ประส�นพลังเสริมแกร่งสต�ร์ทอัปไทย จัดกิจกรรม 

ทั้งง�นสัมมน�ติดอ�วุธท�งปัญญ�ทุกเดือน ก�รจับ

คู่ธุรกิจสร้�งเครือข่�ย พร้อมร่วมเฟ้นห�โซลูชันใหม่

ในก�รต่อยอดท�งธุรกิจโดยมุ่งเน้นสนับสนุนสต�ร์ท

อัปที่เจ�ะกลุ่มลูกค้�องค์กร เพื่อตอกย้ำ�เจตน�รมณ์

ส่งเสริมและสร�้งธุรกิจที่มีนวัตกรรมให้มีร�กฐ�น

แข็งแกร่งช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้�งคว�ม

ยั่งยืน หวังเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดก�รผนึกกำ�ลังเพื่อ

พัฒน�สต�ร์ทอัปไทย B2B ในวงกว�้ง

• สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น จับมือ 

PLANET ผู้นำ�ด้�นบริก�รเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบ

วงจร เปิดเวทีสนับสนุนนักศึกษ�และอ�จ�รย์ ระดม

สมองพัฒน�นวัตกรรมเส�อัจฉริยะต้นแบบ ภ�ยใต้

โครงก�ร “ก�รสร�้งนวัตกรรมต่อยอดเส�อัจฉริยะ” 

หวังสร้�งนักวิจัยรุ่นใหม่ ต่อยอดเชิงพ�ณิชย์ สู่ก�ร

พัฒน�ยกระดับโครงสร้�งพื้นฐ�นเมืองเป็น Smart 

City ในอน�คต บิ๊กบอส “ประพัฒน์ รัฐเลิศก�นต์” ชี้

กระแสตอบรับ Smart Pole ดี เล็งขย�ยก�รติดตั้งสู่

หน่วยง�นปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ.

ภ�พยนตร์นี้จะพ�ผู้ชมเข้�สู่โลกเสมือนดินแดนแห่งคว�มฝัน ที่ซึ่งดนตรีและวัฒนธรรม

ม�บรรจบกันเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก โดยแฟนๆ ส�ม�รถร่วมนั่งเรือท่องมห�นครดิจิทัลแห่ง

อน�คตไปกับแรปเปอร์ B.I และแวะทักท�ย ITZY ในขณะที่ส�วๆ กำ�ลังเตรียมตัวสำ�หรับ

เทศก�ล Neon Carnival ที่น่�ตื่นต�ตื่นใจ จ�กนั้นก็เตรียมหนีโลกแห่งคว�มจริงไปกับ

หนุ่มๆ SEVENTEEN สู่ดินแดนลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเข� ส�วก K-Pop ส�ม�รถไปที่

เว็บไซต์ K-Pop ON! Track เพื่อรับชมภ�พยนตร์และคอนเทนต์เบื้องหลังได้แล้ววันนี้

อาลีบาบาจัดเต็มเปิดเมกเกอร์ เฟสติวัล 2565

อ�ลีบ�บ�เปิดง�นเมกเกอร์ เฟสติวัล 2565 ครั้งที่ 7 อย่�งเป็นท�งก�ร ที่เมือง

กว�่งโจว ภ�ยในง�นประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก คือ Innovation and Entrepreneurship 

Forum ในวันที่ 24 สิงห�คม และ Innovation Exhibition ซึ่งรวบรวมผลง�นสร้�งสรรค์

จ�กผู้ประกอบก�รกว�่ 100 ร�ย ม�จัดแสดงในรูปแบบนิทรรศก�รออฟไลน์ตั้งแต่วันที่ 

26-30 สิงห�คมนี้ โดยเทศก�ลเมกเกอร์ เฟสติวัล 2565 จัดขึ้นที่เมืองกว�่งโจว มณฑล

กว�งตุ้ง ประเทศ

จีน ภ�ยใต้ธีม “แผ่น

ดินแห่งอน�คต” (The 

Future Land) ซึ่งได้รับ

แรงบันด�ลใจม�จ�ก

นิย�ยแนววิทย�ศ�สตร์

ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับก�ร

ตั้งแคมป์แห่งอน�คต 

นอกจ�กก�รแสดง

สินค้�แล้ว ง�นในปีนี้ยังถือเป็นครั้งแรกในประวัติศ�สตร์ที่มีก�รจัด Innovation and 

Entrepreneurship Forum ให้ผู้ประกอบก�รธุรกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม ตลอดจน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตส�หกรรม ได้ม�แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก เพื่อช่วยผลักดันให้ผู้

ประกอบก�รรุ่นใหม่ส�ม�รถเข�้ถึงโอก�สสร้�งก�รเติบโตท�งธุรกิจ.

ไอที6

แ
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ในโครงการ SME D Coach มีผู้เช่ียวชาญจากสำานักงานมาตรฐานผลิต 

ภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันอาหาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาให้คำา

ปรึกษาในการสร้างมาตรฐานของสินค้าต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการ

บัญชีและการเงินท่ีผู้ประกอบการให้ความสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อม

เข้าสู่แหล่งเงินทุน ขณะเดียวกันยังติดต่อสอบถามเก่ียวกับการต่อยอด

กิจการผ่านการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ซ่ึงจะมีกรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม กรมการค้าระหว่างประเทศท่ีจะเข้ามาช่วยยกระดับ เพ่ิม

ศักยภาพสินค้าเข้าสู่ตลาดโลก เป็นต้น

ทั้งนี้ หากสนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับบริการได้

ง่าย เหมาะกับความสะดวกของตัวเอง โดยเลือกได้ทั้งหัวข้อที่ต้องการ

รับคำาปรึกษา เลือกโค้ช เลือกช่วงเวลา เลือกวิธีรับคำาปรึกษา

ผ่าน Onsite (ณ สำานักงานใหญ่ ธพว.) หรือ Online และ

เลือกขอรับคำาปรึกษาได้ทั้งแบบตัวต่อตัว หรือเป็น 

กลุ่ม

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์รับบริการ

ได้ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1.ผ่านออนไลน์

โปรแกรม Microsoft booking ในช่องทางต่างๆ 

เช่น สแกน QR Code ในโปสเตอร์ 

ประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ของธนาคาร (https://

www.smebank.co.th/), LINE Official Account: 

SME Development Bank เป็นต้น 2.ผ่าน Call 

Center 1357 และ 3.ณ สำานักงาน

ใหญ่ ธพว. อาคาร SME Bank 

Tower ติดสถานี รถไฟฟ้าอารีย์ 

สอบถามรายละเอียด/แจ้ง

ความประสงค์เข้าร่วมโครงการ

ได้ฟรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ที่ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผู้

ประกอบการ โทร. 0-2265-

3800 หรือ Call Center 1357

โครงการ “SME D 

Coach” นับเป็นมิติใหม่ของ 

สถาบันการเงินภาครัฐที่ให้มากกว่า

ทุน ด้วยการเข้าไปทำางานเชิงรุก 

ช่วยยกระดับเติมขีดความสามารถให้

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และเมื่อ

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถ

เติบโตและเข้มแข็งได้แล้ว จะ

หลอมรวมกลายเป็นพลังอันยิ่ง

ใหญ่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้

เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน.

ถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นเมื่อป ี2563 เปรียบเสมือน

พายุลูกยักษ์ สร้างความเสียหายแบบไม่ทันได้ตั้งตัว ส่งผล 

กระทบต่อทุกคน โดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจ ผู้ประกอบการ

เอสเอ็มอีถือเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแสนสาหัส บางรายถึง

ขั้นต้องปิดกิจการ เพราะแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ไม่ไหว ขณะที่เอสเอ็มอีหลายราย หลายกลุ่มธุรกิจ ได้พยายามปรับ

ตัว เปลี่ยนแปลงวิธีการดำาเนินธุรกิจเพื่อให้ยังสามารถอยู่รอดได้ใน

สถานการณ์ที่กดดันในปัจจุบัน

ทั้งนี้ต้องยอมรับว่า “ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี” ถือเป็นอีกหนึ่ง

ฟันเฟืองสำาคัญในการช่วยกระตุ้น ขับเคลื่อนและสร้างการเติบโตให้

กับเศรษฐกิจไทยในหลายยุคหลายสมัย สะท้อนจากการจ้างงานที่อยู่

ในระดับสูง และที่ผ่านมารัฐบาลเองได้ยกย่องอยู่เสมอว่า ผู้ประกอบ

การเอสเอ็มอีถือเป็นหนึ่งในหน่วยธุรกิจที่เป็นกำาลังสำาคัญในการช่วย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม

ของเอสเอ็มอี (เอสเอ็มอี จีดีพี) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ             

(จีดีพี) มีมูลค่าเกือบ 40%

ด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่กดดันการทำางานของเอสเอ็มอีใน                                                            

ปัจจุบัน ดังนั้น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กับบทบาท “ธนาคาร 

เพื่อเอสเอ็มอี ไทย” ได้ยืนหยัดทำาหน้าที่สำาคัญในการเคียงข้างและ

คอยให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแบบครบวงจร เพื่อ

ช่วยประคับประคองให้ผู้ประกอบการรายย่อยยังสามารถอยู่รอด และ

เดินหน้าธุรกิจต่อไปได้

นอกจากการช่วยเหลือผ่าน “ด้านเติมทุน” ช่วย

เสริมสภาพคล่องแล้ว ธพว.ยังสนับสนุน “ด้านงานพัฒนา”                                    

โดยหนึ่งในโครงการสำาคัญที่สร้างประโยชน์ให้ผู้

ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างมากคือ โครงการ “SME D 

Coach” บริการโค้ชคู่คิด คอยให้คำาปรึกษารอบด้านอย่างตรงจุดและ                                                                    

ตอบโจทย์ธุรกิจ สามารถ

พลิกฟื้นธุรกิจ รวมถึงคว้า

โอกาสในอนาคต ช่วยให้

ธุรกิจเดินหน้าเต็มกำาลัง

นารถนารี รัฐ

ปัตย์ กรรมการผู้จัดการ 

ธพว. เล่าถึงการดำาเนิน

โครงการ “SME D 

Coach” ว่า ธนาคาร

เล็งเห็นถึงการดำาเนิน

ธุรกิจของผู้ประกอบการ

เอสเอ็มอีที่จำาเป็นต้อง

เรียนรู้และเพิ่มศักยภาพ

อยู่เสมอ เพื่อรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลง

จากสถานการณ์ได้

อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ล้วนมี

ความพร้อมในการช่วยเหลือ พร้อมสนับสนุนให้อยู่แล้ว ดังนั้น ธพว.

ดำาเนินโครงการ “SME D Coach” ซึ่งอยู่ภายใต้ “ศูนย์ให้คำาปรึกษา

ธุรกิจครบวงจร” หรือ SME D Care Center จึงเป็นแกนกลางบูรณา 

การความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการ

ศึกษา ประมาณ 30 หน่วยงาน โดยนำาศักยภาพและความโดดเด่น

ของแต่ละหน่วยงาน มาเชื่อมโยงจัดเป็นระบบช่วยเหลือผู้ประกอบ

การ SMEs ครบถ้วนในจุดเดียว

โครงการ “SME D Coach” จะมี ทีมโค้ช                                

มืออาชีพ คอยให้คำาปรึกษาและแนะนำาธุรกิจ ประกอบด้วยบุคลากร

ของ ธพว. หรือเรียกว่า “D Coach” ควบคู่กับผู้ทรงคุณวุฒิจาก 

หน่วยงานพันธมิตร และอดีตผู้บริหารองค์กรชั้นนำาระดับประเทศ 

หรือเรียกว่า “Master Coach” ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้าน

วิชาการและประสบการณ์จริง ที่พร้อมให้คำาปรึกษาตั้งแต่อยากจะ

เริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือต้องการคำาปรึกษาเชิงลึกเฉพาะด้าน ช่วยให้

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมองเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง เกิดการ

พัฒนา สามารถยกระดับธุรกิจ ปรับตัวก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณ์ได้ทันท่วงที

“ในปีหน้า 2566 จะมีการเพิ่มเติม Local Coach โดยเชิญ    

ผู้เชี่ยวชาญในท้องที่ ทั้งหน่วยงานพันธมิตร รวมถึงลูกค้าของ ธพว.ที่

มีความรู้ความสามารถดำาเนินธุรกิจจนประสบความสำาเร็จมาทำาหน้าที่

โค้ชด้วย ซึ่งจะช่วยขยายงานบริการให้กว้างขวางและครอบคลุมทุก

พื้นที่มากยิ่งขึ้น” นารถนารี กล่าว

สำาหรับบริการให้คำาปรึกษาครอบคลุม 6 หัวข้อหลักใน

การดำาเนินธุรกิจ ได้แก่ 1.ด้านการตลาด เช่น E-Commerce 

Business Matching และทำาตลาดส่งออก เป็นต้น 2.ด้าน

มาตรฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3.ด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 4.ด้านเขียนแผนธุรกิจ บัญชี การเงิน 

ภาษี 5.ด้านการผลิต และ 6.ด้านสนับสนุนและบ่ม

เพาะเตรียมพร้อมเข้าสู่แหล่งทุน เปิดให้บริการ

วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.                    

ทั้งนี้สามารถเข้ารับบริการได้ โดยไม่มีค่า

ใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยเฉลี่ยมีผู้ประกอบ

การ SMEs ใช้บริการประมาณเดือนละ 100 

ราย ส่วนใหญ่ขอรับคำาปรึกษาด้านการตลาด 

โดยเฉพาะการทำาตลาดออนไลน์

ในยุคปัจจุบัน การตลาดถือเป็นอีกหน่ึง

ส่วนสำาคัญของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

ท่ีต้องเรียนรู้และปรับตัวรับมือกับ

พฤติกรรมการเปล่ียนแปลงของผู้

บริโภค ซ่ึงให้ความสนใจเลือกซ้ือ

สินค้าผ่านโลกออนไลน์ท่ีสะดวกและ

รวดเร็วมากย่ิงข้ึน ท้ังแพลตฟอร์ม

อี-คอมเมิร์ซและแพลตฟอร์มโซ

เชียลมีเดีย โดยโครงการ “SME D 

Coach” มีผู้เช่ียวชาญด้าน Online 

marketing เช่น การใช้    

Facebook และ TikTok ในการ  

ทำาธุรกิจออนไลน์ท่ีมีเทคนิคและ

เครื่องมือต่างๆ ท่ีช่วยเพ่ิมยอดขาย 

สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเพ่ิม

ข้ึน เป็นต้น

นอกจากน้ัน ผู้ประกอบการ

เอสเอ็มอียังให้ความสนใจด้านการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบ

โจทย์ความต้องการของผู้

บริโภคได้อย่างตรงจุด ซ่ึง
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7เศรษฐกิจ

าไมฝ่ายแค้นถึงเร่งรีบที่จะโค่นล้มรัฐบาลลุงตู่                                          

หรือว่าพวกเขากลัวว่าถ้าปล่อยให้ลุงตู่เป็นนายก

รัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินต่อไปจนถึงวันที่

มีการเลือกตั้งใหม่ คะแนนนิยมลุงตู่จะสูงขึ้น เพราะลุงตู่

บริหารราชการแผ่นดินด้วยการเอาประโยชน์ของประเทศ

ชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง การทำางานของลุงตู่มีทั้งการแก้

ปัญหาต่างๆ ที่หมักหมมมานาน และยังมีโครงการในการ

พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอีกหลายโครงการ ผลลัพธ์ที่

เกิดขึ้นมีให้เห็นเป็นประจักษ์มากมาย

โครงการ EEC เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวัน

ออก 3 จังหวัด ทำาให้เศรษฐกิจมหภาคเติบโตแบบยั่งยืน มี

การลงทุนทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ มีการจ้างงาน 

มีการผลิตที่เพิ่ม GDP ของประเทศ ทำาให้การส่งออกเติบโต

ถึง 12.7% และยังมีโครงการอื่นๆ ที่เป็นส่วนเสริมความ

สำาเร็จของ EEC อีกหลายโครงการ ทั้งระบบโทรคมนาคม

ดิจิทัล การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ในภาคส่วนของสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม มี

โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา

พื้นที่เชิงพาณิชย์รอบสนามบิน ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่ม

ขึ้นอีกมากมาย รวมทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 

สนามบิน คือ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และ

สนามบินอู่ตะเภา เป็นการพัฒนาระบบขนส่งทางรางที่

รวดเร็ว ทำาให้มีการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบบริเวณสถานี

ต่างๆ ตลอดระยะทาง รถไฟความเร็วสูงนี้จะบริการนักท่อง

เที่ยว ประชาชนที่เดินทางไปในพื้นที่ 3 จังหวัด จะได้สะดวก

สบายมากขึ้น เศรษฐกิจจะเติบโตได้อย่างแน่นอน

การให้ความสำาคัญในการพัฒนาระบบ Logistics ด้วย

แนวความคิดเชื่อมโยงล้อ ราง เรือ ทำาให้มีการพัฒนาเส้น

ทางรถไฟ ทั้งภายในจังหวัดที่มีมากกว่ากรุงเทพมหานคร และ

รถไฟระหว่างจังหวัดที่มีทั้งรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และ

รถไฟสายใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน ประชาชนจึงได้เห็นรถไฟฟ้า

หลากสีเกือบทุกเส้นทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี

ทั้งที่เสร็จแล้ว และที่กำาลังจะเสร็จ ถ้าลุงตู่อยู่ต่อ คงทำาให้เสร็จ

หมดทุกเส้นทาง ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจะ

เสร็จเกือบหมด ลุงตู่ทำาให้การขนส่งทางรางเพื่อการเดินทาง

ของประชาชนสะดวกสบาย รวดเร็ว หลากหลายเส้นทาง 

นอกจากระบบรางแล้ว ลุงตู่ยังพัฒนาถนนอีกหลาย

สาย มีทั้งถนนภายในจังหวัดต่างๆ มีทั้งสะพานข้ามแยก 

ทางลอดข้ามแยกเพื่อลดปัญหาการจราจรในจังหวัดต่างๆ 

มีถนนเลี่ยงเมืองเชื่อมจังหวัดต่างๆ ให้ประชาชนเดินทาง

สะดวกมากขึ้น เป็นประโยชน์ทั้งการดำาเนินชีวิตประจำาวัน

และการขนส่งสินค้าที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่

ต่างๆ นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการสร้างทางสำาหรับรถยนต์ 

(Motorway) เพิ่มขึ้นทั้งทางตะวันออก ตะวันตก ตะวันออก

เฉียงเหนือ และทางใต้ ทำาให้การเดินทางสะดวก รวดเร็ว 

แต่ถนนระหว่างเมืองที่มีการพัฒนานั้นมีบทบาทสำาคัญในการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเอื้อให้เกิดการขนส่งสินค้า

ที่รวดเร็วขึ้น และยังมีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน

จังหวัดต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายในการส่งเสริมการท่อง

เที่ยวเมืองรอง เพื่อกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปยัง

พื้นที่ต่างๆ ด้วยแนวความคิดเชิงยุทธศาสตร์ และลุงตู่พัฒนา

ประเทศโดย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 

นอกจากรางและล้อแล้ว ในการพัฒนาระบบ 

Logistics ของลุงตู่ยังให้ความสำาคัญกับ “เรือ” ด้วย ทั้งเรือ

ในน้ำาและเรือบินทางอากาศ ลำาคลองที่เป็นเส้นทางสัญจร

สะอาดสะอ้านขึ้น การบุกรุกคลองหายไป ชุมชนแออัดริม

คลองหายไป ทำาให้คลองสะอาด และมีบ้านประชารัฐ บ้าน

มั่นคงให้ประชาชนได้อยู่อาศัยอย่างผาสุกและถูกต้องตาม

กฎหมาย การเดินทางไปทำางานทางเรือก็สะดวก รวดเร็ว 

ลดปัญหาจราจร และไม่ต้องเผชิญกับน้ำาเน่า มีการพัฒนา

ท่าเรือ โดยเฉพาะท่าเรือที่แหลมฉบัง กลายเป็นท่าเรือ                                                                   

อัจฉริยะที่เป็นมากกว่าท่าเรือ เอื้ออำานวยกับการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ สำาหรับเรือบินนั้นมีการปรับปรุงสนาม

บินในต่างจังหวัดหลายแห่งให้เป็นสนามบินนานาชาติที่ได้

มาตรฐานสากล และยังมีสนามบินน้องใหม่ที่เบตง เป็นสนาม

บินที่มีความสวยงาม และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ 

อำาเภอเบตงและจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งหมดนี้เป็นผลงาน

ด้าน Logistics ที่โดดเด่นของลุงตู่ตลอดระยะเวลาของการ

เป็นนายกรัฐมนตรีมา 8 ปี

ในการพัฒนาระบบรางนั้น ลุงตู่ทำาให้สถานีกลาง

บางซื่อแล้วเสร็จเป็นผลงานการพัฒนาที่เป็นความจริง

เชิงประจักษ์ สถานีแห่งนี้ใหญ่ที่สุดใน ASEAN และเป็น

ที่ 2 ของ Asia รองจากจีน สถานีแห่งนี้เป็นชุมทางของ

รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าสีต่างๆ สถานีแห่ง

นี้มีการออกแบบสวยงามทันสมัย มีพื้นที่พาณิชย์สำาหรับ

บริการประชาชนที่หลากหลาย ทั้งโรงแรม ศูนย์การค้า 

และการบริการอื่นๆ สถานีแห่งนี้เป็นสถานีกลางอัจฉริยะ

ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย อำานวยความสะดวกสบาย

ให้ประชาชนที่มาใช้บริการ นอกจากจะเป็นประโยชน์

สำาหรับการใช้สอยแล้ว สถานีแห่งนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้

ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพัฒนาการของการรถไฟของ

ประเทศไทย และด้วยความยิ่งใหญ่และความทันสมัยในด้าน

เทคโนโลยี สถานีแห่งนี้ยังมีส่วนในการเสริมสร้างภาพลักษณ์

ของประเทศอีกด้วย

ผลงานของลุงตู่มีมากกว่าน้ีอีกมากมาย การสร้างผล

งานท้ังการแก้ปัญหาของประเทศและการพัฒนาประเทศเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนท่ีลุงตู่ทำามาน้ัน มีคนกลัวว่าถ้าให้ลุงตู่

อยู่ต่อคะแนนนิยมของลุงตู่น่าจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ท่ีผ่านมาหน่วย

งานภาครัฐอาจจะประชาสัมพันธ์ผลงานของลุงตู่ไม่ดีพอ ทำาให้

คนท่ีต้องการไล่ลุงตู่สามารถสร้างวาทกรรมว่า 8 ปีไม่มีผล

งาน ทำาให้ FC ของลุงตู่ทนไม่ได้ ออกมาเล่าผลงานของลุงตู่บน

พ้ืนท่ี Social Media กันมากข้ึน ตรงน้ีกระมังท่ีพวกเขากลัว ถ้า

ประชาชนรู้ความจริง ย่อมอยากให้ลุงตู่อยู่ต่อนะจ๊ะ.

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

ต้องเร่งไล่ไปให้พ้น

ธพว.กับบทบาท‘ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอี ไทย’

ผุดบริการSME D Coachต่อลมหายใจรายย่อย!

ทํ

ส

ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ ทําให้

เกิดการแปรปรวน ดังนั้นภาครัฐและเอกชนต่างก็หัน

มาให้ความสำาคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น 

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ หรือ BDMS และทีเอ็มบี

ธนชาต หรือทีทีบี ผนึกกำาลังมุ่งดำาเนินธุรกิจตามแนวทางการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนด้านการพัฒนาอาคารโรงพยาบาล

กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล หรือ BIH ตามมาตรฐาน LEED 

Healthcare ระดับ Gold ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย BDMS ได้

รับการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) มูลค่าวงเงิน 1,000 

ล้านบาท จากทีทีบี ซึ่งนับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของไทยที่มี

คุณสมบัติพร้อมสำาหรับการรับสินเชื่อดังกล่าว

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธาน

กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ BDMS เปิด

เผยว่า บริษัทดำาเนินธุรกิจให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแบบ

ครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์สู่การเป็นผู้นำา

ด้านบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพที่เป็นเลิศและได้

มาตรฐานสากล ทั้งยังมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิด

ชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

สินเชื่อสีเขียวท่ีได้รับการสนับสนุนจากทีเอ็มบีธนชาตในคร้ัง

น้ี ทางบริษัทจะนำามาพัฒนาโครงสร้างและระบบจัดการเพื่อรองรับ

ผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนช่ันแนล (BIH) ซ่ึง

ต้ังอยู่บนพ้ืนท่ีกว่า 38,500 ตารางเมตร ขนาดเตียงรองรับคนไข้ 

172 เตียง โดยเป็น Green Hospital ท่ีบริหารจัดการภายใต้หลัก

การ Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) 

เช่น มีการใช้แผงโซลาร์เซลล์เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานและอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม มีพ้ืนท่ีสีเขียวท้ังสวนบนหลังคาและสวนหย่อมท่ีมองเห็นได้

จากห้องพักผู้ป่วย เพื่อบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย ท้ังยังเป็นโรงพยาบาลท่ีใช้

แนวคิด Smart Hospital ท่ีมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดบริการ

ภายในโรงพยาบาล เช่น ระบบ In-Room Automation ควบคุมแสงสว่าง 

อุณหภูมิ ส่ิงอำานวยความสะดวกในห้องพักผ่านระบบ iPad เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้โรงพยาบาลในเครือ BDMS ที่ได้รับการ

ประเมินอาคารสีเขียว (Green Hospital) ตามมาตรฐาน The LEED 

2009 For Healthcare สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินโครงสร้าง

อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ พัฒนา

ขึ้นโดย U.S. Green Building Council (USGBC) ได้แก่

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ (LEED Certified แห่งแรกของ

อาเซียน ในปี 2559) โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย (LEED Gold 

แห่งแรกของอาเซียน ในปี 2564) และล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2565 

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับการประเมินภายใต้

หมวด LEED 2009 for Healthcare - New Construction ระดับ 

Gold ซึ่งเป็นการกำาหนดเกณฑ์เฉพาะเจาะจงสำาหรับอาคารสถาน

พยาบาลที่มุ่งดำาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ

เพื่อประสิทธิภาพของการให้บริการโรงพยาบาล ทั้งในแง่ของสุขภาพ

ของผู้ป่วยและคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

ด้านนายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทีทีบี กล่าวว่า 

ธนาคารมีแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรท่ีมุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อความ

ย่ังยืน ด้วยการผสานเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร โดยธนาคารมีบทบาทเชิงรุกสำาคัญในการ

สนับสนุนเงินทุนให้กับลูกค้าท่ีต้องการพัฒนาโมเดลธุรกิจท่ีย่ังยืน ท่ี

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้า สังคมและส่ิงแวดล้อม

ตั้งแต่ปี 2564 ทีเอ็มบีธนชาตได้ขยายขอบเขตการให้

สินเชื่อสีเขียวของธนาคารเป็น 7 หมวดหมู่ธุรกิจสีเขียว ได้แก่ 

พลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การ

จัดการน้ำาและน้ำาเสียอย่างยั่งยืน การป้องกันมลพิษและการ

จัดการของเสีย การขนส่งด้วยพลังงานสะอาด การจัดการแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และหนึ่งในนั้นคือ การให้สินเชื่อ

อาคารสีเขียว ซึ่งถือเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับธุรกิจสีเขียวที่

ต้องการแหล่งเงินทุน และช่วยตอกย้ำาจุดยืนของธนาคารในการส่ง

เสริมให้ธุรกิจเปลี่ยนไปสู่ความยั่งยืน

สำาหรับในปีน้ี ธนาคารได้สนับสนุนสินเชื่อสีเขียวในหมวด

อาคารสีเขียวให้กับ BDMS ด้วยมูลค่าวงเงิน 1,000 ล้านบาท เพื่อ

ดำาเนินการพัฒนาอาคารของโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนช่ันแนล 

(BIH) ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมาตรฐาน LEED Healthcare ระดับ 

Gold ซ่ึงนับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของไทยท่ีมีคุณสมบัติพร้อม

ในการได้รับสินเชื่อดังกล่าว โดยการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวให้

กับ BDMS ในคร้ังน้ี เป็นวงเงินท่ีธนาคารได้ร่วมมือและได้รับเงิน

สนับสนุนจากบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance 

Corporation: IFC) และเป็นการตอกย้ำาพันธกิจของทีเอ็มบีธนชาต

ในการให้ความสำาคัญและมีความมุ่งม่ันในการสนับสนุนธุรกิจเพื่อ

การพัฒนาส่ิงแวดล้อม ให้เป็นไปตามแนวทางการธนาคารเพื่อความ

ย่ังยืน และธนาคารพร้อมเป็นพันธมิตรช่วยขับเคลื่อนการดำาเนิน

ธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจประสบความสำาเร็จและเติบโตอย่างย่ังยืน.

ส

สินเชื่อสีเขียวลดใช้พลังงาน-อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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8 Life and City

ณะนี้กรุงเทพมหานครกำาลังสร้างเมืองใหม่ เห็นได้ชัดจาก

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้น ทั้งถนน สะพาน

ข้ามแม่น้ำาเจ้าพระยา เส้นทางรถไฟฟ้า อุโมงค์เชื่อมต่อ รวม

ถึงปรับปรุงคูคลอง ให้เดินทางสะดวก ไม่รวมโครงการคอนโดมิเนียม

ผุดตามเส้นทางรถไฟฟ้า รองรับความเป็นสังคมเมืองใหญ่ 

กทม.พื้นที่เพียง 1,500 ตารางกิโลเมตร แต่มีประชากร

อาศัยอยู่ถึง 16 ล้านคน ที่ลงทะเบียนมี 5.5 ล้านคน เมืองที่กำาลัง

เปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไป และแนวโน้มภัยธรรมชาติ

ที่รุนแรง ถ้าคนเมืองไม่ปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือสิ่งที่จะเกิดขึ้น 

การใช้ชีวิตในอนาคตอันใกล้นี้จะไม่ง่ายเลย     

เหตุนี้ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต ์คอร์ปอ 

เรชั่น จำากัด (MQDC) เปิดเวทีเสวนาระดับชาติ MQDC Sustain-

novation Forum 2022 ภายใต้หัวข้อ “เมืองเปลี่ยน คนต้องปรับ 

รับมือวิกฤตอย่างไร” ระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

เมือง นวัตกร ทีมนักวิจัยและวิเคราะห์เมือง รวมถึงผู้สนใจพัฒนา

เมืองและคนรุ่นใหม่ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

เมืองและกำาหนดทิศทางของกรุงเทพฯ ไปสู่เมืองพลวัตที่เอื้อต่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืนทุกมิติ

วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมก

โนเลียฯ จำากัด กล่าวว่า ความเปลี่ยนแปลงมิติต่างๆ ของเมือง ส่ง

ผลกระทบโดยตรงต่อคนในสังคมที่ต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานเหล่า

นั้นดำารงชีพ MQDC ต้องการนำาเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองและ                    

วิธีการรับมือกับวิกฤตทั้งในปัจจุบันและอนาคตผ่านงานเสวนาครั้ง

นี้ นอกจากนี้ MQDC จัดตั้ง 3 ศูนย์วิจัยเอกชน ได้แก ่ศูนย์วิจัย

และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ทำางานวิจัยศึกษาความหลาก

หลายทางชีวภาพ, ศึกษาปัจจัยการสร้างคุณภาพอากาศที่ดีทั้งภายใน

และภายนอกอาคาร, ศึกษาการทำางานของสมองเพื่อสร้างความสุข

ด้วยวิทยาศาสตร์, ศึกษาวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ

เมืองได้ดีเท่าปารีส หรือมีพื้นที่สีเขียวต่อคนเทียบ

เท่าสิงคโปร์ แต่ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง ปรับวิถีชีวิต 

มีนโยบายที่ดี ประกอบกับสร้างพื้นที่อาศัยโดยรวม

ความต้องการในอนาคต กรุงเทพฯ จะไปสู่ Green 

City ได้” ดร.การดี ฉายภาพ กทม.ในอนาคต 

ดร.การดีบอกว่า ข้อมูลที่ได้จากการคาด

การณ์อนาคต ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ นำามาสู่การ

แก้ปัญหาอย่างองค์รวม ทั้งเรื่องน้ำาท่วม ภัยพิบัติ

สารเคมี กรณีไฟไหม้กิ่งแก้วถ้าคาดการณ์กระแส

ลม การกระจายตัวของสารพิษจะป้องกันแก้ไข

ทันท่วงที รวมถึงการสร้างเมืองอย่างไม่เป็นระบบ

จะบล็อกทิศทางลม ซึ่งสามารถแก้ไขได้ ข้อมูล

เชิงเทคโนโลยีทำาให้เตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่าง

ถี่ถ้วน ระหว่างภัยพิบัติช่วยชีวิตคนได้ หลังภัย

พิบัติฟื้นฟูได้ นี่รึเปล่าเมืองที่จะอยู่ในอนาคต หรือ

เมืองอยู่ตามมีตามกรรม ที่ทำากิน ที่อยู่อาศัยลดลง

เรื่อยๆ หมดประโยชน์ก็ย้ายถิ่นฐาน แม้จะอยู่ใน

วิกฤตเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็สามารถคิดค้น

นวัตกรรม ตอบโจทย์ความต้องการในอนาคต 

ภาพรวมอนาคตรูปแบบไลฟ์สไตล์ของ

คนเมืองในอีก 5-10 ปีข้างหน้า ผอ.คนเดิมระบุ

ว่า คนจะเข้าถึงธรรมชาติได้ในรูปแบบที่แตก

ต่างกันไป ต้องเตรียมความพร้อม และให้ความ

สำาคัญกับเทคโนโลยีที่ก้าวขึ้นมาใหม่ ที่มีโรบอต

เป็นเพื่อนร่วมงานมากขึ้น เรายอมจะเป็นคนที่ถูก

ครึ่งๆ ลงมือทำาอะไรบางอย่าง ดีกว่าผิดพลาดอย่าง

แน่นอน โดยไม่กล้าลงมือทำาอะไรเลย 

ด้าน รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน กล่าวว่า ถ้าไม่ทำาอะไรเลย 

อนาคตจะลำาบากและเครียด เราได้เห็นเหตุการณ์ช็อกความรู้สึก 

ทั้งน้ำาท่วม โรงงานระเบิดกลางกรุง การรับมือกับอนาคต

ที่ไม่แน่นอนต้องเริ่มให้เร็ว วิธีการวางแผนสร้างเมือง

ใหม่ อาคารใหม่ มิติชีวิตใหม่ๆ เราต้องเตรียมรับมือสิ่ง

แวดล้อมที่แย่ลง โลกรวนมากขึ้น การใช้ชีวิตในเมือง 

จนถึงปัญหาด้านสาธารณสุข ถ้าสร้างเมืองใหม่สอด

รับอนาคตที่ต้องเจอจะป้องกันแก้ปัญหาได้

“เมื่อมีปัญหาภัยแล้ง น้ำาท่วม น้ำาทะเล

หนุน เราพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาโดยเพิ่มที่

รับน้ำา สร้างทะเลสาบ หรือเลือกแนวทางเมือง

ฟองน้ำา ทำาให้เมือง สวนสาธารณะ ถนน และ

อาคาร ทำาตัวเหมือนฟองน้ำา ดูดซับน้ำา กัก

เก็บ และกรองน้ำาฝนได้ตามธรรมชาติ ทั้งยัง

ปรับปรุงคุณภาพน้ำา และบรรเทาผลกระ

ทบปรากฏการณ์เกาะความร้อน เทรนด์

การพัฒนาเมืองต้องจับมือกับเครือข่าย

สร้างโอกาสในการพัฒนานวัตกรรม

หรือเทคโนโลยีเพื่อให้อยู่ในเมืองได้

อย่างปลอดภัย” 

  รศ.ดร.สิงห์กล่าวว่า วิธี

แก้ปัญหามีตั้งแต่แก้ตั้งแต่ต้นและ

สู้กับผลกระทบอย่างไร นำามาสู่การ

พัฒนาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น 

ปัญหาขยะล้นเมือง แก้ด้วยนำาเสา

เข็มบดกลับมาใช้ในโครงการอสัง

หาฯ สร้างวัสดุที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 

กรณีมลพิษอากาศ โดยเฉพาะฝุ่น 

PM 2.5 นำามาสู่นวัตกรรมฟ้าใสฟอก

อากาศอย่างต่อเนื่อง และประยุกต์

ในหลายรูปแบบ หรือลดอุณหภูมิ

อาคารด้วยใช้ระบบน้ำาเย็น นวัตกรรมป้องกันเชื้อไวรัสจากพัสดุที่จัด

ส่งชุมชนคอนโดฯ นวัตกรรมพรมฆ่าเชื้อไวรัส แม้กระทั่งใส่พื้นที่ป่า

ไว้ในโครงการอสังหาฯ ลดอุณหภูมิเมือง ใช้พืชฟอกอากาศ ดึงระบบ

นิเวศกลับมา สร้างอนาคตที่เราอยู่ได้ ทุกวิกฤตมีสองด้านเสมอ  

ในมุมมอง ภารุต เพ็ญพายัพ ผู้อำานวยการอาวุโส ครีเอทีฟ 

แล็บ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน มนุษย์เป็นหลัก

กิโลเมตรที่หนึ่งและหลักกิโลเมตรสุดท้าย โจทย์ท้าทายจะพลิกให้

เกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสอดรับวิถีชีวิตผู้คน เคส

ตัวอย่าง บุฟเฟต์ในโรงแรมสร้างขยะมหาศาล ผู้บริโภคมีมุมมองกินให้

คุ้มค่า มุมผู้ประกอบการมองอาหารต้องเพียงพอ เกิดส่วนเกิน วิธีแก้

แค่ลดขนาดอาหารลง แต่ให้ผลลัพธ์ชัดเจน หรือกรณีอุบัติเหตุในรถไฟ

ใต้ดินประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่มาจากล้มตกราง นำามาสู่การปรับทิศ

การตั้งเก้าอี้รอขบวนรถ ลดความรุนแรงอุบัติเหตุ เทรนด์พัฒนาเมือง

ควรให้คนเป็นจุดศูนย์กลางของการสร้างสรรค์คำาตอบของเมือง ต้อง

สร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิต สร้างสุขภาพกายและใจ สร้างโอกาส

ในชีวิตเพิ่มเติม สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ชุมชน สังคมให้ดีขึ้น 

อีกมิติสำาคัญสร้างอาชีพใหม่ๆ ในอนาคต.

คพ.จัดทำาแผนแม่บทมลพิษทางเสียง  

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษจัด

ทำา (ร่าง) แผนแม่บทจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2566-

2580) ขึ้น ดำาเนิน

การศึกษา วิเคราะห์

ข้อมูล ทำาการสำารวจ 

เก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างที่ได้รับผลกระ

ทบจากแหล่งกำาเนิด

มลพิษทางเสียงและ

ความสั่นสะเทือนที่

แตกต่างกัน รวมทั้ง

จัดการประชุมกลุ่ม

ย่อยตามประเภท

แหล่งกำาเนิดรวม 8 

ประเภท ได้แก่ การ

ขนส่งทางบก การ

ขนส่งทางราง การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางน้ำา อุตสาหกรรม การก่อสร้าง กิจกรรม

ในชุมชน และกิจกรรมสันทนาการ พร้อมจัดประชุมระดมความคิดเห็น มีเป้าหมายให้พื้นที่

ที่มีสถานีตรวจวัดของ คพ.มีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และ

ระดับความสั่นสะเทือนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ภายในปี  2580

6 เดือนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ป้องกันโควิด

สสส.ร่วมกับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย รณรงค์สื่อสาร “6 เดือนมหัศจรรย์ 

นมแม่อาหารที่ดีที่สุดสำาหรับทาน” พร้อมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายพัฒนาองค์ความ

รู้การให้นมแม่กับทารก

ในช่วงแรกเกิดจนถึง 6 

เดือน เพื่อป้องกันเด็กจาก

การติดเชื้อโควิด อีกทั้ง

นมแม่ยังเป็นแหล่งสาร

อาหารที่ดีเยี่ยม ประหยัด

และปลอดภัย ถือเป็น

อาหารเพื่อสุขภาวะ นม

แม่หยดแรกเข้มข้นด้วย

สารอาหาร สารภูมิคุ้มกัน 

ฮอร์ โมนและสารอาหาร

ช่วยการเจริญเติบโต และ

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับลูกน้อย ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครองควรได้รับความรู้ที่ถูกต้อง 

สร้างความเข้าใจและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 100% ล้วน 

ตั้งเป้าจัดระเบียบสายสื่อสาร 800 กม.

สายสื่อสารรกรุงรังเป็นปัญหาสะสมของเมือง กสทช. จัดโครงการจัดระเบียบสาย

สื่อสารร่วมกับกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง ผู้ประกอบการ จัดระเบียบสายสื่อสาร

บนเสาไฟฟ้าที่รกรุงรังที่ยังไม่ได้ลง

ดิน ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. 

ระบุว่า ข้อมูล บจม.โทรคมนาคม

แห่งชาติ (NT) แจ้งว่า ขณะนี้มี

สายที่ไม่ได้ใช้งานมากกว่า 50% 

ถ้านำาสายที่ตายออกจะทำาให้เมือง

เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น และ

ลดอันตรายที่อาจเกิดจากอัคคีภัย

ได้ เป้าหมายโครงการกำาหนดจัด

ระเบียบ 800 กม.ภายใน 2 ปี 

สนับสนุนการศึกษา ทำานุบำารุงพุทธศาสนา 

แอสตัน มาร์ติน แบงคอก ผู้นำาเข้าและจัดจำาหน่ายรถยนต์ แอสตัน มาร์

ติน ในประเทศไทย นำาโดย ฉัตรชัย แก้วผ่องศรี ผู้จัดการทั่วไป แอสตัน มาร์

ติน แบงคอก พร้อมด้วย ธนพล เจิมประไพ ประธาน Aston Martin Owners Club 

Thailand นำาสมาชิกขับเคลื่อนขบวนรถยนต์ แอสตัน มาร์ติน 30 คัน ร่วมกิจกรรม “Aston 

Martin Owners Club Southern Trip” เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและส่ง      

เสริมการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต พังงา และกระบี่ โอกาสนี้บริจาคเงิน 1.3 แสนบาท สมทบ

ทุนซื้อคอมพิวเตอร์และชุดนักเรียนให้แก่โรงเรียนเยาววิทย์ จ.พังงา พร้อมกันนี้ร่วมถวาย

ปัจจัย  2 หมื่นบาทให้กับวัดมหาธาตุแหลมสัก จ.กระบี่ จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำาแรงดันสูงสำาหรับ

ใช้ทำาความสะอาดบริเวณวัดและกุฏิ.  

ข

กล่าวว่า เราจะอยู่ในภาวะโดนผลักไปสู่อนาคตที่ไม่ต้องการ หรือ

เลือกดึงอนาคตที่ดี และเริ่มออกแบบเมืองตั้งแต่วันนี้ ทุกคน

เลือกได้ จากการวิเคราะห์ด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม การเมืองการปกครอง วิถีชีวิต 

ภายในปี 2593 ซึ่งไม่นานเลย คาดการณ์

ว่าเราจะอยู่บนโลกที่วิถีชีวิตเปลี่ยนไป ที่

อยู่อาศัยอาจเปลี่ยนเป็นโดมกระจกจาก

ภาวะโลกร้อนรุนแรงและมลพิษอากาศ 

หรือเกิดการย้ายถิ่นฐานจากโลก

ใบนี้สู่พื้นที่อื่นที่ทำาให้ชีวิตดีขึ้นจาก

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า หากไม่สามารถ

ควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เพิ่มเกิน 1.5 องศา

เซลเซียส น้ำาทะเลจะสูงขึ้น 1 เมตร คน

ย้ายถิ่นฐานกว่า 200 ล้านคน คนขาดน้ำา

อาหารจากภัยแล้งสุดขั้ว 400 ล้านคน ไทย

ได้รับผลกระทบเช่นกัน

“เรานำาข้อมูลของ กทม.มาศึกษา 

ถ้าภาคขนส่งในเมืองยังเติบโตแบบนี้ 

ภายในปี 2593 ก๊าซคาร์บอน

จะสูงขึ้น 8 เท่า ส่วนฝุ่น 

PM 2.5 ที่มาทุกปี จะเพิ่ม

ขึ้น 5 เท่า เราคงจะอยู่ไม่

ได้แล้ว แต่ถ้าเข้าใจอนาคต 

ตั้งต้นใหม่ ใช้พื้นที่ใน กทม.

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยเปลีย่นพืน้ที่ใชป้ระโยชน์

ทางด้านธุรกิจและ

พื้นที่สีเขียวพร้อมๆ 

กัน แล้วมีการเพิ่ม

พื้นที่สีเขียวอย่าง

เป็นระบบ จะมี

สภาพอากาศใน

ภารุต เพ็ญพายัพ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต

จับตาเทรนด์พัฒนาเมืองในอนาคต

ดีต่อสุขภาวะ และศึกษาความเสี่ยงและภัยพิบัติในสภาพแวดล้อม

เพื่อวางแผนรับมือ  แล้วยังมีศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์

แล็บ (FutureTales Lab) คาดการณ์อนาคตและแนวโน้มการอยู่อาศัย

ในสังคมเมือง เพื่อให้ได้ข้อมูลพัฒนาโครงการอสังหาฯ ตอบโจทย์

ความต้องการของผู้คน และครีเอทีฟ แล็บ นำาเสนอนวัตกรรมการ

ออกแบบประสบการณ์จนถึงวิธีคิดทางธุรกิจใหม่ๆ การทำางานร่วมกับ 

3 ศูนย์วิจัย ยึดหลักสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำานวยการบริหาร FutureTales Lab 

ดร.การดี เลียวไพโรจน์กทม.ในอนาคตเพิ่มพื้นที่สีเขียวรับมือวิกฤต

ฉายภาพการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตที่ยั่งยืน
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9กีฬา

ญี่ปุ่น • “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ

อันดับ 17 ของโลก สร้างประวัติศาสตร์

เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวคนแรกของ

ประเทศไทยที่ผ่านเข้าชิงชนะเลิศศึกชิง

แชมป์โลก หลังชนะจ้าว จุนเป็ง มือ 23 

ของโลกจากจีน “วิว” เข้ารอบชิง พบ   

“วิกเตอร์” มือ 1 ของโลกชาวเดนมาร์ก 

ส่วนหญิงคู่ “ปอป้อ-เอิร์ธ” หยุดแค่เหรียญ

ทองแดงหลังจากพ่ายคู่ของเกาหลีใต้สูสี  

แต่ก็สร้างประวัติศาสตร์ได้มากมาย

การแข่งขันแบดมินตัน “โททาล บี

ดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ แชมเปียนชิพ 2022” 

หรือศึกชิงแชมป์โลกที่โตเกียว เมโทรโพลิ

ตัน ยิมเนเซียม ณ กรุงโตเกียว ประเทศ

ญี่ปุ่น เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 

เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศทุก

ประเภท โดยมีนักแบดมินตันไทยเข้ามาถึง

รอบรองฯ 2 ประเภท คือ หญิงคู่และชาย

เดี่ยว

 ประเภทหญิงคู่ รอบรองชนะ

เลิศ “เอิร์ธ” พุธิตา สุภจิรกุล กับ “ปอป้อ” 

ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย คู่มือวาง 14 ของ

รายการ คู่มืออันดับ 20 ของโลก พบกับ 

คิม โซ-ยอง กับกง ฮี-ยง คู่มือวางอันดับ 

4 ของรายการ คู่มืออันดับ 4 ของโลกจาก

เกาหลีใต้ ก่อนเกมวันนี้ “เอิร์ธ-ปอป้อ” ได้

ถูกบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ลงใน

วงการแบดมินตันไทยว่า เป็นหญิงไทยคู่

แรกที่ได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศแบดมินตัน

ชิงแชมป์โลก

เริ่มการแข่งขัน “เอิร์ธ-ปอป้อ” ดวล

กับคู่เกาหลีได้อย่างสนุก ถึงแม้จะจบด้วย

การเสียเกมแรก 16-21 ก่อนที่จะเข้าฟอร์ม

เก่ง เรียกแต้มคืนมาได้ในเกมที่สองอย่าง

สุดมันส์ 21-19 เข้าสู่การแข่งขันในเกม

ที่สาม ทั้งคู่ดวลกันได้อย่างสูสี เกมกดดัน

และเริ่มตึงเครียด ผลัดกันทำาแต้มมาจนถึง 

23-23 คะแนน จนในที่สุดคู่ “คิม-กง” จาก

เกาหลีใต้สามารถเอาชนะ “เอิร์ธ-ปอป้อ” 

ไปด้วยคะแนน 25-23 ในเกมสุดท้าย จบ

เกม คู่ของเกาหลีใต้ชนะ 2-1 เกม 21-16, 

19-21, 25-23 ทำาให้ “เอิร์ธ-ปอป้อ” คว้า

เหรียญทองแดงในศึกชิงแชมป์โลก 2022 

ที่โตเกียว

และยังทำาให้ “ทรัพย์สิรี-พุธิตา” เป็น

ทีมหญิงคู่ไทยคู่แรกที่สามารถคว้าเหรียญ

รางวัลจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกได้อีก

ด้วย

นอกจากนี้ “ปอป้อ” ยังเป็นนัก

แบดมินตันไทยคนแรกที่คว้าเหรียญรางวัล

จากการแข่งขันชิงแชมป์โลกได้ 3 ครั้ง 

โดยครั้งแรกในปี 2019 ได้เหรียญเงินจาก

ประเภทคู่ผสม คู่กับ “บาส” เดชาพล พัว

วรานุเคราะห์, ครั้งที่สองในปี 2021 ได้

เหรียญทอง (แชมป์โลก) จากคู่ผสม โดยคู่

กับ “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ อีก

เช่นกัน

มาถึงประเภทชายเดี่ยว รอบรอง

ชนะเลิศ “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ

อันดับ 17 ของโลก ลงสนามพบกับ จ้าว 

จุนเป็ง มืออันดับ 23 ของโลกจากจีน 

โดยในเกมแรก “วิว” สามารถ

เอาชนะไปด้วยคะแนน 22-20 ขึ้นนำาไป

ก่อน 1-0 ต่อมาในเกมที่สอง “วิว” ทำา

แต้มต่อเนื่อง ขึ้นนำาไปถึง 10-0 ก่อนที่ 

“จ้าว จุนเป็ง” จะเริ่มทำาคะแนนได้ แต่ก็

ไล่ตามไม่ทัน จนจบเกมที่สอง ผลปรากฏ

ว่า “วิว” โชว์ฟอร์มเหนือกว่า ปิดแมตช์ไป

อย่างยอดเยี่ยมที่ 21-6 ทำาให้เอาชนะไปได้ 

2-0 เกม 22-20, 21-6 ใช้เวลาการแข่งขัน 

43 นาที เดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์เป็น

นักกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวคนแรกของ

ประเทศไทยที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศใน

ศึกชิงแชมป์โลกได้สำาเร็จ 

และการเข้ารอบชิงฯ ครั้งนี้ยังทำาให้

กุลวุฒิการันตีมีเหรียญเงินติดมือแล้ว

เป็นอย่างน้อย และเป็นเหรียญแรกใน

การแข่งขันชิงแชมป์โลกของกุลวุฒิด้วย

วัย 21 ปี และเป็นชายเดี่ยวคนที่ 2 ของ

ประเทศไทยที่คว้าเหรียญรางวัลในศึกชิง

แชมป์โลกได้ต่อจาก “กัน” กันตภณ หวัง

เจริญ ที่ได้เหรียญทองแดงในปี 2019 

โดย “วิว” กุลวุฒิจะเข้าไปชิงชนะ

เลิศกับวิกเตอร์ อเซลเซน มืออันดับ 1 

ของโลกจากเดนมาร์ก หรือโจว เทียนเฉิน 

มืออันดับ 4 ของโลกจากไต้หวัน ซึ่งรอบ

ชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 28 

สิงหาคมนี้.

เนเธอร์แลนด์ • อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ 

ดัม ยอดทีมแห่งศึกเอเรดิวิซี ลีก

เนเธอร์แลนด์ ปัดข้อเสนอจำานวน 

90 ล้านยูโร หรือประมาณ 3.2 ล้าน

บาท จาก “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด เพื่อขอซื้อตัวแอนโทนี ตัวเตะ

ชาวบราซิเลียนในช่วงซัมเมอร์นี้

ก่อนหน้านี้อดีตแชมป์ลีกสูงสุด

แห่งเกาะอังกฤษ 20 สมัย ยื่นเงินก้อน

แรกเป็นจำานวน 80 ล้านยูโรไปให้อา

แจ็กซ์พิจารณา ก่อนถูกปฏิเสธโดยไม่

ไยดี และล่าสุดเพิ่มเงินอีก 10 ล้าน 

เป็น 90 ล้านยูโร แต่ก็โดนยักษ์ใหญ่

จากแดนกังหันลมบอกปัดอยู่ดี

ตามการรายงานจากฟาบริซิโอ 

กรุงเทพฯ • นางสาวพัชรา ทวีชัย

วัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย

งานบริหารงานลูกค้า บมจ.อลิอันซ์                              

อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า การจัด

งาน “Allianz Ayudhya World Run 

Thailand Series 2022” ที่มีทั้งการวิ่ง

ในซีรีส์แรกเป็นการเก็บระยะทางแบบ

เวอร์ชวลรัน โดยบริษัทได้เชิญชวน

พนักงาน ตัวแทน และครอบครัวมา

ร่วมวิ่ง เพื่อเปลี่ยนระยะทางเป็นเงิน

บริจาค และซีรีส์ที่สองนี้เป็นการวิ่งแบบ 

Field Run โดยปีนี้เราเลือกจัดขึ้นที่ ต.ท่า

เสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ซึ่งได้รับ

ความร่วมมือเป็นอย่างมากจากชุมชน

ชาวมอญ ตลอดเส้นทางจะได้สัมผัสวิถี

ชีวิตชุมชนอย่างใกล้ชิด ที่จะมาให้การ

ต้อนรับ ส่งกำาลังใจให้กับเหล่านักวิ่ง 

นอกจากนี้ยังมีการจำาหน่ายสินค้าจาก

ชุมชนเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับ

ชุมชนอีกด้วย

“ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Run 

for the Healthy World” วิ่งเพื่อโลก วิ่ง

เพื่อสุขภาพดี ที่ไม่เพียงเป็นการเชิญ

ชวนให้คนไทยหันมาสนใจออกกำาลัง

กายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ แต่ยังนำา

โรมาโน เหยี่ยวข่าวชื่อดังชาวอิตาเลียน 

ออกมาเผยว่า ทีมดังแห่งลีกดัตช์ยืนกรานที่

จะตอบรับข้อเสนอในค่าตัวของแอนโทนีที่ 

100 ล้านยูโร หรือประมาณ 3.6 ล้านบาท

เท่านั้น และจะไม่รับข้อเสนออื่นที่มีมูลค่า

ต่ำาไปกว่านี้

จากการปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวของ

อาแจ็กซ์ ทำาให้แอนโทนีออกมาเผยว่าตน

รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมาก เนื่องจากเจ้าตัว

ต้องการย้ายมาค้าแข้งในถิ่นโอลด์ แทรฟ  

ฟอร์ด อย่างเต็มเปี่ยม และเคยบอกกับ

บอร์ดบริหารของอาแจ็กซ์ไปนานแล้วว่า

ต้องการย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้

“ในเดือนมิถุนายน ผมยกเลิกวันหยุด

ของตัวเองเพื่อเข้ามาแจ้งกับผู้จัดการทีม

เสนอแนวคิดในเรื่องของการรักษ์ โลก                                           

ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้ ทุกราย

ละเอียดจะเน้นในเรื่องของความเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องการสร้างขยะให้น้อยที่สุด 

การใช้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ทั้งเหรียญ

สำาหรับผู้วิ่ง และโล่รางวัล โดยจะจัด

ขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์

ที่ 27 พฤศจิกายน 2565  โดยแบ่ง

เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ฮาล์ฟมารา                                               

ธอน 21.1 กม., มินิมาราธอน 10 

กม. และแฟมิลี่รัน 3 กม. นอกจาก

นั้น ยังเพิ่มประสบการณ์ความสุข                      

ด้วยมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องดัง ปาล์ม

มี่ และอาหารอร่อยในบรรยากาศสุดชิล

ท่ามกลางธรรมชาติริมแม่น้ำาแควน้อย

ของ จ.กาญจนบุรี 

สำาหรับ Allianz Ayudhya World 

Run Thailand Series 2022 เปิด

จำาหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม

ที่ผ่านมา และมีส่วนลดพิเศษ! สำาหรับ

ผู้สมัครภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 

หากคุณเป็นผู้รักสุขภาพ รักการวิ่ง อย่า

รอช้า สมัครวิ่งได้ที่ https://runlah.com/

events/allianzworldrun.

เป็นการส่วนตัว

เกี่ยวกับความ

ต้องการที่จะย้าย

ออกจากสโมสร 

และพวกเขาก็

ควรพิจารณาถึง

ความเป็นไปได้

ในเรื่องนี้” แอน

โทนีเริ่มกล่าวเปิด

ใจกับฟาบริซิโอ โรมาโน

“ผมเป็นคนขอให้อาแจ็กซ์ขายผม

ด้วยข้อเสนอที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำาหรับ

ผู้เล่นในเอเรดิวิซี ลีก เพราะอยากให้

สโมสรมีเงินเอาไปสร้างทีมต่อไป ผมไม่ได้

ขอให้พวกเขายกเลิกสัญญากับผม”

“ช่วงที่ผ่านมา

ผมมีความสุขมากๆ 

ในอัมสเตอร์ดัม ผม

ได้แชมป์กับอาแจ็กซ์ 

ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ได้

สั่งสมประสบการณ์

ในอาชีพนักฟุตบอล 

แต่ตอนนี้ผมพร้อมที่

จะเดินทางไปไล่ล่า

ตามหาความฝันแล้ว” 

ดาวเตะชาวบราซิ

เลียนทิ้งท้าย

ทั้งนี้ แมนเชส

เตอร์ ยูไนเต็ด ยัง

ไม่ย่อท้อในดีลแอน

โทนี เพราะเตรียมเพิ่มข้อเสนอจาก

จำานวนเดิมไปให้อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม 

พิจารณาอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้า 

และพร้อมปิดดีลให้ทันก่อนตลาดซื้อ

ขายจะปิดตัวลงในช่วงวันที่ 1 กันยายน

นี้.

‘อาแจ็กซ์’ปัดข้อเสนอ90ล้านยูโร

‘ผีแดง’ตามตื๊อหวังปิดดีล‘แอนโทนี’

‘วิ่งเพื่อโลก-สุขภาพดี’26-27พ.ย.นี้

‘อลิอันซ์ อยุธยา’จัดที่กาญจนบุรี

นครราชสีมา • นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 

อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน

ที่ปรึกษาการจัดการแข่งขันฯ เป็นประธาน

แถลงข่าวการแข่งขันกีฬามวยไทย และ

ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ราย 

การเลเจนด์ เอฟซี “คนโคราชรักจริงไม่ทิ้ง

กัน” ณ ศาลาทรงไทย ลานอนุสาวรีย์ท้าว

สุรนารี (ย่าโม) อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา 

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2565 ท่ามกลางผู้

สนับสนุนและบรรยากาศที่คึกคักจากชาว

โคราชที่มาร่วมฟังการแถลงด้วย

นายสุวัจน์เปิดเผยว่า หลังจาก

ประสบความสำาเร็จในการจัดการแข่งขัน

เลเจนด์ เอฟซี ที่บริเวณลานเดอะ สแควร์ 

หน้าศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน อ.หัวหิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยจัดขึ้นทั้งหมด 3 

ครั้ง ปรากฏว่าได้รับความสนใจอย่างมาก 

ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คึกคักขึ้น ได้รับการเรียกร้องจากแฟนมวย

อังกฤษ • เจอร์เกน คล็อปป์ กุนซือใหญ่

ของทีม “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ออกมายอม

รับว่าเวลานี้ทีมต้องการเสริมผู้เล่นใหม่

การจัดการแข่งขัน 

กล่าวว่า ศึกเลเจนด์          

เอฟซี ครั้งนี้มี

จำานวน 9 คู่ โดย

คู่เอกของมวยไทย

เป็นการแข่งขันคู่

ที่ 5 ระหว่าง พญา                        

หงส์ อโยธยาไฟท์

ยิม (จันทกานต์ 

มโนบาล) ดีกรี

แชมป์เค-1 เวิลด์

กรังด์ปรีซ์หญิง

คนแรกของประเทศไทย จะพบกับ                        

ลูกหมี PK เวียงจันทน์ นักมวยไทยสาวจาก

ประเทศลาว ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ ในรุ่น 47 

กก.หญิง จึงขอเชิญชวนแฟนกีฬามวยไทย

และเอ็มเอ็มเอมาร่วมชมการแข่งขัน เชื่อ

ว่าจะสนุกทุกคู่ และสามารถรับชมผ่านทาง                                                    

เฟซบุ๊กชื่อ Legend Fighting 

ก็พยายามทำาอย่างเต็มที่ ที่มันยังไม่เกิดขึ้น 

(ซื้อนักเตะ) เพราะบางคนที่เราสนใจก็แพง

เกินไป” คล็อปป์เริ่มกล่าว

“หรือบางทีพวกเขาก็ไม่ใช่คนที่เรา

ต้องการอย่างแท้จริง แต่ตอนนี้สถานการณ์

เปลี่ยนไป ประเด็นหลักยังเหมือนเดิม คือ

นักเตะคนนั้นต้องเป็นคนที่ใช่สำาหรับเรา”

เป็นลูกหลานชาวโคราชทั้งหมด ส่วนพญา

หงส์ก็เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนกีฬาเทศบาล

นครนครราชสีมา ในฐานะโปรโมเตอร์ 

คาดหวังว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะ

เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน

ในโคราชให้หันมาสนใจในการเล่นกีฬาต่อสู้

ด้วย” โปรโมเตอร์วิวกล่าว.

ให้ไปจัดตามจังหวัดต่างๆ จึงมาเริ่มต้นที่ 

จ.นครราชสีมา เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

และการท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.นครราชสีมา 

โดยกำาหนดจัดการแข่งขันเป็นสนามท่ี 4 ใน

ศึกเลเจนด์ เอฟซี “คนโคราชรักจริงไม่ท้ิง

กัน” ณ เวทีมวยช่ัวคราว ลานอนุสาวรีย์ท้าว

สุรนารี (ย่าโม) ในวันเสาร์ท่ี 3 ก.ย.2565

การแข่งขันครั้งนี้ยังคงมนตร์เสน่ห์

ของศึกเลเจนด์ เอฟซี คือ การนำา 2 ศิลปะ

การต่อสู้ระดับโลก มวยไทยและเอ็มเอ็ม

เอมาอยู่ในรายการเดียวกัน และจัดด้วย

มาตรฐานระดับโลก เป็นการแข่งขันระ 

หว่างนักมวยชาวโคราชกับชาวต่างชาติ 

นอกจากจะได้ชมฝีมือของนักกีฬามวยไทย

และเอ็มเอ็มเอระดับแถวหน้าแล้วยังมี

ความพิเศษคือ การแข่งขันมวยไทยคาด

เชือก หรือมวยโบราณ โดยลูกหลานชาว

โคราชจะพบกับนักกีฬาจากประเทศอิหร่าน 

รวมทั้งมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันให้รับ

ชมได้ถึงบ้านทางยูทูบและเฟซบุ๊ก ซึ่งเริ่ม

เวลา 17.30 น. ก่อนที่เวลา 19.00 น. จะ

มีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

ในคู่ที่เหลือทั้งหมด

“เราต้องการส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ 

โดยเฉพาะมวยไทย เพื่อผลักดันให้เลเจนด์              

เอฟซี เป็นซอฟต์เพาเวอร์ของประเทศ 

ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลก และมุ่งหวัง

ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของกีฬา

ศิลปะการต่อสู้แห่งหนึ่งของโลกต่อไป 

สำาหรับผู้ชนะจะได้รับเหรียญรางวัลขนาด 

6 นิ้ว ด้านหน้าเป็นรูปพระเทพวิทยาคม                                                  

(คูณ ปริสุทฺโธ) หรือหลวงพ่อคูณ ด้านหลัง

เป็นประตูชุมพล ซึ่งได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษก

จากวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 

ถือเป็นไฮไลต์ของเลเจนด์ เอฟซี และยัง

เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รับด้วย” ประธานที่

ปรึกษาการจัดการแข่งขันฯ กล่าว

“วิว” เยาวภา บุรพลชัย โปรโมเตอร์

เป็นการด่วน แต่อาจยังไม่เจอคนที่ใช่ หลัง

ต้องเผชิญปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะ

จนทำาให้ฟอร์มฝืดช่วงเปิดฤดูกาล

ลิเวอร์พูลเริ่มต้นพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 

ฤดูกาล 2022/23 ไม่ดีเท่าไหร่นัก ไม่ชนะ

ใครใน 3 เกมแรกของซีซั่น จนอันดับ

รูดกราวลงมาอยู่ตอนล่างของ

ตารางคะแนน และเกมแดง

เดือดก็พ่ายให้กับคู่ปรับ

สำาคัญอย่างแมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด 1-2

ล่าสุด เจอร์

เกน คล็อปป์ ออกมา

ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่า

เวลานี้ทีมอาจจะต้อง

เสริมผู้เล่นคนใหม่

เข้ามาเพิ่มในช่วง

ซัมเมอร์นี้ เนื่องจาก

อาการบาดเจ็บของ

นักเตะชุดเดิมที่ยังคงตามหลอกหลอนมา

ตั้งแต่เปิดซีซั่นใหม่ 

“มีคนพูดไปต่างๆ นานา แต่เราเอง

Championships Thailand รวมทั้งทางยู

ทูบช่อง Legend Fighting Championship 

(เริ่ม 17.30 น.) และทางสถานีโทรทัศน์

ช่อง 8 (เริ่ม 19.00 น.)

“อีกหนึ่งความพิเศษของเลเจนด์ 

เอฟซี ในครั้งนี้คือ นักกีฬาไทยทั้ง 9 คนที่

แข่งขันมวยไทยและเอ็มเอ็มเอ มีเชื้อสาย

“ผมบอก

ได้แค่ว่าตอนนี้

ทีมกำาลังทำางาน

อย่างหนัก เรา

จะได้เห็นว่าจะ

มีอะไรเกิดขึ้น

หรือไม่” นาย

ใหญ่หงส์แดงทิ้ง  

ท้าย

สำาหรับ 

“หงส์แดง” 

ลิเวอร์พูล เจอ

ปัญหาผู้เล่นบาด

เจ็บหลายราย

โดยเฉพาะใน

แดนกลาง ทั้งติอาโก อัลคันทารา, อเล็กซ์ 

อ็อกซ์เลด แชมเบอร์เลน รวมไปถึง นาบี 

เกอิตา ขณะที่นักเตะตำาแหน่งอื่นก็เดี้ยง

เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ดิโอโก โชตา, อิบรา

ฮิมา โกนาเต, โฌเอล มาติป นอกจากนี้ 

ดาร์วิน นูเญซ ก็ติดโทษแบนเป็นจำานวน 

3 นัด

‘สุวัจน์’จัดมวยศึกใหญ่ที่ โคราช3ก.ย.

‘คล็อปป์’แย้ม‘หงส์’อาจเสริมแข้งเพิ่ม

‘วิว’สร้างประวัติศาสตร์เข้าชิงชายเดี่ยว

“ปอป้อ” ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย และ “เอิร์ธ” พุธิตา สุภจิรกุล ได้เหรียญทองแดง“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ เข้าชิงประเภทชายเดี่ยว

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าว

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้า 

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แถลงข่าวเปิดตัวงานวิ่งประจำาปี “Allianz 

Ayudhya World Run Thailand Series 2022” ที่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี. 

ติอาโก อัลคันทารา มิดฟิลด์คนสำาคัญยังบาดเจ็บ

แอนโทนี ตัวเตะชาวบราซิเลียนของ

ทีมอาแจ็กซ์

คล็อปป์ยัน ทีมต้องเสริมแดนกลาง
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10 บันเทิง

ตสาหกรรมภาพยนตร์ในเยอรมนีหลังสงครามโลกครั้ง

ที่ 2 ออกจะซบเซา   ทั้งภาพยนตร์ที่สร้างในเยอรมนี

ตะวันออกและเยอรมนีตะวันตก มาฟื้นตัวเป็นที่ยอมรับ

อย่างจริงจังของนักชมภาพยนตร์ทั่วโลกอีกครั้งหลังรวม

ประเทศในปี 1990  ก่อนหน้านั้นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมาส่วน

ใหญ่เป็นภาพยนตร์ชีวิตตีแผ่ความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมที่กำาลัง

บูรณะประเทศ  ต่างตะเกียกตะกายเพื่อความอยู่รอดและความ

หวังกับการมีชีวิตที่ดีกว่า ภาพยนตร์ที่ให้ความบันเทิงอย่างหนัง

แอกชันหนังสายลับเลียนแบบเจมส์ บอนด์ มีบ้าง แต่ฉายเฉพาะวง

จำากัด ทำาให้ผู้กำากับหลายคนต้องย้ายไปทำางานในต่างประเทศ ใน

ช่วงหลังสงครามที่เยอรมนีกำาเนิดผู้กำากับรุ่นบุกเบิกมีชื่ออยู่หลาย

คน อาทิ Werner Herzog (Fitzcarraldo), Volker Schlondorff (The 

Tin Drum), Wim Wenders (Paris, Texas) และ Rainer Werner 

Fassbinder (Ali : Fear eats the soul) เสียดายที่เขาเสียชีวิตในวัย 

37 ปี ในปี 1962 หนังของผู้กำากับข้างต้นฉายแพร่หลายในโรงหนัง

อาร์ตเฮาส์ในอเมริกา อังกฤษ และยุโรป หนังเหล่านั้นไม่สามารถ

ทำารายได้สูง แต่เป็นหนังคุณภาพที่นักชมภาพยนตร์กลุ่มหนึ่งให้การ

ยอมรับ หนังหลายเรื่องได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดจากเทศกาล

ภาพยนตร์นานาชาติ แต่มีผู้กำากับภาพยนตร์ชาวเยอรมันคนหนึ่งที่

หันมาทำาภาพยนตร์เชิงพาณิชย์ เข้าใจง่ายในเนื้อหาที่น่าสนใจ เขา

เป็นผู้กำากับชาวเยอรมันคนแรกที่ย้ายไปทำาหนังในฮอลลีวูดและ

ประสบความสำาเร็จ โรงถ่ายฮอลลีวูดยอมออกทุนไม่อั้นให้หากเขามี

โปรเจ็กต์ทำาหนังอยู่ในมือ เขาผู้น้ีคือ โวล์ฟกัง ปีเตอร์เซน (Wolfgang 

Petersen) นักเขียนบท และผู้กำากับภาพยนตร์เรื่อง Das Boot, In 

The Line of Fire, Air Force One, The Perfect Storm, Troy

โวล์ฟกัง ปีเตอร์เซน เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 1941 ที่

เมืองเอมเดน (Emden) เมืองท่าทางตอนเหนือของเยอรมนี ช่วง

สงครามโลกครั้งที่ 2 พ่อประจำาการกองทัพเรือ ติดยศนายเรือโท 

หลังสงครามยุติ ครอบครัวย้ายมาฮัมบวร์ค พ่อทำางานกับบริษัทเดิน

เรือ เยอรมนีหลังสงคราม วัฒนธรรมอเมริกันเริ่มเข้ามาครอบงำา

จิตใจคนเยอรมัน โดยเฉพาะเพลงและภาพยนตร์ โวล์ฟกังเล่าว่า

ตอนเป็นเด็กพ่อมักพาเขาไปดูหนังอเมริกัน รอบบ่ายวันเสาร์ เขา

หลงรักหนังคาวบอยตะวันตกมาก โดยเฉพาะหนังของจอห์น เวย์น 

แต่ดาราที่เขาประทับใจสุดคือ แกรี คูเปอร์ ที่แสดงนำาในเรื่อง High 

Noon (ตะวันหล่ังเลือด) เขาประทับใจกับเน้ือหาและบุคลิกของแกรี                                 

คูเปอร์ ที่แสดงเป็นนายอำาเภอ รักความยุติธรรม ต่อสู้กับเหล่าร้าย

ที่มารังแกผู้คน พอโวล์ฟกังอายุ 11 ขวบ เขาบอกกับพ่อว่าเมื่อโต

เป็นผู้ใหญ่เขาอยากทำางานเป็นผู้กำากับภาพยนตร์ หลังจบชั้นมัธยม

ปลาย เขาถูกหมายเกณฑ์ทหาร ตกตรวจร่างกายเพราะหมอพบ

ว่าไขสันหลังคด จากนั้นเมื่ออายุ 19 ปี โวล์ฟกังทำางานเป็นผู้ช่วย

ผู้กำากับที่โรงละคร Ernst Deutsch ในฮัมบวร์ค เมื่อว่างจากการ

ทำางานเขาเข้าเรียนการแสดงกับครูที่วิทยาลัยการแสดงที่เมือง

ได้มหาศาลใน

เยอรมนี แต่

ในอเมริกาไม่

แน่ใจ ทางผู้จัด

จำาหน่าย บริษัท

โคลัมเบีย ในต้น

ปี 1982 จึงจัด

ฉายรอบพิเศษ

ที่โรงหนังแห่ง

หนึ่งในลอสแอง

เจลิสเพื่อทดสอบ

ปฏิกิริยาของคน

ดู ช่วงไตเติลมีคำา

บรรยายว่า ใน

ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีลูกเรือเยอรมันประจำาเรือดำาน้ำา 40,000 

นาย แต่รอดชีวิตมาทั้งหมดแค่ 10,000 นาย คนดูในโรงซึ่งเป็นคน

อเมริกันต่างปรบมือชอบใจ หัวเราะเป็นการใหญ่ ผิดกับเมื่อได้ดู

หนังเรื่องนี้จบลง ต่างลุกขึ้นปรบมือ ประทับใจกับเนื้อหาในเรื่องใน

แง่ของมนุษยธรรมและความเป็นมนุษย์ซึ่งไม่ฝักใฝ่สงคราม

Das Boot ทำารายได้ทั่วโลกถึง 84.9 ล้านเหรียญฯ อีกทั้งได้

ถูกเสนอชื่อชิงรางวัลตุ๊กตาทองถึง 6 รางวัล ภายหลัง โวล์ฟกัง ปี

เตอร์เซน นำามาตัดต่ออีกครั้ง เพิ่มอีกหลายฉาก นำาออกฉายทั้ง

เวอร์ชั่นทีวีซีรีส์และแบบเวอร์ชั่น Director’s Cut จำาหน่ายเป็นดีวีดี 

และฉายทางเคเบิล Netflix 

หลังจบจาก Das Boot โวล์ฟกัง ปีเตอร์เซน เปลี่ยนมาทำา

หนังแฟนตาซีสำาหรับเด็กเรื่อง The Neverending Story (1984) 

หนังเล่าถึงหนูน้อย บาสเตน ซึ่งมักถูกรังแกเสมอที่โรงเรียน เขา

มักพึ่งหนังสือเป็นเพื่อน หนังสือเล่มหนึ่งที่เขาอ่านทำาให้เขาเกิด

จินตนาการผันตัวเองเข้าไปอยู่กับเนื้อหาในเรื่อง หนังใช้ผู้แสดง

โนเนม แต่บทภาพยนตร์และดนตรีโดย จอร์จิโอ โมโรเด ทำาให้ชวน

ติดตาม เร้าใจ คล้อยตามกับจินตนาการของเด็กน้อย หนังทำาเงิน

ทั่วโลกทั้งรายได้จากผู้ชมและรายได้จากอัลบั้มซาวด์แทร็ก ปี 1985 

โวล์ฟกังเปลี่ยนมาทำาหนังแนวไซไฟดรามาเรื่อง Enemy Mine เรื่อง

ราวของ ดาวิดจ์ (แสดงโดยเดนนิส เควด) มนุษย์อวกาศจากโลก 

ประสบอุบัติเหตุยานอวกาศตกบนดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง ที่นั่นเขา

ได้พบกับ แดรก อมนุษย์ร่างกิ้งก่า (แสดงโดย หลุยส์ กอสเซตต์                                                                         

จูเนียร์) ซึ่งเจ้าหน้าที่บนดาวเคราะห์กำาลังตามล่าตัวอยู่ ทั้งสองต้อง

ทำาตัวเป็นมิตรต่อกัน ขจัดความขัดแย้ง เพื่อความอยู่รอด หนังใช้

ทุนสูง แต่ประสบความล้มเหลวด้านรายได้ ทำาให้ โวล์ฟกัง หยุด

พักทำาหนังอยู่ 6 ปี แล้วกลับมาทำาหนังอีกครั้งเป็นหนังทริลเลอร์     

เรื่่อง Shattered ในปี 1991 หนังเล่าถึง แดน เมอร์ริก แสดงโดย

ทอม เบอเรนเจอร์ คืนหนึ่งเขาขับรถไปกับภรรยา รถเกิดอุบัติเหตุ

ชนกับหน้าผา ภรรยาบาดเจ็บ แต่ตัวเขาบาดเจ็บสาหัส เมื่อฟื้นขึ้น

มาจำาความอะไรไม่ได้ เขาต้องพึ่งภรรยา เพื่อน และคนรู้จัก แต่

เขาจะเชื่อคำาพูดของคนเหล่านี้ ได้หรือไม่ หนังประสบความล้ม

เหลวด้านรายได้อีกครั้ง แต่เขาก็ไม่หมดความพยายาม ผู้บริหารโรง

แบมเบิร์กกับเบอร์ลิน เรียนอยู่พักใหญ่รู้สึกว่าอาชีพนักแสดงไม่ใช่

สิ่งที่เขาต้องการ  โวล์ฟกังย้ายไปเบอร์ลิน เรียนเทคนิคถ่ายทำา

ภาพยนตร์ที่วิทยาลัยภาพยนตร์และโทรทัศน์เบอร์ลินจนจบหลักสูตร

โวล์ฟกังพบรักและแต่งงานกับดาราสาว เออร์ซูลา ซิก 

(Ursula Sieg) ในปี 1970 เธอให้กำาเนิดแดเนียล ลูกชายกับเขา 

ท้ายสุดทั้งสองแยกทางกันในปี 1978 ในปี 1970 โวล์ฟกังเข้าสู่

วงการโดยทำางานกำากับภาพยนตร์ทีวีเรื่องแรกชื่อ I will kill you, 

wolf ตามด้วยหนังทีวีซีรีส์ตอนแรกในจำานวน 6 ตอน ในปี 1971 

ชื่อ Strandgut (Debris) แล้วมากำากับหนังทีวีซีรีส์ทริลเลอร์เรื่อง 

Tatort ในปี 1972 ทำาให้เขาได้พบกับเจอร์เกน ปรอคนาว (Jurgen 

Prochnow) ดารานักแสดงในเรื่อง ซึ่งในเวลาต่อมามีโอกาสร่วม

งานกับโวล์ฟกัง ปีเตอร์เซน ในภาพยนตร์อีก 4 เรื่อง 

ปี 1973 โวล์ฟกัง ปีเตอร์เซน กำากับภาพยนตร์เรื่องแรกเป็น

ภาพยนตร์ทริลเลอร์เรื่อง One or the other of us เวลาถ่ายทำาเขา

มักจัดมุมกล้องตามที่เขาคิดว่าเหมาะเจาะ แต่อาจไม่เสมอไป เขา

จะรอคำาวิจารณ์จากคนดูและนักวิจารณ์ ทำาให้เกิดการเรียนรู้ใน

ภายหลัง จากนั้นมาถึงหนังเรื่องที่สอง  Smog (1973) หนังทริล

เลอร์เช่นกัน เกี่ยวกับสังคมในเมืองอุตสาหกรรมในแคว้นรูห์ ท่ีผู้คน

ประสบกับมลภาวะ และนักการเมืองท้องถ่ินท่ีฉ้อโกง โวล์ฟกัง ปีเตอร์

เซน พบรักกับผู้ดูแลบทภาพยนตร์ในกองถ่ายชื่อ Maria Borgel แต่

มาแต่งงานกับเธอเมื่อหย่าขาดจากภรรยาคนแรกแล้ว ปี 1977 โวล์ฟกัง                                                                             

ปีเตอร์เซน ฉีกแนวมาทำาหนังเกี่ยวกับรักร่วมเพศเรื่อง The 

Consequence ซึ่งดัดแปลงมาจากบันทึกความทรงจำาของคนมีชื่อ

เสียงคนหนึ่ง ดาราเอกในเรื่องได้แก่ เจอร์เกน ปรอคนาว หนัง

ได้รับวิจารณ์ทั้งในแง่บวกและลบ โรงหนังบางแห่งแอนตี้ ไม่ฉาย

เพราะกลัวกระแสความกดดันจากสังคม 

หลังจากทำาหนังมาเกือบ 20 เรื่อง ทั้งหนังทีวีและหนังฉาย

ตามโรง ในปี 1980 โวล์ฟกัง ปีเตอร์เซน เริ่มทำาหนังแอนตี้สงคราม

เรื่อง Das Boot (The Boat) ใช้ทุนสูงถึง 18.5 ล้านเหรียญฯ ซึ่งใน

จำานวนนี้ 15 ล้านเหรียญฯ ผู้อำานวยการฝ่ายศิลป์ใช้ในการทำาเรือ

ดำาน้ำาจำาลองทั้งขนาดเล็กและขนาดเท่าของจริง เพื่อให้ภาพออกมา

ใกล้ความจริงมากที่สุด หนังเล่าเรื่องราวปฏิบัติการของลูกเรือใน

เรือดำาน้ำาเยอรมันลาดตระเวนในสมรภูมิน่านน้ำาแอตแลนติก โดย

มีเจอร์เกน ปรอคนาว แสดงเป็นผู้บัญชาการเรือดำาน้ำา หนังถ่าย

ทำาที่โรงถ่ายบาวาเรีย ใกล้เมืองมิวนิก ผู้กำากับภาพ Jost Vacano 

ใช้กล้องถ่ายมือจับ Arriflex ขนาดเล็ก ถ่ายภาพสถานการณ์ชีวิต 

ความเป็นอยู่ ความเคลื่อนไหว ความรู้สึกของลูกเรือที่อยู่ในพื้นที่

ขนาดเล็กในเรือดำาน้ำา ลูกเรือเหล่านี้ลงเรือดำาน้ำาที่ท่าเรือเมือง La 

Rochelle ฝรั่งเศส ซึ่งเวลานั้นอยู่ในความครอบครองของเยอรมนี 

โวล์ฟกังเล่าว่าลูกเรือบางคนยังเด็ก ไร้เดียงสา บางคนไม่เคยออก

รบ บางคนเพิ่งมีความรัก แต่เขาเหล่านั้นมีภาระหน้าที่ต้องรับใช้

ชาติ ปฏิบัติตามคำาสั่งผู้บังคับบัญชา ไม่ว่าในจิตใต้สำานึกจะผิดหรือ

ถูกก็ตาม พวกเขาลง

เรือในคราบของหนุ่ม

น้อย แต่แรงกดดัน และ

สิ่งแวดล้อมทำาให้พวก

เขาเมื่อเสร็จจากปฏิบัติ

หน้าที่กลายเป็นคนแก่

เมื่อขึ้นฝั่ง สังเกตดูจาก

ความรู้สึกของกัปตัน

ผู้บังคับบัญชา เขาไม่

ค่อยเห็นด้วยกับแนวคิด

ก้าวร้าวและรุกรานของ

ผู้นำาฮิตเลอร์ เช่นเดียว

กับลูกเรือหลายคนที่มี

ช่วงหนึ่งในเรือที่ต่าง

พร้อมใจร้องเพลง It’s 

a long long way to 

Tipperary ซึ่งเป็นเพลง

ทหารอังกฤษร้องปลุกใจ

ในสมัยสงครามโลกครั้ง

ที่ 1 Das Boot สร้าง

เสร็จในปี 1981 ทำาราย

ถ่ายวอร์เนอร์คนหนึ่งเชื่อฝีมือของโวล์ฟกัง ปีเตอร์เซน จึงชวนให้                           

โวล์ฟกังย้ายมาอยู่อเมริกา หนังเรื่องแรกที่กำากับให้วอร์เนอร์ได้แก่

เรื่อง In the Line of Fire (1993) คลินต์ อีสต์วู้ด แสดงเป็นตำารวจ

อารักขาประธานาธิบดี เขาเคยพลาดมาครั้งหนึ่งในช่วงอารักขา

ประธานาธิบดีเคนเนดี

30 ปีต่อมาเขาได้รับคำาสั่งให้อารักขาประธานาธิบดีคนใหม่ 

ช่วงนี้เขาไม่ใช่คนหนุ่มว่องไวเหมือนเก่า แถมยังมีคนร้ายโทร.มา

ขู่ว่ากำาลังจะลอบทำาร้ายประธานาธิบดี ระวังตัวให้ดี หนังใช้ทุน

สร้าง 40 ล้านเหรียญฯ ทำารายได้ถึง 187 ล้านเหรียญฯ เรื่องต่อ

ไป Outbreak (1995) เป็นเรื่องเกี่ยวกับเชื้อ

ไวรัสแพร่ระบาดจากแอฟริกามาอเมริกา 

ทางรัฐบาลต้องส่งเจ้าหน้าที่ออกสืบสวน 

ดารานำาได้แก่ ดัสติน ฮอฟแมน หนังใช้ทุน

สร้าง 50 ล้านเหรียญฯ ทำารายได้ถึง 189.80 

ล้านเหรียญฯ โวล์ฟกัง ปีเตอร์เซน กลาย

เป็นผู้กำากับแนวหน้าที่โรงถ่ายให้ทุนโดยไม่มี

คำาถาม หนังเรื่องต่อไปคือ Air Force One 

(1997) ในเรื่อง แฮร์ริสัน ฟอร์ด แสดงเป็น

ประธานาธิบดี เครื่องบิน Air Force one ที่

นั่งอยู่ถูกไฮแจ็กโดยผู้ก่อการร้ายแสดงโดย

แกรี โอลด์แมน หนังใช้ทุนสร้าง 85 ล้าน

เหรียญฯ ทำารายได้ 315.2 ล้านเหรียญฯ 

จากนั้นมาถึงปี 2000 โวล์ฟกัง ปีเตอร์เซน 

เปลี่ยนมาทำาหนังแนวดรามา เร้าใจ กลุ่ม

ชาวประมงจากนิวอิงแลนด์ เมื่อออกเรือจับ

ปลา พวกเขาต้องเผชิญกับพายุบ้าระห่ำาใน

ท้องทะเล หนังใช้ทุนสร้าง 120 ล้านเหรียญฯ ซึ่งเงินส่วนใหญ่ไป

ลงที่ค่าตัวจอร์จ คลูนีย์ กับฉากพายุบ้าระห่ำาที่ทำาในโรงถ่ายต้องใช้

เทคนิคคอมพิวเตอร์ช่วย แต่หนังชนะใจคนดู ทำารายได้ถึง 328.70 

ล้านเหรียญฯ จากนั้น โวล์ฟกัง ปีเตอร์เซน เปลี่ยนมาทำาหนังอิปิค

ฟันดาบเรื่อง Troy (2004) ซึ่งดัดแปลงมาจากมหากาพย์เรื่อง Iliad 

ของโฮเมอร์ ดารานำาของเรื่องได้แก่ แบรด พิตต์ หนังใช้ทุนสร้าง 

175 ล้านเหรียญฯ ทำารายได้ถึง 497.40 ล้านเหรียญฯ โวล์ฟกัง ปีเตอร์

เซน ยังคงเดินหน้าทำาหนังต่อไปในปี 2007 กับหนังหายนะเรื่อง 

Poseidon ซึ่งเคยสร้างมาครั้งหนึ่งชื่อ The Poseidon Adventure 

เรื่องราวกู้ภัยของเรือเดินสมุทรลำาใหญ่ที่พลิกคว่ำา หนังใช้ทุนสร้าง 

160 ล้านเหรียญฯ แต่นำามาซึ่งรายได้เพียง 181.70 ล้านเหรียญฯ 

โวล์ฟกัง ปีเตอร์เซน ให้สัมภาษณ์ว่าเขาออกจะผิดหวัง ไม่ควรทำา

หนังเรื่องนี้เลย 

โวล์ฟกัง ปีเตอร์เซน หยุดพักอยู่ 10 ปี แล้วกลับไปเยอรมนี

ในปี 2016 ทำาหนังฟอร์มเล็กแนวคอมิดีดรามา Vier gegen die 

bank เรื่องราวของกลุ่มเพื่อน 4 คนที่พบกันบ่อยครั้งในคันทรีคลับ 

ตัดสินใจร่วมกันปล้นธนาคาร หนังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร 

เขากลับมาพักผ่อนอยู่กับบ้านในแคลิฟอร์เนีย 

โวล์ฟกัง ปีเตอร์เซน เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน ที่บ้าน

พักในเมืองเบรนวูด ใกล้ลอสแองเจลิส เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 

2022 ขณะมีอายุ 81 ปี.

จากเรตไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ (0.948) ในตอนแรก ไต่

ระดับสู่ซีรีส์เรตติ้งสูงสุดของเกาหลีใต้ ตอนปิดซีซั่นแรก (18 

สิงหาคม) ขึ้นไปที่ 17.534 สูงสุดของช่อง 

ENA เรากำาลังพูดถึง Extraordinary Attorney 

Woo อูยองอู ทนายอัจฉริยะ และอย่างที่รู้กัน 

เธอเป็นออทิสติก 

ไม่ใหม่สำาหรับออทิสติกอัจฉริยะในจอ

เงินและจอแก้ว...หลัง Rain Man ที่ว่ากัน

ว่าเป็นหนังออทิสติกเรื่องแรกเมื่อปี  1988 

(แต่มีคนบอกที่มาก่อนคือ Change of Habit และ Run Wild, 

Run Free เมื่อปี 1969) ก็มีมาให้ดูกันปีละเรื่องสองเรื่อง และ

เกาหลีใต้มาถี่ (คงเพราะการเพิ่มแบบทวีคูณของคนออทิสติก 

ช่วงสองทศวรรษ จาก 2000-2021 ทะเบียน

คนออทิสติกเพิ่มจาก 1,514 เป็น 

33,700 คน) และเช่นเดียวกับ

เรื่องก่อนหน้า Good Doctor - 

It’s Okay to Not Be Okay จนถึง 

Move to Heaven เน้นไปที่ออทิส 

ติกสเปกตรัมที่พบมากขึ้นในเด็กรุ่น

ใหม่  

เช่นเดียวกับหมอพัค ชีออน - 

มุน แทซัง และฮัน กือรู นางเอกของ

เรา อูยองอู เป็นออทิสติกที่มีความ

สามารถพิเศษ ที่เรียกอีกอย่างว่า ออทิส 

ติก ซาวองต์ มีสติปัญญาสูงระดับอัจฉริยะ ได้รับเกียรตินิยม

และเรื่องคนออทิสติก 

 ประเด็นหนัก จริงจัง แต่

การนำาเสนอผ่านมุมมองของอูยอง

อู คนออทิสติกผู้พร่องเรื่องการแสดง

อารมณ์และมุกตลก คำาพูด พฤติกรรม 

สถานการณ์ ไม่ฟูมฟาย แต่ทำาให้เรา

อินกับคดี ทั้งแง่มุมทางกฎหมาย และ

ความคิด ความรู้สึกบรรดาผู้เกี่ยวข้อง 

โจทก์ จำาเลย  ไปจนถึงศาล อัยการ 

และทนาย 

ในส่วนของตัวละคร มาแบบ

เดียวกับ Hometown Cha-Cha-Cha 

ตัวละครหลักไม่มีผู้ร้าย ที่ร้าย มีอคติ

กับอูยองอู เพราะมองว่าเป็นคู่แข่งคือ 

ควอนมินวู แต่พลังแห่งรักก็เปลี่ยน

ความคิดได้ในที่สุด และบรรดาผู้คนที่

รายล้อมนางเอกของเรา จากพ่อ สอง

เพื่อนสาวที่แสนดี เจ้านายที่เข้าใจ ไป

จนถึงคนรัก ทำาให้เราตระหนักว่า ชีวิต

จะดีได้หากอยู่กับคนดี คนมีน้ำาใจ 

การแสดง ตีบทแตกเป็นอูยอง

อูได้อย่างสมจริงคือ พัคอึนบิน รับ-ส่ง

ได้ดีกับเพื่อนนักแสดง คังแทโอ - อี

จุนโฮ ฮายุนคยอง - ชเวซูฮยอน จู

จองฮยอก - ควอนมินวู และที่ได้ใจ

ผู้ชมด้วยมุกตลกหน้าตายคือ คังกียอง ในบทหัวหน้าทีมทนายแสนดี 

จองมยองซอก 

เหมือนซีรีส์กฎหมายทั้งหลาย Extraordinary Attorney 

Woo ใช้คดีสะท้อน วิพากษ์วิจารณ์ ให้แง่คิดต่อสังคม แต่พิเศษ

กว่าคือ ความเป็นออทิสติกของทนายอูยองอู ทำาให้ผู้ชมเข้าใจ

คนออทิสติก ลดอคติ เปลี่ยนมุมมอง เพื่อจะได้ปฏิบัติตัวกับคน                                                                     

ออ  ทิสติก ในฐานะคนปกติ ไม่ใช่คนพิการที่น่าสงสารค่ะคุณ

ที่รัก. 

 

 

อันดับหนึ่งจาก

โรงเรียนกฎหมาย 

มหาวิทยาลัยฮัน

กุก แต่ด้วยข้อจำากัด 

ความเป็นออทิสติก 

ต้องใช้เส้นพ่ออดีต

นักเรียนกฎหมาย จึงได้เป็นทนายฝึกหัด ณ 

สำานักงานกฎหมายชั้นนำา ฮันบาดา  

เดินคู่กันไปกับการทำางาน การ

ว่าความ คือ ชีวิตคนออทิสติกศักยภาพ

สูง ที่ขาดทักษะในการเข้าสังคม เน้น

ไปที่การเรียนรู้ การทำาความเข้าใจ 

การปรับตัว เพื่ออยู่ร่วมกับผู้คนใน

สังคม ถ่ายทอดบุคลิก พฤติกรรม ที่

มีแบบแผน ไม่ชอบเสียงดัง ไม่ชอบ

ที่มีคนเยอะ มีระเบียบ อาหารเดิมๆ 

(คิมบับ) พูดไม่สบตา ไม่ชอบให้คน

แตะตัว สนใจเรื่องเดิม กฎหมาย

และวาฬ...วาฬกลายเป็นตัวขโมย

ซีน ในรูป CG ยามเกิดอาการพลันคิดได้ พบข้อ

กฎหมายที่ทำาให้ชนะคดี และเป็นตัวแทนคนออทิสติกสเปกตรัม

หลากแบบหลายแนว ที่ล้ำาลึกที่สุดคือ การเปรียบภาวะคนเหงาของ

คนออทิสติก กับวาฬ 

52 เฮิรตซ์ วาฬที่โดด

เดี่ยวที่สุดในโลก เสียง

สูงในความถี่ 52 เฮิรตซ์

ของมัน โดยมีดรามา

การเป็นลูกสาวนอก

สมรส ลูกกำาพร้าแม่   

การเมืองในที่ทำางาน 

และเรื่องรักของเธอ

กับหนุ่มหน้าใสจากทีม

ดำาเนินคดี อีจุนโฮ กับ

รักในสไตล์คู่กัดของ

เพื่อนสาวที่แสนดีผู้เป็น

แสงในฤดูใบไม้ผลิของ

เธอ ชเวซูฮยอน กับ                       

ควอนมินวู ที่ตั้งตัวเป็นคู่แข่งของเธอ เป็นสีสัน 

ในส่วนของการทำางาน การว่าความ เช่นเดียวกับซีรีส์

กฎหมายทั้งหลาย ให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ผ่านการซักลูกความ 

การเตรียมคดี หาหลักฐานพยาน และการว่าความในศาล คดีทีม

ทนายของเธอที่มีจองมยองซอกเป็นหัวหน้า ได้รับมอบหมายมี

ประเด็นสะท้อนสังคม อาทิ ความรุนแรงในครอบครัว - ความไม่

เท่าเทียมกันทางเพศ (การกดดันให้ผู้หญิงลาออกจากงาน ในตอน 

Yangtze River Dolphin) - สิ่งแวดล้อม (การปกป้องต้นไม้จากการ

ตัดถนน ในตอน A Tale About Sodeok-Dong) ปัญหาเรื่องการ

ศึกษา (การกดดันเด็กให้เรียนจนไม่มีเวลาเล่น ใน The Pied Piper) รัชชพร เหล่าวานิช

อุ

ดำารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

จากจอ

Extraordinary Attorney Woo

อาลัย‘โวล์ฟกัง ปีเตอร์เซน’
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11ดวง/อาหาร

อเอาใจคนชอบกินเส้นอีกคร้ัง ด้วยเมนูท่ีหากินยากในกรุงเทพฯ 

อย่าง “กวยจั๊บญวน” หรือที่เรียกอีกชื่อว่า “ข้าวเปียก” ซึ่ง

เป็นหนึ่งในอาหารเวียดนามยอดนิยมที่แพร่หลาย

ทางภาคอีสานติดริมแม่น้ำาโขง โดยเฉพาะจังหวัด

อุบลราชธานี น่าจะมีร้านกวยจั๊บญวนมากกว่า

จังหวัดอื่นๆ เพราะเปิดขายกันทั้งวันทั้งคืน

ตลอด 24 ชั่วโมง และถือเป็นแหล่งผลิต

เส้นกวยจั๊บญวณและหมูยออันเลื่องชื่อ

จนกลายเป็นของดีประจำาจังหวัด

ส่วนในกรุงเทพฯ ร้านอาหาร

เวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นร้านที่มี

หลากหลายเมนู เช่น แหนมเนือง 

กุ้งพันอ้อย หมูห่อใบชะพลู ยำาหมูยอ 

เป็นต้น แต่ถ้าเป็นประเภทอาหารจาน

เดียวอย่าง “กวยจั๊บญวน” ซึ่งมีรสชาติ

อร่อย อิ่มคุ้มค่าในราคาสบายกระเป๋า ก็บอก

ได้ว่าแทบไม่ค่อยมีเพราะเปิดขายน้อยมาก

 ร้านที่ผมจะแนะนำาให้ไปลองชิมกันใน

สัปดาห์น้ีมีชื่อว่า “คุณแดงก๋วยจ๊ับญวน” เปิดขายมา

ได้ประมาณ 14 ปี ตั้งอยู่ริมถนนพระอาทิตย์ ตรง

ข้ามกับสำานักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ หรือองค์การอาหารโลก (FAO)

 กวยจั๊บญวนร้านนี้ ได้เสียงตอบรับที่ดีมาก

จากลูกค้าทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยว จุดเด่นคือ 

การปรุงแบบชามต่อชาม น้ำาซุปหอมหวาน

กลมกล่อมที่ได้จากกระดูกหมู หอมใหญ่ 

เห็ดหอมและหัวไชเท้า ใครชอบรสกลางๆ 

ก็กินได้เลยไม่ต้องปรุงให้เสียเวลา แต่ถ้า

ชอบรสจัดเติมเครื่องปรุงได้ แต่แนะนำาให้

ลองชิมก่อน โดยเฉพาะพริกเผานั้นเผ็ดร้อน

สุดๆ

 วัตถุดิบหลักๆ คือ หมูยอและเส้น

กวยจั๊บญวนที่สั่งตรงจากร้านแม่ฮาย อุบลราชธานี ซึ่งคัดสรรมา

อย่างดีมีคุณภาพ ตัวแป้งสดใหม่และเหนียวนุ่มกำาลังดี และขึ้นอยู่

กับเทคนิคการต้มเส้นที่อาศัยความชำานาญ โดยจะเลือก

ใช้เฉพาะเส้นสดเท่านั้น แม้จะเก็บรักษายาก แต่จะ

มีความนุ่มอร่อย เส้นไม่เละ เวลาเคี้ยวจะรู้สึก

หนึบๆ อร่อยจนกินหมดชามโดยไม่รู้ตัว

 รายการอาหารก็มีให้เลือกคือ 

กวยจ๊ับญวนและพิเศษใส่ไข่ เครื่องเคียง

ในชามประกอบด้วยเส้นกวยจ๊ับ หมูยอ

พริกไทยดำา หมูตุ๋น หมูเด้ง เห็ดหอม ไข่

นกกระทา ผักโรยและหอมเจียวแห้งๆ 

ไม่อมน้ำามัน นอกจากน้ียังมียำาหมูยอ

และหมูยอลวกไว้สำาหรับกินแกล้มเพลินๆ 

ราคานับว่าคุ้มค่ากับปริมาณในชาม

ร้านนี้เปิดขายทุกวัน เปิดตั้งแต่เวลา 

09.30-20.30 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.

08-5246-0111.

ข

รีวิวผลราหูจรเดินในราศีเมษต่อเมืองและคนทุกลัคนาราศี (ต่อ)

ภาพจักรราศีเมษ-มีน

พระราหูจร (8) เดินอยู่ในราศีเมษตั้งแต่ 29 มีนาคม 

2565-18 ตุลาคม 2566

ท่านที่ลัคนาสถิตราศีกรกฎ-ในบรรดาเรื่องดี-ร้ายที่

สามารถเกิดในชีวิตพร้อมกันได้ตลอดเวลานั้น สิบแปดเดือน

ที่พระราหูจรเดินอยู่ในราศีเมษ จะส่งผลกระทบเบียนบ่อนถึง

งาน-กิจการ-ผู้บังคับบัญชา-ชื่อเสียงเกียรติยศของพวกท่านที่จะ

ผันผวนกวนอารมณ์มาก

อาการแรก จะมีศัตรูในที่ทำางาน คนหรือเจ้านายแย่ๆ ใน

ลักษณะของราหูคือนักเลง หรือคนพาล หาเรื่อง จ้องเล่นงาน

ตามโฉลก….ศัตรูปอง จะคอยจองทำาบีฑา…ชนิดเจ็บแสบ

ทั้งๆ ที่ไม่อยากเรียน หรือบางท่านเคยเรียนไม่ได้ดีกลับไปเรียน

ใหม่พลิกเป็นดี หรือถูกจ้างให้ออกจากงานที่ควรจะได้ชดเชย

มากกว่าที่ได้ หรือสถาบันการเงินเรียกไปลดหนี้ให้ครึ่งหนึ่ง แต่

ต้องหาเงินสดมาจ่าย หรือบางท่านได้เงินแต่มีส่วนต้องจ่าย

สำารองไปก่อน หรือบางท่านแพ้คดีแต่รอลงอาญา ฯลฯ

อีกหนึ่งอาการที่น่าจับตาในชีวิตพวกท่าน ในระยะที่พระ

ราหูจร (8) ที่เป็นตัวแทนคู่ครองหรือหุ้นส่วน หรือศัตรูคู่แข่งขัน

แบบเปิดเผยมาอยู่ที่เมษ ที่อาจจะเกิดกับพวกท่านคือการได้คู่

ครองจากแดนไกลที่อาจจะมีผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยหรือท้วงติง หรือ

ได้หุ้นส่วนธุรกิจจากแดนไกลหรือต่างประเทศ หรือพวกท่านอาจ

จะดำาเนินคดีหรือไปเจอคู่กรณีในศาลหรืออะไรทำานองนี้

ท่านที่ลัคนาสถิตราศีกันย์-ในบรรดาเรื่องดี-ร้ายที่สามารถ

เกิดในชีวิตพร้อมกันได้ตลอดเวลานั้น สิบแปดเดือนที่พระราหู

จรเดินอยู่ในราศีเมษซึ่งเป็นอาณาเขตของการพลัดพราก-เจ็บไข้

ได้ป่วย-ภาษี-มรดกของพวกท่านนี้ ถึงจะเดินเหินต้องระวังตาม

โฉลก…เสียแข้งขา ยกยาตราให้เกรงกลัว…. ซึ่งตำารานี้แม่นนัก

ด้วยพิสูจน์มาแล้วเช่น

บางท่านเปลี่ยนข้อสะโพก-เข่า หรือบางท่านก้าวลงจากรถ

ตกหลุมเท้าแพลง ที่เห็นล่าสุดมาเล่าให้ฟังแบบอัศจรรย์ใจเพราะ

เพิ่งเกิดคือ ตกบันไดแค่ขั้นเดียวแต่ไถลจนกระดูกเท้าแตก หรือ

เจ็บขาเพราะออกกำาลังกายอย่างหักโหม หรือหกล้มสะโพกแตก 

หรือบางท่านหกล้มที่โรงพยาบาลเลยก็มี หรือเจ็บเข่าเพราะขึ้น

เขาเอ็นฉีก หรือกล้ามเนื้อขาอักเสบ ฯลฯ

ส่วนอีกหนึ่งอาการที่มี โอกาสเกิดกับพวกท่านระยะนี้ คือ

ให้ระวังคู่ครอง หรือหุ้นส่วนชีวิตถูกราหูค้นทรัพย์ เช่นคู่ครองใช้

เงินเก่ง หรือบางท่านไปร่วมทุนกับหุ้นส่วนชีวิต เช่นพี่น้อง แต่

อาการที่สอง อาจจะ

เปลี่ยนแปลงงาน หรือนายแบบไม่คาด

ฝันเช่นตกหรือได้งาน หรือเปลี่ยนงาน

โดยใช้อารมณ์หรือได้งานเก่า-นายเก่า

กลับมา เช่น

มีคู่แข่งค้าขายมาอยู่ใกล้ๆ หรือ

เจ้านายที่มีพฤติกรรมแย่ๆ-พาลๆ ขึ้น

ชื่อในที่ทำางานหาเรื่อง หรือนายเก่า

จากไปได้นายใหม่ที่เคยทำางานด้วยกัน

กลับมา เปลี่ยนงานบ่อยๆ หรือเปลี่ยน

ตำาแหน่งหรือสถานะ เช่นจากนักศึกษา

เป็นแพทย์ หรือเคยหยุดทำางานก็เริ่ม

สมัครงานใหม่ หรือชาวต่างชาติจะมา

ร่วมกิจการ หรือมีงานที่เกี่ยวข้องกับ

การเจ็บไข้ได้ป่วย หรือภาษีเข้ามา ฯลฯ

อาการที่สาม เพราะพระราหูนั้น

โดยพื้นฐานเป็นตัวแทนเรื่องมรณะของ

พวกท่าน ช่วงพระราหูเข้ามาเดินใน

ราศีเมษมีเรื่องต้องระวัง คือพ่อหรือแม่

ป่วยหรือจากไป ถ้าออกแนวดีมีโอกาส

ได้มรดก หรือมีคนป่วยในบ้านให้ต้อง

ดูแล หรือเจอภาษีที่เกี่ยวกับงาน ฯลฯ

ท่านที่ลัคนาสถิตราศีสิงห์ ใน

บรรดาเรื่องดี-ร้ายที่สามารถเกิดในชีวิตพร้อมกันได้ตลอดเวลานั้น 

สิบแปดเดือนที่พระราหูจรเดินอยู่ในราศีเมษ ซึ่งเป็นอาณาเขต

ของ โชค-ทางไกล-ความเชื่อ-ศาสนา-วิถีชีวิตในบ้าน-การเรียน

ระดับสูงของพวกท่านมีแนวโน้มที่พวกท่านจะได้ลาภชั่วคือ ลาภ

จากสิ่งที่แย่ๆ แล้ว (ถึงยังไงก็เป็นลาภ) หรือในทางกลับกันได้

ลาภมาแล้วก็สร้างภาระให ้แล้วถูกใส่ร้ายป้ายสีโดยผู้สูงอายุตาม

โฉลก…ได้ลาภชั่ว ผู้เฒ่าตัวกล่าวมายา…

เช่นบางท่านขายที่ตาบอดได้ หรือบางท่านได้บ้าน-รถที่มี

ภาระติดมาได้ หรือบางท่านที่เคยล้มละลายระยะที่ราหูอยู่ที่เมษ

อาจพ้นจากล้มละลายหรือหลุดจากเครดิตบูโร หรือได้กลับไปอยู่

บ้านเก่าที่เคยอยู่กับสามีที่จากไป หรือบางท่านต้องเรียนทางไกล

ผลตอบแทนไม่เต็มท่ี หรือบางท่านถูกตลาดหุ้น หรือตลาดคริป

โตฯ ดูดเงินหรือเจอสรรพากรตรวจภาษี หรือแต่บางท่านมีเกณฑ์

อื่นมารองรับให้โชคดี เช่นพ่อแม่ให้เงินมาลงทุน  หรือเจรจากับ

สถาบันการเงินเรื่องหน้ีได้ลงตัว หรือป่วยแล้วได้ประกันช่วย ฯลฯ

ท่านที่ลัคนาสถิตราศีตุล-ในบรรดาเรื่องดี-ร้ายที่สามารถ

เกิดในชีวิตพร้อมกันได้ตลอดเวลานั้น สิบแปดเดือนที่พระราหูจร

เดินอยู่ในราศีเมษซึ่งเป็นอาณาเขตของคู่ครองหรือหุ้นส่วนชีวิต 

หรือคู่ต่อสู้ที่เปิดเผย ฯลฯ เล็งลัคนาหรือจุดเกิดของพวกท่าน 

ทางโหรถือว่าเป็นระยะที่ชะตาแตก หรือ ร้าว มีลางจะเกิดเรื่อง

ไม่มีความสุขหรือทุกข์ๆ ยากในชีวิตตามโฉลก…จะมัวเมาว่า

ความเขาภัยถึงตัว…

จึงเป็นระยะ ต้องตั้งสติ ไม่ใช้อารมณ์เกินขอบเขตหน้ามืด

ตามัว เพราะอาจ เกิดความเสียหายชนิดชีวิตร้าวได้ด้วยเรื่อง

ราวต่างๆ เหล่านี้คือ

อาการแรก ถ้าพวกท่านมีคู่แล้วระวังประคับประคองชีวิต

คู่ให้ตลอดรอดฝั่ง เพราะมีโอกาสเลิกรากันได้แบบคาดไม่ถึงใน

ระดับชีวิตอาจเสียศูนย์ได้ หรือหากยังโสดระวังมีคู่โดยประมาท 

ถ้าหากยังไม่แต่งงานมีแนวโน้มมี หรือเปลี่ยนแฟนหรือคู่รัก

อุตลุดในระยะนี้

อาการที่สอง ระวังความเสี่ยงคิดแต่ทางได้ไม่คิดถึงทาง

เสียหรือทางถอย แบบหน้ามืดตามัว หรือมีอะไรมาบังตา

อาการที่สาม ระวังเกิดข้อขัดแย้งหรือคดีความ

อาการที่สี่ มีโอกาสเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนชีวิต เช่นนาย

หรือบริษัทที่ทำางานอยู่ หรือสถาบันการเงินที่ให้กู้ หรือไม่หุ้นส่วน

ชีวิตมาเปลี่ยนแปลงพวกท่านเช่น

ได้หรือแยกจากคู่ครอง เป็นไปได้เพราะทิ้งคู่หรือถูกคู่ทิ้ง 

หรือทะเลาะเบาะแว้งกับคู่ครอง หรือเปลี่ยนแฟน หรือทำางานอยู่

ดีๆ อยากเปลี่ยนบริษัทซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนชีวิตที่ควรเปลี่ยนเมื่อได้

งานใหม่แล้ว แต่ส่วนใหญ่มักจะเอาช้างมาฉุดก็ไม่อยู่ หรือสร้าง

หนี้เกินตัว หรือเสี่ยงในสิ่งที่ไม่รู้ชัดเจน เช่นคริปโตฯ หรือต้อง

ขึ้นศาลเพราะเรื่องลงทุนแบบเสี่ยงแล้วเกิดคดีความ หรือถูกร้อง

เรียนในที่ทำางานต้องชี้แจงอุตลุด หรือคู่ครอง-แฟน-ลูกออกแนว

ใช้อารมณ์วู่วาม หรือลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนโตแต่งงาน หรือ

ชีวิตครอบครัวของลูกมีปัญหาแตกแยกหย่าร้าง หรืออารมณ์ไม่

ดีหงุดหงิดนอนไม่หลับต้องใช้ยา หรือเป็นนักการเมืองย้ายพรรค

หรือย้ายเขตลงสมัครเลือกตั้ง ฯลฯ.

(ยังมีต่อ)

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

เ อ ก โ อ ช
า

คุณแดงก๋วยจั๊บญวน

น้ำ�ซุปเข้มเครื่องแน่นเส้นหนึบ



กอ.รมน.ใหญ่จะเป็นส่วนที่เซ็นอนุมัติ

“ส่วนการพิจารณาเรื่องเงินเพ่ิมสู้รบพิเศษ หรือ พสร.และวัน

ทวีคูณน้ัน สิทธ์ิอยู่ท่ีหน่วยต้นสังกัดเป็นคนทำาเรื่องขอ  ต้องมีการ

รับรองคุณสมบัติ ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าคุณสมบัติไม่ได้ ก็ไม่ได้สิทธ์ิ 

ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้สิทธ์ิน้ัน เหมือนเช่นบุคคลท่ีปรากฏในข่าว ถ้า

ตรวจสอบและพฤติกรรมเป็นไปตามท่ีเป็นข่าวก็ไม่ได้สิทธ์ิเหล่าน้ี” 

ในระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ตำารวจคงจะได้สืบสวนสอบสวน  และ

ทราบว่าการกล่าวอ้างกับทหารหญิงว่าเป็นภริยาของ ส.ว.นั้น “เขา” 

ผู้นั้นเป็นใคร หรือในที่สุดจะเป็นการปฏิเสธว่าเป็นแค่การอ้างแต่ไม่

เป็นความจริง เพื่อตัดตอน-เคลียร์คัต ไม่ให้กระทบกระเทือนถึงคน

ที่อ้างว่าเป็น ส.ว. 

พร้อมกับการปรากฏตัวของ “แฟนเก่า” ที่ถูกแฉด้วยว่า

มีพฤติกรรมทำาร้ายร่างกายทหารหญิง รวมถึงการบอกเล่าว่า  

ส.ต.ท.หญิงคนดังกล่าวซื้อวุฒิปริญญาตรี 

ขณะที่นายวิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง one ว่า จาก

การตรวจสอบเบื้องต้นเธอเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจริงๆ 

ตั้งแต่ปี 2558 ใช้วุฒิ ปวส.เข้ามาสมัครเรียนคณะรัฐศาสตร์ สาขา

รัฐประศาสนศาสตร์ จบการศึกษาปี 2561 จ่ายค่าเทอมอย่างถูก

ต้องจำานวน 158,000 บาท และมีการให้เกรดอย่างถูกต้อง 

ส่วนเงิน 50,000 บาทอาจเป็นการจ่ายค่าเทอมหรือ

เปล่า อย่าฟังผู้เสียหายอย่างเดียว หากตำารวจต้องการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยก็ยินดี มันเป็นความน่าเชื่อถือของสถาบัน  ถ้าใครพูด

ให้เสื่อมเสียอาจจะใช้สิทธิ์ดำาเนินคดีได้

ขณะที่ตรวจสอบใบเกรดพบว่า ได้เกรด A ถึง 21  วิชา จาก

ทั้งหมด 35 วิชา เกรดเฉลี่ย 3.65 และเมื่อเจาะลึกลงไปในวิชาที่ได้

เกรด A จะเห็นว่าวิชาที่ได้นั้นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครอง

ของไทย, ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์, หลักรัฐศาสตร์ 

และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ยังคงมีข้อมูลเกี่ยวกับ ส.ต.ท.หญิงคนดังกล่าว ถ่ายรูปคู่กับ

ระดับบิ๊กคนมีสีในงานต่างๆ การเข้าอบรมในหลักสูตรสถาบันการ

ศึกษาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยราชการ 

พลิกดูที่มา-ที่ ไป จึงไม่ใช่ ส.ต.ท.หญิงไก่กาธรรมดาโนเนม 

แต่ต้องมีแบ็กดี เป็นที่รู้จักของคนวงใน ถึงได้ทะลุเข้าไปสวมชุดผู้

พิทักษ์สันติราษฎร์ แถมมีชื่อไปแปะในบัญชีช่วยราชการ กอ.รมน.

ภาค 4 สน. ฝากคนรู้จักมาเป็นทหารรับใช้ รองมือรองเท้าในการ

ใช้ชีวิตแบบสุขสบาย. 

เรามักได้ยินอยู่บ่อยครั้งในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง

การเมืองไทยกับนายทุน เจ้าสัว และเป็นธรรมดาของการทำาธุรกิจ

ต้องต่อยอดเติบโต โดยวันนี้มหาเศรษฐีรายใหญ่ของไทยก็ทำาเช่น

นั้น ล่าสุดคือธุรกิจรวมกิจการด้านโทรคมนาคม ระหว่างบริษัท   

ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) กับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอม

มูนิเคชั่น จำากัด และการค้าปลีก ค้าส่ง

ถือว่าเป็นธุรกิจที่ “จำาเป็น” ต่อการดำารงชีวิตของประชาชน

ยุคปัจจุบัน แต่เมื่อมีแผนจะควบรวมเกิดขึ้น หลายฝ่ายในสังคมก็

เป็นห่วงและตั้งคำาถามถึงขอบเขตของการทำาธุรกิจ บ้างก็ตะโกน 

ถามดังๆ ว่า นี่คือการผูกขาดของนายทุนคนเดียวหรือไม่

สภาผู้แทนราษฎรจึงได้ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ

ขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยมี นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์  นาครทรรพ 

ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย เป็นประธานคณะ กมธ. เพื่อศึกษาผล 

กระทบภายหลังจากที่มีการควบรวม

ล่าสุด คณะ กมธ.ได้ทำางานเสร็จแล้ว โดยรายงานผล                                                                 

การพิจารณาได้บรรจุไว้ ในระเบียบวาระการประชุมสภาเรียบ 

ร้อย ก็คงต้องคอยดูว่าที่ประชุมใหญ่สภาจะหยิบเรื่องนี้มาถกเถียง

กันเมื่อใด

อย่างไรก็ตาม เมื่อไปส่องในรายละเอียดผลการพิจารณา  

พบว่าคณะ กมธ.มีความเห็นต่อกรณีควบรวมธุรกิจ ทรูและดี

แทค ว่า เท่ากับเป็นการลดจำานวนผู้เล่นหลักในตลาดจาก 3 ราย 

เหลือ 2 ราย ซึ่งจะทำาให้การกระจุกตัวของตลาดสูงขึ้นมาก และ

มีแนวโน้มที่ก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการใช้อำานาจเหนือตลาด 

เนื่องจากค่าดัชนีวัดความรุนแรงการแข่งขันในธุรกิจ Herfindahl-

Hirschman  Index (HHI) เพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า 1,000 จุด การก

ระจุกตัวของตลาดสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและการ

แข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้องอย่างที่เคยปรากฏในกรณีการรวมธุรกิจ

ในต่างประเทศ

ดังนั้น เมื่อชั่งน้ำาหนักระหว่างผลกระทบต่อผู้บริโภค และ

การแข่งขัน กับผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ  คณะ

กรรมาธิการวิสามัญฯ จึงเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง

อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
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12 ในประเทศ

อนอื่นเรามาทำาความเข้าใจกับหลักกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ “มาตรา ๑๕๐ การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการ

ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัยหรือ

เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ”

หลักกฎหมายนี้วางหลักเอาไว้ในเรื่องการทำานิติกรรม

ของบุคคลว่า การทำานิติกรรมระหว่างบุคคลนั้น กฎหมาย

เขาบังคับว่าการทำานิติกรรมนั้นจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์ต้อง

ห้ามตามกฎหมาย ถ้าเราทำานิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่ต้อง

ห้ามตามกฎหมาย ก็จะมีผลให้นิติกรรมที่เราทำาไปนั้นเป็น

โมฆะคือเสียเปล่าไปเลย ผมจะสรุปหลักกฎหมายดังกล่าวว่า 

การกระทำาใดถ้าผู้กระทำาลงไปแล้วจะเกิดผลที่เป็นโมฆะมีอยู่  

๓ ประการดังต่อไปนี้

๑.การกระทำาที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดย

กฎหมาย หมายความว่า การกระทำาจะถูกห้ามทั้งในทาง

แพ่งและทางอาญา เรามาดูทางแพ่งกันก่อน เช่น นาย เอ. 

ไปทำาสัญญากู้ยืมเงิน นาย บี. แต่นาย บี. เรียกดอกเบี้ยร้อย

ละ ๑๐ ต่อเดือน กรณีอย่างนี้ถือว่าการเรียกดอกเบี้ยของ

นาย บี. เป็นการกระทำาที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของ พระราช

บัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.๒๔๗๕ ที่ระบุห้าม 

มิให้เรียกดอกเบี้ยเกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี ฉะนั้นถือว่าดอกเบี้ย

ที่นาย บี. เรียกจากนาย เอ. น้ัน เป็นโมฆะ แต่จะโมฆะเฉพาะ

ดอกเบ้ียร้อยละ ๑๐ ต่อเดือนนะครับ ไม่มีผลทำาให้สัญญาเงิน

กู้โมฆะไปด้วย ถามต่อว่าถ้าเป็นกรณีน้ีเมื่อดอกเบ้ียร้อยละ ๑๐ 

ต่อเดือนเป็นโมฆะไปแล้ว นาย บี. มีสิทธิเรียกดอกเบ้ียได้หรือ

ไม่ คำาตอบคือยังได้อยู่นะครับ มันโมฆะเฉพาะดอกเบ้ียร้อยละ 

๑๐ ต่อเดือนเท่าน้ัน แต่ นาย เอ. ยังมีสิทธิเรียกดอกเบ้ียนาย 

บี. ได้ในอัตราร้อยละ ๗.๕  ต่อปีเท่าน้ัน

 กรณีในทางอาญา เช่น นาย ดำา. ไปซื้อยาบ้าจาก

นาย  แดง. ต่อมา นาย ดำา. ไม่ยอมจ่ายเงินค่ายาบ้าให้

นาย แดง.  อย่างนี้ในทางอาญาระบุไว้ว่า ใครครอบครอง 

จำาหน่าย จ่ายแจกยาบ้าเป็นความผิดทางอาญาตาม พระ

ราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ ถือว่าการกระทำาของนาย ดำา. 

และ นาย แดง. ได้ถูกห้ามในทางอาญาแล้ว ถือว่าเป็นการ

กระทำาที่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย  

๒.การกระทำาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัย  

หมายความว่า ในทางกฎหมายวัตถุประสงค์ที่เป็นการ

พ้นวิสัยเป็นแยกเป็นอีก ๒ ส่วน คือ กรณีพ้นวิสัยอย่าง

แน่แท ้เช่น ตกลงทำาสัญญาจ้างคนย้ายพระธาตุพนมมาตั้งที่

กรุงเทพมหานคร อย่างนี้ถือว่าเป็นการเหลวไหล เห็นได้ว่า

วัตถุประสงค์ของการทำาสัญญาจ้างนี้เป็นการพ้นวิสัยอย่าง

แน่แท้ กรณีพ้นวิสัยที่สามารถปฏิบัติได้แต่มีเหตุพิเศษที่ ไม่

สามารถทำาตามที่ตกลงได้ เช่น ตกลงซื้อขายบ้านหลังหนึ่ง 

ปรากฏว่าต่อมาบ้านหลังที่ตกลงซื้อขายกันนั้นถูกไฟไหม้หมด

สิ้น อย่างนี้ถือว่าการทำานิติกรรมอย่างนี้เป็นการพ้นวิสัยแล้ว

๓.การกระทำาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการขัดต่อ

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

หมายความว่าการกระทำานั้นถ้าเป็นเรื่องที่มากระทบ

ประโยชน์ทั่วไปของประเทศชาติหรือประชาชนโดยรวม 

กระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศ หรือขัดต่อ

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม กรณีอย่างนี้

ถือว่า เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชน  

เมื่อเราทราบหลักกฎหมายแล้ว เราก็มาเข้าเรื่องกัน

เลยว่าข้อเท็จจริงในเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้จะส่งผลให้เป็น

โมฆะตามหลักข้อที่ ๓.การกระทำาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการ

ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน   

หรือไม่

เรื่องมีว่า พระภิกษุธวัชชัยท่านบวชมาหลายพรรษา 

ท่านก็มีเงินเก็บส่วนตัวบ้างเล็กน้อย ต่อมามีโยมชื่อนาย

นฤดมรู้จักนับถือพระภิกษุธวัชชัยเป็นอย่างดี บังเอิญเกิด

ขัดสนเงินทองต้องการยืมเงินมาใช้แต่ไม่รู้จะไปพึ่งใคร ก็

เลยหันมาพึ่งทางธรรม โดยมาปรึกษาและขอความช่วย

เหลือจากพระภิกษุธวัชชัย ทางพระภิกษุธวัชชัยเห็นว่านาย

นฤดมกำาลังเดือดร้อนจึงให้ยืมเงินไปจำานวนหนึ่ง โดยมีการ

ทำาสัญญาเงินกู้กันไว้เป็นหลักฐาน ต่อมาเมื่อถึงกำาหนดที่จะ

ชำาระเงินกู้คืน นายนฤดมก็ผิดนัดไม่ยอมชำาระเงินที่กู้ยืมจาก

พระภิกษุธวัชชัยแต่อย่างใด ต่อมาพระภิกษุธวัชชัยก็ได้ใช้

สิทธิทางศาลโดยการยื่นฟ้องนายนฤดมเพื่อเรียกเงินคืน และ

ในการยื่นฟ้องในครั้งนี้ก็ได้มีการเรียกดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา

ร้อยละ 7.5 ต่อปีเข้าในคดีด้วย ปัญหาก็เกิดขึ้นมาว่า นาย

นฤดมก็ได้ต่อสู้คดีในชั้นศาลว่าการกู้ยืมเงินระหว่างพระภิกษุ

ธวัชชัยและนายนฤดมเป็นนิติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน จึงเป็นโมฆะเพราะพระภิกษุธวัชชัยนำาเงินมา

ปล่อยกู้และมีการคิดดอกเบี้ย เรื่องดังกล่าวศาลท่านได้ โปรด

วินิจฉัยว่า การกู้ยืมเงินระหว่างพระภิกษุธวัชชัยกับนาย

นฤดม ไม่เป็นนิติกรรมที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 

เพราะไม่มีกฎหมายใดที่ห้ามพระภิกษุทำานิติกรรมให้กู้

ยืมเงิน พระภิกษุก็เป็นบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม

กฎหมาย และการทำานิติกรรมดังกล่าวไม่ขัดต่อศีลธรรม

เพราะเป็นการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน  อีกทั้งพระภิกษุธวัช

ชัยก็คิดดอกเบี้ยโดยไม่ฝ่ากฎหมาย  ดอกเบี้ยที่เกิดจากการ

ให้กู้ยืมเงินก็เป็นค่าตอบแทนหรือประโยชน์อย่างหนึ่งซึ่ง

ไม่มีกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ย คงมีแต่กฎหมายห้ามเรียก

ดอกเบี้ยเกินอัตราเท่านั้น แต่กรณีของพระภิกษุธวัชชัยไม่ได้

มีการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

ดังนั้น การที่พระภิกษุธวัชชัยให้นายนฤดมกู้ยืมเงิน

และคิดดอกเบี้ยด้วย จึงไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี

ของประชาชน พระภิกษุธวัชชัยจึงมีสิทธินำาสัญญากู้ยืมเงิน

มาฟ้องเรียกต้นเงินและดอกเบี้ยจากนายนฤดมได้

เห็นไหมครับว่า กฎหมายเขาก็ยึดหลักว่าทุกคนย่อมมี

ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในทางกฎหมาย ไม่ว่าจะอยู่

ในฐานะใด พระภิกษุ คนธรรมดา เศรษฐี ยาจก ย่อมมีความ

เสมอภาคและเท่าเทียมกัน กฎหมายเขาคุ้มครองท้ังน้ัน.

พระภิกษุให้กู้ยืมเงินและคิด

ดอกเบี้ยเป็นนิติกรรมที่ขัดต่อศีล

ธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่

อาณาจักรเจ้าสัว

พิจารณาอนุญาตการรวมธุรกิจครั้งนี้ให้รอบคอบ ภายใต้การ

วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน แล้วจึงตัดสินใจดำาเนินการตามหน้า

ที่และอำานาจที่มีโดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและ

ประเทศชาติ

ส่วนการควบรวมกิจการค้าปลีก-ค้าส่ง ระหว่างบริษัท ซี.พี. 

รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด “CPRD” กับบริษัท เทสโก้ สโตร์ส 

(ประเทศไทย) คณะ กมธ.ระบุว่า ส่งผลให้มีส่วนแบ่งการตลาดร้อย

ละ 62 จึงถือเป็นผู้ประกอบกิจการค้าปลีก-ค้าส่งที่มีส่วนแบ่งการ

ตลาดสูงสุด เมื่อพิจารณาค่ากระจุกตัวของตลาดค้าปลีกสมัยใหม่

ด้วยดัชน ีHHI ก่อนการรวมธุรกิจเท่ากับ 2496.75 แปลผลได้ว่า 

ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่มีค่าการกระจุกตัวของตลาดอยู่ในระดับสูง 

แต่ภายหลังการรวมธุรกิจส่งผลให้ค่า HHI เพิ่มขึ้นเป็น 4219.54

ในรายงานระบุด้วยว่า การรวมธุรกิจครั้งนี้ก่อให้เกิดความได้

เปรียบในการแข่งขัน และอาจเป็นการกีดกั้นการเข้าสู่ตลาดของผู้

ประกอบการรายใหม่และการขยายการผลิตของคู่แข่งขันในกิจการ

ค้าปลีก-ค้าส่ง โดยคาดการณ์ว่าบริษัท ซี.พี. รีเทล อาจมีอำานาจ

เหนือตลาดเพิ่มขึ้นทั้งในตลาดจำาหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค และ

ในตลาดจัดหาสินค้าจากผู้ผลิต รวมถึงความเป็นไปได้จากความ

ร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจรายอื่น ในลักษณะที่ตลาดเอื้อให้มีการตกลง

ร่วมกันได้ง่ายเพื่อลดหรือจำากัดการแข่งขันในตลาด ซึ่งอาจส่งผล 

กระทบต่อผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม (SME) และการ         

จำากัดการแข่งขันในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

นี่ก็คือข้อมูลเบาะๆ ส่วนรายละเอียดลงลึกคงต้องติดตาม 

เมื่อคณะ กมธ.วิสามัญรายงานข้อมูลต่อที่ประชุมสภา รวมถึงจะ

ได้ฟังการอภิปรายของ ส.ส.แต่ละพรรคการเมืองว่าจะมีความเห็น

อย่างไร ในการขยายอาณาจักรเจ้าสัวแลนด์ครั้งนี้.

แม้ผลสอบช่วยราชการกองอำานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) กรณี ส.ต.ท.หญิง

โหดที่ทำาร้ายร่างกายทหารหญิงจะออกมาแล้ว พบว่ามีการกระทำา

ผิดต่อหลักเกณฑ์ควบคุมการปฏิบัติของกำาลังพล  พร้อมส่งเรื่องถึง 

กอ.รมน.ดีดกลับต้นสังกัดดำาเนินการ แต่ก็ยังเป็นปริศนาว่าใครคือ 

ผู้ชายระดับบิ๊กที่ ส.ต.ท.หญิงคนดังกล่าวอ้างมาข่มขู่ทหารหญิงรับใช้ 

เมื่อพิจารณาจาก พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองผู้อำานวย

การรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ระบุว่าการมาช่วย

ราชการนั้น บรรจุเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พร้อมแจกแจงว่าการ

คัดเลือกบุคลากรเพื่อมาบรรจุหรือช่วยราชการในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้มี 2 ลักษณะ ถ้าเป็นบุคคลในกองทัพอำานาจอยู่ที่กองทัพ แต่

จากส่วนงานอื่นมีทั้งตำารวจ พลเรือน ทหาร แต่ละส่วนแบ่งหน้าที่

กันทำา มีทั้งส่วนกองกำาลังที่เป็น ฉก.ซึ่งปฏิบัติการในพื้นที่ หากส่วน

งานอื่นขาดแคลนกำาลังพลก็จะเสนอมาว่าขาดแคลนตรงนี้เพื่อขอ

อนุมัติอัตรา โดยการหาตัวบุคคลมาเป็นเรื่องของหน่วยนั้น แต่

การแต่งตั้งทั้งหมดอยู่ที่ กอ.รมน.ใหญ่ เมื่อมีการระบุอัตราออกมา  

นสื่อมวลชนสากล ปีนี้เป็นครั้งที่ ๕๖ สาส์นวันสื่อ

ใน  หัวข้อ “การฟังด้วยหัวใจ” ด้วยปณิธานแห่งความ

ปรารถนาจะสร้างสังคมที่ดีงาม และเป็นส่วนหนึ่งใน

การนำาข่าวดีและพระพรของพระไปยังทุกท่าน ทุกครัวเรือนร่วม

เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

ด้วยคำาภาวนาเผยแพร่และส่งต่อ อุดหนุนทุนทรัพย์ปัจจัยได้ใน

ทุกช่องทาง สำาหรับงานวันสื่อมวลชนในปีนี้พบกันที่สังฆมณฑล

นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๕-๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันสื่อมวลชนสากล “การฟังด้วยหัวใจ” สื่อมวลชน

คาทอลิกประเทศไทยร่วมกับสื่อมวลชนสังฆมณฑลนครราชสีมา 

จัดกิจกรรมวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ ๕๖ ณ โรงเรียนมารีย์

วิทยา นครราชสีมา วันที่ ๗ ส.ค.๖๕ Live  ผ่านทาง Facebook 

Thaicatholicmedia การบรรยายสาส์นวันสื่อไทย บาทหลวงเปรม

ปรี วาปีโส อุปสังฆราชสังฆมณฑลนครราชสีมาและเจ้าอาวาส

แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด กิจกรรมเสวนาหัวข้อ “ฟังสื่อคาทอลิก

ท่ามกลางโลกดิจิตอล” บาทหลวงอนุชา ไชยเดช, ผศ.ดร.ประทีป 

ฉัตรสุภางค์, ดร.จิตรา ดุษฎีเมธากุล ดำาเนินรายการโดยวิชิต                                                                      

สุขีวัต

บาทหลวงเปรมปรี วาปีโส อุปสังฆราชสังฆมณฑล

นครราชสีมาและเจ้าอาวาสแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด กล่าวถึง

สาส์นพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ตรัสว่า การฟังยังจำาเป็นในทุก

ยุคทุกสมัย การฟังจากบทเพลง นิทานจากวิทยุ โทรทัศน์  ใน

วันนี้การฟังจากโทรศัพท์มือถือ สื่อผ่านทาง Social  Media การ

ฟังยังเป็นสิ่งสำาคัญ มนุษย์ต้องการใครสักคนรับฟัง คนหนึ่งพูด 

ปรารถนาให้คนรับฟัง เมื่อครูสอนก็อยากให้นักเรียนฟังด้วยความ

ตั้งใจ การฟังด้วยหัวใจ การฟังไม่ได้หมายความว่าการได้ยิน การ

เข้าใจ การมีส่วนร่วมเป็นพื้นฐานสำาคัญในการสนทนาของมนุษย์

กับพระเจ้า การอ่านพระวาจามีท่าทีการฟังด้วยความเคารพ 

ความเชื่อมาจากการฟังเสียงของพระเจ้า เข้าใจ น้อมรับจนเกิด

ความเชื่อ 

สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาถึงพระคาร์ดินัลทั่วโลก 

ถึงเยาวชน เราฟังด้วยหัวใจ ฟังแล้วนำาไปปฏิบัติตาม ลูกปฏิบัติ

ตามคำาสอนของพ่อแม่ เรานอบน้อมเชื่อฟัง เราดื้อกระด้าง เมื่อ

เมล็ดพันธุ์ตกลงทางเดิน หิน กอหนามที่ปกคลุม การฟังแล้วไม่ปฏิบัติ

ตามเป็นอาการหูหนวกฝ่ายจิต มากกว่าฝ่ายกาย การฟังด้วยหัวใจ ฟัง

อย่างไรลงไปถึงหัวใจ  ปฏิบัติตามเวลาพ่ออบรมเราด้วยสติปัญญา ใจ

เราห่างแค่ศอกเดียว บางคนฟังเทศน์เข้าใจได้เพื่อนำาไปปฏิบัติ บางคน

ฟังเป็นสัปดาห์ เป็นเดือน เป็นปี เกิดการกลับใจนำาไปปฏิบัติ  ห่างกัน

แค่ศอกเดียวเป็นการฟังด้วยหัวใจ

ถ้าเราฟังด้วยหัวใจ ภาษาฟังไม่รู้เรื่อง แต่จับใจว่าจะสื่อสาร

อย่างไร ลูกยังเล็กพูดสื่อสารยังไม่เป็น แม่ตั้งใจฟังจะเข้าใจลูกในเวลา

นั้น เมื่อเราเข้าใจเป็นการฟังด้วยหัวใจ นำาไปใช้ไปปฏิบัติบังเกิดผล

ร้อยเท่าพันทวี นักบุญออกัสทีนพูดว่า จงอย่ามีหัวใจในหูของท่าน แต่

จงมีหูในหัวใจ เงี่ยฟังด้วยหูแห่งหัวใจ เปิดใจเราในการฟัง การฟังเป็น

เงื่อนไขที่ดีของการสื่อสาร การสื่อสารที่มีอยู่ การรับฟังกันและกันเป็น

ทั้งต่อหน้า Two Ways มีคนหนึ่งพูดอีกคนฟัง การพูดเป็นสิ่งสำาคัญ 

ไม่พูดผ่านกัน ข้อมูลความจริงผิดเพี้ยนกันเป็นข่าวปลอมข้อมูลเท็จ 

หรือใช้วาจาไม่สุภาพ กระทั่งเป็นการพูดเหน็บแนมกัน สร้างความ

เข้าใจผิด เป็นการใส่ร้ายป้ายสีกันหรือแสดงความรู้สึกไม่ดี อิจฉาริษยา

กัน ไม่ยอมรับฟังเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่ง 

ถ้ามีการรับฟังกัน ทำาให้เหตุผลผสมกลมกลืนกัน มีเวลา

แยกแยะ สร้างความเป็นมรณสักขีด้วย เราฟังด้วยความยากลำาบาก 

เราฟังสิ่งที่หนักมากที่สุด มีความอดทนที่จะฟัง  การที่เราอดทนฟังก็

เหมือนกับเราเป็นมรณสักขีให้ได้ เป็นความดีสูงสุด หลายครั้งการฟัง

ทำาให้เราต้องเงียบ เมื่อมีอารมณ์ทำาให้เกิดปัญหา เราต้องหยุดพูดไว้

ก่อน และเริ่มต้นพูดกันใหม่อย่างเหมาะสม ไม่ดื้อดันไม่โต้ตอบ ถอย

ออกมาสักก้าวหนึ่ง แยกอารมณ์ออกจากเหตุผล 

การฟังเป็นงานอภิบาล การฟังทุกคนที่รับศีลล้างบาป คนต่าง

ศาสนา เยาวชน ฟังด้วยหัวใจ คนที่คุยด้วยเป็นลูกของพระในตัวของ

เขา ฟังได้ทั้งเด็ก เยาวชน คนอ่อนแอและนำาไปใช้ด้วย เราต้องใช้หู

อภิบาล นักบุญยาก๊อป การฟังมาก่อนการพูด ทุกคนฉับไวในการฟัง

แสดงถึงความรักมากกว่าการพูด แต่ช้าที่จะพูด ถ้าเราฟังพระที่ตรัส

ผ่านทางเขา เป็นการประสานกันอย่างกลมกลืนกับทุกสิ่ง พระจิต

เจ้าสถิตอยู่กับเราทุกคน แม้ในคนต่างศาสนา วัฒนธรรมที่แตกต่าง

กัน  พระจิตเจ้าทำางานท่ามกลางพวกเรา ทำาให้เราประสานเป็นหนึ่ง

เดียวกันด้วย เป็น Symphonic Church วงซิมโฟนีออร์เคสตราเปรียบ

เหมือนพระศาสนจักรมีความหลากหลาย นำามารวมกันประสานกลม

เกลียวเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักร เราทำาหน้าที่ร้องเพลงและฟัง

เสียงคนอื่นด้วย มิฉะนั้นการร้องเพลงของเราก็โดดอยู่คนเดียว เรา

ต้องฟังเสียงร้องของคนอื่นด้วย ขณะเดียวกันรับฟังซึ่งกันและกัน 

เสมือนกับวงซิมโฟนีประสานกลมกลืนกันด้วย พระสันตะปาปาสรุป

ให้เราฟังกันด้วยหัวใจ การฟังเป็นสิ่งสำาคัญ ต้องฟังแบบ Two Ways 

การฟังกันและกันจะเกิดความผสมกลมกลืนกันด้วย 

บาทหลวงมนัสชัย (นัส) ประทุมปี บาทหลวงวิชญะ  (ขวัญ) 

ประทุมมา ขับร้องเพลงและเล่นกีตาร์ “เพลงเคียงข้างเสมอ” “เพลง

ใจพระ” ใช้สื่อสร้างสรรค์ด้วยดนตรีเสียงเพลงสื่อสาร สื่อมวลชน

คาทอลิกทำาหน้าที่สื่อสีขาวนำาเสนอเป็นข้อเท็จจริงเป็นประโยชน์

สำาหรับผู้รับสื่อด้วย 

วันสื่อมวลชนสากลตรงกับวันอาทิตย์ต้นเดือน ส.ค.ของทุก

ปี วิชิต สุขีวัต ผู้ดำาเนินรายการกล่าวแนะนำาวิทยากรบนเวที เรา

มารับฟังสื่อมวลชนคาทอลิกท่ามกลางโลกดิจิทัล  บาทหลวงอนุชา 

ไชยเดช ผอ.สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ระดับกลุ่มเอเชียและ

ระดับโลก ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา หรือ ดร.เปิ้ล นักจัดรายการ คอลัม

นิสต์นิตยสารอุดมสานต์  อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รศ.ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ หรือ ดร.เอก อาจารย์ภาควิชา

มนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

บาทหลวงอนุชา ไชยเดช ผอ.สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

กล่าวถึงภารกิจรับผิดชอบงานส่ิงตีพิมพ์ท่ีสำานักงานสภาพระสังฆราช

คาทอลิก ทำาหน้าท่ีประสานงานกับนานาชาติ ในฐานะประธานซิก 

นิสเอเชียองค์กรสื่อมวลชนท่ัวโลก จัดการประชุมซีนอท เป็นคนไทย

คนเดียวเป็น ๑ ใน ๘ จัดงาน Signis World Congress ตอบรับการ

เช้ือเชิญของพระเจ้า ไม่ได้เรียนจบด้านสื่อสารมวลชนแต่อย่างใด 

เพียงแต่อยากบวชเป็นคุณพ่อ ไม่มีวิชาเรียนท่ีเก่ียวกับสื่อสารมวลชน

แต่อย่างใด เรียนต่อท่ีบ้านเณร มีช่วงหน่ึงไปเรียนต่อท่ีจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ผู้ใหญ่เห็นว่าน่าจะเข้ามาทำางานด้านสื่อสารมวลชน 

ทำางานตรงน้ีมาแล้ว ๑๕-๑๖ ปี การเรียนรู้ไม่จบส้ิน 

“ส่วนใหญ่แล้วการที่คริสตชนเข้าวัดฟังพระเทศน์เรียนคำา

สอน คนทั่วไปมักจะมองเรื่องศาสนาว่าเป็นเรื่องเชย พ่อเจอครู

โรงเรียนมารีย์ฯ คุณครูบอกว่าพ่ออย่าเทศน์น่าเบื่อนะ  หนูเข้า

อบรมมาแล้ว ๒ รอบ เราจะทำาเรื่องศาสนาอย่างไรไม่ให้เป็นเรื่อง

ที่น่าเบื่อ เราต้องถามตัวเองว่าทำาอย่างไรจะไม่น่าเบื่อ ให้มองว่า

เป็นเรื่องของชีวิต ให้ฟังด้วยหัวใจ คนชราไม่ฟังเด็กๆ ตัวอย่างยาย

เข้าไปใน Instagram แล้วไม่รู้เรื่อง คนปัจจุบันมีความหลากหลาย

ของอายุเฉลี่ย ๑๒-๖๐ ปี  ถ้าไม่ฟังกัน ไม่ให้คุณค่าในการสื่อสาร

กัน เด็กก็จะพูดว่าผู้ใหญ่กระจอก ทำาอะไรก็ไม่เป็น แม่อยากดูซีรีส์

หรืออยากจะฟังมิสซาทางออนไลน์ แต่เปิดโทรศัพท์มือถือเพื่อรับ

สื่อออนไลน์ไม่เป็น เกิดปัญหาทะเลาะกันระหว่างแม่ลูกเพราะไม่

ฟังกัน เราไม่ได้มีหน้าที่ป่าวประกาศ ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้และรับ

ฟังซึ่งกันและกัน” 

ปัจจุบันมีสื่อออนไลน์เกิดขึ้นมากมาย การรับมือกับข่าว 

Fake News ข่าวลือ ข่าวลวง ข่าวปลอม ไม่มีใครบีบคอเราเพื่อให้

แชร์ข่าวได้ การเรียนรู้ โลกปัจจุบันเมื่ออ่านข่าวออนไลน์แล้วอย่าไป

ตื่นเต้นกับข่าวลวง สมัยก่อนที่ยังไม่มีเทคโนโลยี มีการซุบซิบนินทา 

แต่ปัจจุบันมีความเจริญทางเทคโนโลยี โลกไม่ได้บังคับให้มีการ

แชร์ข่าวแต่อย่างใด ทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้มีความเป็นธุรกิจซ่อน

อยู่ ขายของต้องมีการพูดให้เกินจริง ในสื่อก็มีการขายของ ไม่มี

ความบังเอิญในสื่อ แต่บางครั้งมีการบิดเรื่องเพื่อธุรกิจ. 

วันสื่อมวลชนสากลครั้งที่ ๕๖ (CSCT) ‘การฟังด้วยหัวใจ’
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เลือกซื้อสินค้า เลือกซื้อสินค้าแบบไหน ซึ่งมีการวิจัยของต่างประเทศ

เพื่อดูว่าผู้บริโภค  100 คน มีสักกี่คนที่เลือกสินค้าที่ตอบโจทย์ความ

ยั่งยืน ซึ่งเขาพบว่ามีแค่ 20% เท่านั้น ของผู้บริโภคที่บอกว่าจะซื้อ

สินค้าที่เป็นกรีน ซึ่งความเปลี่ยนแปลงในสังคมจะเกิดขึ้นได้ ตรงนี้

ถือว่าเป็นเรื่องความร่วมมือที่ผู้บริโภคต้องมี

สราวุฒิกล่าวอีกว่า เรื่องสุดท้าย เรื่องปรับตัว อย่างเรื่อง

บรรจุภัณฑ์ ถ้าทำาแล้วราคาขึ้นไป 2 เท่าตัว มันจะยั่งยืนหรือไม่ นี่

คือเรื่องท้าทายโจทย์เรื่องความยั่งยืน ทีซีพีเราคุยกับทีมซัพพลาย               

เออร์ของเรา ไม่ใช่บอกว่าคุณต้องเปลี่ยนเครื่องจักรทั้งหมด เพื่อตอบ

โจทย์ความยั่งยืน โดยไม่สนใจ ไม่แคร์ กับต้นทุนที่มากเกินไป ซึ่ง

ความยั่งยืนคงไม่ใช่อย่างนั้น ดังนั้น สิ่งที่คิด จึงต้องเป็นความร่วมมือ

ทุกภาคส่วน ทั้งเอกชน ภาคสังคม และวิชาการ เราจะมาแชร์ความ

รู้ และเวทีวันนี้เป็นจุดเริ่มเป้าหมายที่จะทำาให้เกิดความยั่งยืน และ

จะชวนพันธมิตรหลายๆ ท่านมาทำาเรื่องนี้ด้วยกัน ไปสู่ความยั่งยืน

ด้วยกัน”

 “ใครที่เก่งเรื่องไหน ยินดีที่จะสอน ทีซีพียินดีที่จะทำางานร่วม

กัน และเรื่อง Carbon capture เป็นเรื่องน่าสนใจมาก และเป็นเรื่อง

ที่เราน่าจะแชร์ความรู้ให้กันและกัน” ซีอีโอทีซีพีย้ำาการแบ่งปันความรู้

เกี่ยวกับการทำาให้เกิดความยั่งยืน

ภายในงานยังมี ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ

สถาบันอนาคตไทยศึกษา กล่าวในห้วข้อ “ความยั่งยืน : กุญแจสำาคัญ

ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยและการสร้างคุณค่ารูปแบบใหม่” ซึ่งเน้น

ย้ำาว่าวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบซ้ำาเติมความเปราะบางของระบบ

เศรษฐกิจไทยที่มีปัญหาเรื้อรังมายาวนาน อีกทั้งเทรนด์ โลกกำาลังมุ่ง

หน้าสู่การสร้างมาตรฐานสากลของความยั่งยืน ส่วนตัวจึงมองว่าการ

พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่ที่ยั่งยืน จะต้องมีการดึงเทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมเข้ามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตรวจสอบกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและสังคมสำาคัญที่สุด ภาครัฐจำาเป็นต้องมีบทบาทที่ชัดเจน

ยิ่งขึ้นในมิติกฎกติกา 

 ขณะที่ ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทก

พัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานกรรมการบริหารสถาบัน

สารสนเทศทรัพยากรน้ำา (องค์การมหาชน) กล่าวในหัวข้อ “นวัตกรรม

เทคโนโลยีในการจัดการน้ำาอย่างยั่งยืน” ว่า ขณะที่ประเทศไทยยังคง

เผชิญวิกฤตน้ำาในทุกๆ ปี ทั้งปัญหาน้ำาท่วม น้ำาแล้ง น้ำาหลาก การวิจัย

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำาให้ชุมชนมีน้ำา

ใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีจึงเป็นเรื่องสำาคัญ รวมถึงเป็นการแก้ปัญหา

น้ำาให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการทำางานร่วมกับ

เครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และชุมชน ที่มี

ศักยภาพ ที่จะบูรณาการองค์ความรู้และขยายผลนวัตกรรมการจัดการ

น้ำาชุมชน (Rural Engineering) ร่วมกับพันธมิตรในทุกภาคส่วน เพื่อ

การแก้ปัญหาน้ำาของประเทศได้อย่างยั่งยืน

ด้าน นายยาช โลเฮีย ประธานคณะกรรมการด้านการดำาเนิน

งานที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำากับดูแล อินโดรามา เวน

เจอร์ส กล่าวในหัวข้อ “rPET นวัตกรรมเปลี่ยนโลก สร้างโอกาสใหม่

ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” ว่า การขับเคลื่อนความยั่งยืนจะ

ต้องทำาผ่านกลยุทธ์ตั้งแต่ระดับโครงสร้าง กระบวนการ และที่สำาคัญ

ที่สุดคือการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ อินโดรามาให้ความ

สำาคัญและใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมการรีไซเคิล 

และทำางานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างใกล้ชิด ลงทุนกับคนและ

เพื่อโลก โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ หนึ่งในข้อ

พิสูจน์คือ เราได้กำาหนดเป้าหมายความยั่งยืนที่อิงหลักวิทยาศาสตร์ 

และเป็นไปตามข้อกำาหนดของ SBTi (Science Based Targets 

initiative) ทั้งยังเป็นสมาชิกในกลุ่มที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (SBTi Expert 

Advisory Group) สำาหรับกลุ่มบริษัทเคมีภัณฑ์

ภายในงานยังเปิดเวทีระดมความคิดในหัวข้อ “สร้างสรรค์

นวัตกรรม รวมพลังขับเคลื่อนความยั่งยืน” โดยมีนายขจรศักดิ์ 

เปลี่ยนสกุล ผู้อำานวยการสายงานซัพพลายเชน กลุ่มธุรกิจ TCP นาย

สาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ 

แคน จำากัด ดร.บุตรา บุญเลี้ยง Head of Climate Resilience Office 

and Head of Technology Strategy and Portfolio Management 

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำากัด (มหาชน) และคุณภคมน สุภาพพันธ์ 

ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม องค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมสนทนาแลก

เปลี่ยนแนวคิดเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนอีกด้วย.

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาประมาณ 30% ซึ่งเทคโนโลยีดักจับ

คาร์บอนจะทำาให้คาร์บอนกลายเป็นของเหลว หลังจากนั้นจะมีการอัด

กลับลงไปใต้ดินใหม่ หรือที่เรียกว่า CCS  

“รัฐบาลได้มุ่งเน้นขับเคลื่อนการดำาเนินงานผ่านนโยบาย

การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ

สีเขียว หรือ Bio-Circular-Green Economy: BCG Model สร้าง 

new S-Curve ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในระยะยาว และ

ยังให้ความสำาคัญกับการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำา การดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้น ซึ่งไม่อาจบรรลุได้

ด้วยการดำาเนินงานของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว แต่ภาคีการพัฒนาทุก

ภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาควิชาการ ภาคประชา

สังคม รวมถึงภาคประชาชน จะต้องเข้ามาร่วมกันคิด ร่วมกันทำา ร่วม

กันรับผิดชอบ” นายวราวุธกล่าว

เจ้าภาพของงานรวมตัวปลุกพลังความยั่งยืน นายสราวุฒิ อยู่

วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวในหัวข้อ “ก้าว

ข้ามความท้าทาย สู่การเปลี่ยนผ่านธุรกิจที่ยั่งยืน” ว่า การเกิดขึ้น

ของเวทีเสวนาในวันนี้ เป็นความตั้งใจที่จะปลุกพลังความร่วมมือกับ

พันธมิตรในทุกภาคส่วนเพื่อก้าวข้ามความท้าทายและขับเคลื่อนความ

ยั่งยืนในประเด็นสำาคัญเรื่อง “เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจคาร์บอน

ต่ำา และการจัดการน้ำาอย่างยั่งยืน” ผ่านความร่วมมือกันอย่างจริงจัง 

ล้านตัน แน่นอนว่าทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ผลิตยันคนที่ทิ้งลง

น้ำา อันนี้เป็นปัญหาสำาคัญมากๆ ปัจจุบันทีซีพีได้ทำางานร่วมกับ UICN 

หรือองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ มาดูเรื่องพวก

นี้ว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

 สราวุฒิกล่าวอีกว่า ในการขับเคลื่อนเรื่องของความยั่งยืน 

และเศรษฐกิจหมุนเวียน ทีซีพีตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี 2567 เราจะทำาให้ 

100% ของผลิตภัณฑ์ทั้งกลุ่มทีซีพี ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ 

ส่วนเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอน ตั้งเป้าว่าทุกการผลิตบริษัทใน

เครือจะทำาให้เกิดขึ้นได้ภายในปี 2593 และสุดท้ายเป็นเรื่องทรัพยากร

น้ำา ตั้งเป้าว่าจะคืนน้ำากลับสู่ธรรมชาติให้มากกว่าน้ำาที่เราใช้ในการ

ผลิต ภายในปี 2573 เราเรียกว่า Net Water Positive

“เป้าหมายที่กล่าว หลายคนอาจสงสัยว่าเป็นจริงได้หรือเปล่า 

มันยากหรือง่ายขนาดไหน ไม่ต้องคิดครับ เป้าพวกนี้มันยาก และเป็น

สิ่งท้าทาย ทำาให้เราต้องมาช่วยกันคิดว่า จะเปลี่ยนความเป็นไปไม่ได้ 

ให้เป็นไปได้อย่างไร ต้องบอกว่าเราทำาเรื่องนี้มานาน เพราะมีต้นแบบ

คุณพ่อผม คุณเฉลิม อยู่วิทยา ทำาเรื่องตอบแทนสังคม ตั้งแต่ธุรกิจยัง

เล็กๆ ทำาเรื่องอีสานเขียว คุณพ่อเคยตามเสด็จในหลวง ร.9 ทำาเรื่อง

น้ำาในโครงการต่างๆ แต่ในวันนี้โจทย์เปลี่ยนไป ความยากคือโจทย์เรา

ไม่ได้พูดถึงแค่ประเทศไทยอีกต่อไป แต่พูดถึงโลกใบนี้ทั้งโลก วิธีการ

คิด วิธีการทำา ทำาอย่างไรจะไปด้วยกันได้”

สราวุฒิกล่าวอีกว่า บทเรียนที่ได้จากนี้ ไป เราจะเดินต่อไปสู่เป้า

หมาย ความยั่งยืน แต่การจะไปสู่เป้าหมายนี้ ได้ ต้องมี 1.ความร่วมมือ 

เพราะสำาคัญมาก เพราะในวันนี้องค์ความรู้ที่เราจะไปสู่จุดยั่งยืนที่

ต้องการได้ เราเดินคนเดียวไม่ได้ ซึ่งความร่วมมือจะมี 3 มิติ คือ ระดับ

ภาครัฐ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะการปลดล็อกในแง่

กฎหมายที่เป็นอุปสรรค การเจรจากับต่างประเทศ การส่งเสริมให้เกิด

การวิจัยมากขึ้นในประเทศ 2.การแบ่งปันทรัพยากรความรู้เรื่องอื่นๆ 

เป็นความลับในองค์กรได้ แต่เรื่องความยั่งยืนเห็นว่าไม่ควรเป็นความลับ 

ใครทำาอะไรได้ดีควรมาแชร์มาสอนกัน เพราะวันนี้พวกเราทุกคนกำาลัง

แข่งกับเวลา เพื่อไม่ทำาให้ โลกร้อนขึ้นอีก 1.5 องศา  ที่ทั่วโลกกำาลังพูด

ถึง ซึ่งมันมีเดดไลน์ก็จริง แต่เดดไลน์ไม่ได้อยู่นิ่งๆ ยิ่งเราทำาร้ายโลกเท่า

ไหร่ 1.5 องศา ก็จะยิ่งใกล้เรามากขึ้น ดังนั้น วันนี้พวกเราทุกคนกำาลัง

แข่งกับเวลาในการแก้ปัญหา ใครทำาอะไรได้ดีเราต้องมาแชร์กัน

 เรื่องที่สอง ความร่วมมือจากผู้บริโภคที่มีความสำาคัญไม่น้อย

กว่าส่วนอื่น วันนี้เราเห็นภาพน้ำาท่วมเยอะแยะไปหมด วิธีแก้น้ำาท่วม

บ้านเราคือไปเอาขยะออกจากคลอง ก็ต้องถามว่าขยะไปอยู่ในคลองได้

ยังไง ซึ่งต้องนึกไปถึงว่าเราจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างไร และความ

เข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคมีมากน้อยแค่ไหน หรือแม้แต่การ

TCP กรุ๊ปปลุกกระแส ‘แชร์ความรู้ช่วยโลก’ ก่อนถึงพรุ่งนี้
ภาพอากาศโลกที่แปรปรวน ฝนตกหนักบางที่ และแห้งแล้ง

สุดๆ ในบางพื้นที่ บ่งบอกถึงภัยภาวะโลกร้อนที่กำาลังคุกคาม

โลกและมนุษย์ ทำาให้หลายปีมานี้มีการพูดถึงการกระทำาใน

แง่มุมต่างๆ ที่อยู่บนพื้นฐานความยั่งยืน คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม  หลาย

ธุรกิจตื่นตัวที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ลักษณะของความยั่งยืน โดยไม่

ต้องการทิ้งภาระไว้เบื้องหลังหรือถูกประณามว่าทำาธุรกิจที่เป็นผลเสีย

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจ TCP ผู้ผลิตและผู้

จัดจำาหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์กระทิงแดง (เรดบูล) เรดดี้ โสม

พลัส สปอนเซอร์ แมนซั่ม แมนซั่ม วิตามิน วอเตอร์ ไฮ่! เพียวริคุ                       

ซันสแนค และวอริเออร์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ ก็มี

ความตื่นตัวในเรื่องการขับเคลื่อนเชิงยั่งยืนอย่างเต็มที่ และเมื่อเร็วๆ 

นี้ ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ “ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความ

ยั่งยืน” เพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และหารือถึงแนวทาง

ใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืน ระหว่างพันธมิตรธุรกิจ

ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเป้าหมายด้านเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำา เศรษฐกิจ

หมุนเวียน และการจัดการทรัพยากรน้ำา

ในงานนี้ ได้เชิญนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวเปิดงานใน

หัวข้อ “ปรับมุมมองอนาคตประเทศไทยใหม่ ด้วยเศรษฐกิจสีเขียว” 

โดยนายวราวุธกล่าวว่า ในช่วง 20 ปีประเทศไทยเติบโตก้าวกระโดด 

GDP โตกว่าเดิม 3 เท่า จึงหลีก

เลี่ยงไม่ได้ที่จะมีการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก หรือเทียบกับทั่วโลกไทยปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 0.8% แม้ไม่

ได้มาก แต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ไทยกลับเป็น 1 ใน 

10 ประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก

ปัญหา Climate change อย่างมาก 

โดยปัญหานี้ ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก 

ถือว่าหนักหนาสาหัส อย่างเหตุการณ์

น้ำาท่วมที่เกาหลีใต้ภายในวันเดียวหลัง

จากที่มีฝนตกหนัก หรือที่อิตาลีธารน้ำา

แข็งยุบตัวหายไป

อย่างไรก็ตาม ทั้งโลกกำาลังตื่น

ตัวลดภาวะโลกร้อน ไม่ให้อุณหภูมิ

โลกเพิ่มขึ้นไปอีก 1.5 องศาเซลเซียส 

และมีมาตรการที่จะลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก ในรายงานของ World 

Economic Forum หรือ WEF เปิด

รายงาน 20 ประเทศในกลุ่มอียู ได้

ออกมาตรการทางการคลังกับสินค้าจากประเทศที่สาม เพื่อบรรลุเป้า

หมายลดก๊าซเรือนกระจก และการแข่งขันที่เป็นธรรม หรือที่เรียกว่า 

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) เป็นเป้าหมาย

ที่กดดันให้ทุกธุรกิจตื่นตัวลดโลกร้อน ซึ่งตอนนี้มีสินค้า 5 ตัวที่อยู่ใน

มาตรการ ได้แก่ เหล็ก-อลูมิเนียม ซีเมนต์ แก้ว ปุ๋ย และถ่านหิน และ

มีแนวโน้มจะขยายไปที่ตัวที่ 6 คือสินค้าเกี่ยวกับยานยนต์ อาจขยาย

กลุ่มสินค้าไปมากกว่านี้ ไปถึงพวกกลุ่มเครื่องดื่มหรือสินค้าเกษตร ก็

จะเป็นตัวผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกรวมทั้งไทย ต้องตื่นตัว

ทำาอย่างไรถึงจะให้คาร์บอนฟุตปรินต์ของตัวเองเล็กลง และนอกจาก 

CBAM ของอียูแล้ว หลายประเทศทั้งแคนาดา สหรัฐ เกาหลีใต้ ก็

กำาลังพิจารณาการนำาเอามาตรการทางภาษีมาใช้ควบคุมคาร์บอนฟุต

ปรินต์ในสินค้าแต่ละอย่างด้วยเช่นกัน ดังนั้น ประเทศไทยเองทั้งภาค

รัฐและเอกชนจึงต้องมาร่วมมือกัน ทำาอย่างไรเราถึงจะเติบโตได้อย่าง

ยั่งยืน สามารถทำาธุรกิจกับนานาประเทศได้สอดคล้องกับความยั่งยืน 

หรือ SDG ตามที่ทางรัฐบาลได้ไปทำาข้อตกลงในที่ประชุม COP26 

ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศที่จะให้ไทยมีความเป็นกลางทางคาร์บอน 

ภายในปี ค.ศ.2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้

ในปี ค.ศ.2065  

 “พูดไปแล้วหลายคนอาจตั้งคำาถามว่าไทยจะทำาได้หรือไม่ การ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็น 0 ไม่ใช่เรื่องง่าย ผมต้องเรียนว่า

ไทม์ไลน์เดิมของประเทศไทยไม่ใช่ 2050 หรือ 2065 แต่ไทม์ไลน์

ที่เราวางไว้เดิมคือ ค.ศ.2065 กับ 2090 แต่ก่อนเดินทางไปประชุม 

COP26 ประมาณ 2-3 อาทิตย์ ได้มีท่านทูตของอียู 20 ประเทศ

ให้เกียรติมาเยี่ยมผมที่กระทรวง และมีการพูดคุยว่าทำาอย่างไรที่

ประเทศไทยจะทำาให้ไทม์ไลน์การทำาคาร์บอนเป็นกลาง และ Net 

Zero ของก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์สั้นลง ซึ่งมีการเจรจากันว่า หาก

ไทยปรับลดไทม์ไลน์ลงมาเร็วขึ้น จะต้องมีการช่วยเหลือเรา 3 อย่าง

คือ 1.การได้เงินทุนสนับสนุน 2.การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับไทย               

3.การสอนถ่ายทอดความรู้ให้กับไทย”

 นายวราวุธกล่าวอีกว่า หลังจากปรับไทม์ไลน์ ทาง ทส. 

ระหว่างทางก่อนถึงปีเป้าหมายคาร์บอนเป็นกลางในปี 2050 และก๊าซ 

เรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2065 ในปี 2030 หรืออีก 7 ปีข้างหน้า 

ไทยก็ตั้งเป้าที่ต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 40% 

จากเดิมที่มีเป้าหมายลด 30% ซึ่งการลดอีก 10% ที่เป็นการลดเพิ่ม

นี้ จะต้องมาจากการช่วยเหลือนานาประเทศ ทั้งเงิน เทคโนโลยีและ

ความรู้ และเราเริ่มจากเรื่องพลังงานทดแทนที่เราจะต้องใช้มากขึ้น 

ทั้งพลังงานลม แสงแดด การส่งเสริมใช้รถอีวี หรือการใช้ปูนซีเมนต์ 

ที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ จากเดิมที่การ

ผลิตปูนซีเมนต์ 1 ตันก็จะปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1 ตันเท่ากัน การ

ปรับปรุงการทำานาที่ปล่อยก๊าซมีเทน หรือเป็นหนึ่งในการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกมากที่สุด ยังไม่รวมภาคปศุสัตว์จากมูลสัตว์ ที่เป็นหนึ่ง

ภาค มาลดก๊าซ การปรับปรุงขยะจากภาคอุตสาหกรรม

 “หากทุกประเทศลดการปล่อยคาร์บอนได้ ก็จะนำาไปสู่เป้า

หมายการลดอุณหภูมิโลกไม่ให้เกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียส และเคยมี

คนถามว่าแค่ 1.5 องศาเซลเซียส มันจะอะไรกันนักกันหนา ต้องเรียน

ว่าโลกใบนี้เปรียบเสมือนมนุษย์คนหนึ่ง มีความเปราะบาง มีความ

อ่อนไหวมาก อุณหภูมิร่างกายมนุษย์อยู่ที่ 37.5 องศาเซลเซียส ถ้า

เพิ่มอีก 1.5 ก็จะเท่ากับ 39  หรือเพิ่มไป 2.5 เท่ากับ 40 คงต้องเข้า

โรงพยาบาลเลย ดังนั้น วันนี้ถ้าเราไม่ทำาอะไรเลยโลกของเราก็จะป่วย

ขึ้นๆ และมนุษย์ก็จะป่วยตาม ดังนั้น เป็นสาเหตุที่ประเทศไทยต้อง

เข้าร่วมกับนานาประเทศเพื่อลดโลกร้อน และหลังโควิด-19 ถือว่าเป็น

สัญญาณเตือนจากธรรมชาติ ที่เราปู้ยี่ปู้ยำาโลกใบนี้มาต้องหยุด ช่วงโค

วิดธรรมชาติกลับมา อุทยานแห่งชาติเราฟื้นตัว ดังนั้นการที่จะสร้าง

เศรษฐกิจมั่นคง ไม่สร้างปัญหาให้ลูกหลาน โมเดลเศรษฐกิจใหม่จึง

ต้องคิดเศรษฐกิจสีเขียว หรือบีซีจี”

ด้านความตื่นตัวเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกกระจก นายวราวุธ                                                                          

กล่าวว่า เรื่องการซื้อขายคาร์บอน หรือที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิต 

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (มหาชน) จะมีการออกข้อ

กำาหนดการซื้อขายหน่วยคาร์บอนเครดิตในวันที่ 21 กันยายน ที่จะ

ถึงนี้ ซึ่งขณะนี้ต้นทุนกักเก็บจับก๊าซเรือนกระจก 1 ตันอยู่ที่ 100                                                                       

เหรียญฯ ซึ่งในอนาคต เราจำาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อดักจับ

คาร์บอน โดยภาคอุตสาหกรรมที่จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยมากที่สุด

คือ ภาคพลังงาน ซึ่งการผลิตก๊าซธรรมชาติแต่ละครั้งจะมีก๊าซ

ส

พร้อมแบ่งปันทรัพยากรและองค์ความรู้ และต้องมีการปรับตัวและ

ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้ เปลี่ยนความ “เป็นไปไม่ได้” ให้ “เป็นไป

ได้” ซึ่งการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้เป็นแนวคิดสอดคล้องกับเป้าหมายของ

กลุ่มธุรกิจ TCP ที่ต้องการ “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า” สำาหรับสังคม 

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ซีอีโอ TCP กรุ๊ป เล่าถึงที่มาของแนวคิดที่จะเปลี่ยนผ่านธุรกิจ

ไปสู่ความยั่งยืนอย่างจริงจังว่า ช่วงที่เกิดโควิด-19  ปีที่แล้วซึ่งหนัก

มากๆ ได้มานั่งคิดกับผู้บริหาร TCP ว่าโลกเปลี่ยนได้เร็วขนาดนี้แล้ว

เราจะทำายังไง แน่นอนว่าโควิด-19 เป็นตัวกระตุกความคิดพวกเราทุก

คนว่า ในวันนี้โลกเกิดความไม่ยั่งยืน ไม่มั่นคงได้ เช่นหลังเกิดโควิด

ทำาให้ตกงานทันที ทำาให้เห็นว่าแม้ โควิดที่ตัวเล็กนิดเดียว มองด้วยตา

เปล่าไม่เห็น แต่สามารถสร้างความปั่นป่วนให้กับโลกทั้งใบได้ แต่มอง

อีกมุมหนึ่ง อยากให้มองในมุมที่โยงโควิดกับ Climate change ซึ่งข้อดี

ของโควิดคือ สอนให้เรารู้ว่าทุกอย่างในชีวิตเราสามารถปรับได้ ใน

ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจของเรายังเติบโตเดินได้ เพราะการทำางานมี

การปรับตัว ทำางานทางออนไลน์ ดิจิทัลแพลตฟอร์มเกิดความนิยม ทั้ง

ที่แต่ก่อนไม่เคิยคิดทำามีการทำางานรูปแบบนี้ ซึ่งสะท้อนว่าถ้าเกิดวิกฤต

จริงๆ มนุษย์เราปรับตัวได้ ขอให้มีความพยายามที่จะทำาได้

ขณะเดียวกัน ปัญหาขยะล้นโลกเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เป็น Hot 

Topic และโยงมาถึงธุรกิจเครื่องดื่ม โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ถือว่า

เป็นผู้ร้ายที่สุด แม้ทีซีพีจะใช้พวกกระป๋องมากกว่าพลาสติก แต่ขยะ

พลาสติกในทะเลยังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย ตัวเลขปีที่แล้ว

ของทางการบอกว่า เรามีปริมาณพลาสติกไหลเข้าสู่มหาสมุทร 17 

สราวุฒิ อยู่วิทยา ซีอี โอกลุ่ม TCP ยักษ์ใหญ่ธุรกิจเครื่องดื่มที่ลุกขึ้นมาปลุกให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวสร้างความยั่งยืน โดยแบ่งปัน

ความรู้ ให้กันและกัน

วราวุุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรยายปัญหา Climate 

change กดดันให้ทุกคนต้องช่วยลดก๊าซเรือนกระจก

ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ ตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่ชี้ ให้เห็นว่า

ทิศทางการเติบโตของธุรกิจควรมุ่งสู่ความยั่งยืน

ดร.รอยล จิตรดอน ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำา ย้ำาถึงความร่วมมือ

ทุกส่วนในการสร้างความมั่นคงทรัพยากรน้ำา

นายยาช โลเฮีย จากอินโดรามา ยกตัวอย่างการขับเคลื่อนให้

องค์กรดำาเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน



สะพัดปรับ

จึงเป็นที่คาดการณ์ว่าหากนางกนกวรรณลา

ออก นายชยุตจะมานั่งในตำาแหน่ง รมช.

ศึกษาธิการ

นอกจากนี้ ยังมีความเคลื่อนไหวอีก                                                               

ด้านคือ นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ส.ส. 

ราชบุรี พรรคภูมิใจไทย ที่อดีตเคยเป็น รมช.

ศึกษาธิการ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่ามีการ

รวบรวม ส.ส.เพื่อต่อรองขอเป็นรัฐมนตรีมา

แล้วเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การจะปรับ ครม.เมื่อ

ไหร่นั้น คงต้องรอดูท่าทีนายนิพนธ์ บุญญา

มณี รมช.มหาดไทย และรองหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ ซึ่งในวันที่ 14 ก.ย.นี้ ศาล

รัฐธรรมนูญจะนัดวินิจฉัยว่าจะสิ้นสุดความ

เปน็รฐัมนตรหีรอืไม ่หลงัจากถกูรอ้งเรยีนเรื่อง

คำาสั่งกระทรวงมหาดไทย สั่งให้พ้นสมัยดำารง

ตำาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สงขลา

รวมทัง้ตอ้งรอดทูา่ทขีอง พล.อ.ประวติร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติ

หน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ว่า

จะปรับ ครม.ในจังหวะนี้หรือไม่ เนื่องจากจะ

มีตำาแหน่ง รมช. โควตาพรรคพลังประชารัฐ

อีก 2 คน เพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้ง หรือ

สดุทา้ยแลว้จะรอความชดัเจนเกีย่วกบัสถานะ

ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ และ 

รมว.กลาโหม ว่าจะเป็นอย่างไร ที่คาดว่าศาล

รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในเดือนกันยายนนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ และหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ยืนยันว่าพรรค

ปฏบิตัหินา้ทีต่ามปกตริว่มกบัพรรคพลงัประชา

รัฐที่ เป็นแกนนำาตั้งรัฐบาล ภายหลังศาล

รัฐธรรมนูญสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ชั่วคราว จนกว่าศาล

รัฐธรรมนูญจะมีคำาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง

ไม่มีใครทราบล่วงหน้า

นายจรุนิทรป์ฏเิสธแสดงความเหน็กรณี

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาสั่งนัดอ่านคำาวินิจฉัย

ความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์  ในวันที่ 

14 ก.ย. จากกรณเีคยถกูสัง่ใหพ้น้จากตำาแหนง่

นายก อบจ.สงขลา ทำาให้กลายเป็นบุคคลที่

มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือก

ตั้ง และอาจนำาไปสู่การปรับ ครม. โดยนาย                                                                  

จรุนิทรก์ลา่ววา่ ไมอ่ยากพดูเรื่องนี้ ไปลว่งหนา้ 

เพราะเรายังไม่ทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญจะ

มีคำาวินิจฉัยในเรื่องคุณสมบัติของนายนิพนธ์ 

ออกมาเป็นอย่างไร 

โควตา รมต.ยังเหมือนเดิม 

“ขณะน้ีพรรคประชาธิปัตย์ยังเป็นพรรค

ร่วมรัฐบาล และข้อตกลงในเรื่องโควตา

ตำาแหน่งรัฐมนตรียังเหมือนเดิม ไม่มีอะไร

เปลี่ยนแปลง เพราะเป็นการร่วมรัฐบาลในรูป

รัฐบาลผสม” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าว

ดา้นนายสมคดิ เชือ้คง ส.ส.อบุลราชธาน ี

พรรคเพื่อไทย (พท.) และรองประธานคณะ

กรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน 

(วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าว

การยุบสภาและการปรับ ครม.ว่า เป็นอำานาจ

ของนายกรัฐมนตรี รวมถึง พล.อ.ประวิตร 

ในฐานะรักษาการที่จะสามารถปรับ ครม.ได้ 

ส่วนข่าวการยุบสภานั้น โดยหลักการทั่วไป

ต้องดูว่าการยุบสภาแล้วจะเลือกตั้งอย่างไร 

เนื่องจากกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง 

ส.ส.ยังไม่มี ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในการเลือก

ตั้งได้ อย่างไรก็ตาม พรรค พท.ไม่ได้มีปัญหา 

หากมกีารยบุสภากพ็รอ้มเขา้สูก่ารเลอืกตัง้ เรา

เตรียมพร้อมอยู่ตลอด

เมื่อถามว่า มองว่าช่วงนี้รัฐบาลจะ

อาศัยช่วงเวลานี้ในการยุบสภาหรือไม่ นาย

สมคิดกล่าวว่า “ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะยุบด้วย

สาเหตุอะไร เพราะสภาก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไร 

ฉะนั้นภาวะเช่นนี้ก็ควรจะรอก่อน รอให้

กฎหมายลูกออกมาเมื่อไหร่แล้วค่อยยุบสภาก็

ไม่เป็นอะไร” 

ถามต่อว่า หากรัฐบาลอาศัยช่วงนี้ใน

การยุบสภาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือไม่ นาย

สมคิดกล่าวว่า หากยุบสภาช่วงนี้ก็ไม่เกิด

อะไรขึ้น เพราะทุกพรรคก็เตรียมพร้อมที่

จะเข้าสู่การเลือกตั้ง และพรรค พท.ไม่ได้มี

ปัญหา จะยุบก็ได้ หรือจะเดินหน้าก็ได้ ซึ่ง

หากมีการยุบสภา แต่กฎหมายลูกว่าด้วยการ

เลือกตั้งยังไม่มีการประกาศใช้นั้น จะเป็น

อีกปัญหาหนึ่ง เราจึงบอกว่ารอกฎหมายลูก

หน่อยก็ได้ น่าจะอีกไม่นานเพราะมีการร้อง

ต่อศาลรัฐธรรมนูญประเด็นดังกล่าว รวมถึง

กฎหมายพรรคการเมือง ทั้งนี้ ตนมองว่าหาก

ผู้มีอำานาจหรือรัฐบาลไปออกกฎกติกาเอง ดู

จะไม่สวยงาม และย้ำาว่าพรรค พท.พร้อมทั้ง

การเลือกตั้งใหม่และเดินหน้าประชุมต่อ   เรา

เตรียมพร้อมตลอด

นายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.แบบบัญชี

รายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า แม้ พล.อ. 

ประยุทธ์จะถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ไปแล้ว 

แต่ต้องบอกว่า 8 ปีที่ผ่านมาได้ทิ้งมรดกความ

ชั่วร้ายไว้มากมาย ซึ่งยังคงยากจะฟื้นได้ 

นอกจากจะมีรัฐบาลที่มาจากประชาชนโดย

แท้จริงมาบริหารเท่านั้น ไม่ใช่ลูกครึ่งแต่งตั้ง

มาช่วยเลือกรัฐบาลอย่างทุกวันนี้

“8 ปีมานี้ความเข้มแข็งในทุกด้านของ

ประเทศได้ถูกคนกลุ่มนี้ที่ทำาตัวเหมือนปลวก 

คอยแทะทำาลายอย่างตะกละตะกลามจนผุ

กร่อนไปมาก โครงสร้างที่เคยแข็งแรงจึงง่อน

แง่นเต็มที มีแต่รังจอมปลวกที่ใหญ่ขึ้น ปลวก

พวกนี้หากไม่รีบกำาจัดทำาลายให้ถึงรากถึงโคน

แลว้ซอ่มโครงสรา้งใหม ่เหน็ทบีา้นหลงันีค้งจะ

พังครืนลงมาในสักวัน จึงถึงเวลาที่ควรจะยุบ

สภาคืนอำานาจให้ประชาชนได้แล้ว” นายนิติ

พลกล่าว

แต่นายธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ยืนยันว่า

พล.อ.ประยทุธบ์รหิารประเทศจนประสบความ

สำาเร็จในหลายๆ โครงการ นอกจากนี้ หลาย

โครงการกำาลังทยอยเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ให้ได้เห็น เช่น โครงการ EEC ที่จะส่งผลให้

เศรษฐกจิมหภาคเตบิโตอยา่งยัง่ยนื การลงทนุ

ที่เพิ่มขึ้น การส่งออกสินค้าที่มากขึ้น การ

สนบัสนนุการพฒันาระบบ 5G โครงการรถไฟ

ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง- 

สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา อีกทั้งในอนาคตไทยจะมี

ระบบขนสง่ทางรางทีร่วดเรว็ไวบ้รกิารนกัทอ่ง

เที่ยวให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทาง 

รวมทั้งการเชื่อมโยงการเดินทางในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลด้วยระบบรถไฟฟ้า จะทำาให้

การขนส่งทางราง การเดินทางของประชาชน

สะดวกสบาย รวดเร็ว และลดมลพิษลงได้

‘บิ๊กตู่’ มีวิสัยทัศน์นักบริหาร 

นายธนกรกล่าวอีกว่า สำาหรับผลงาน

ที่ โดดเด่นของรัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์

เริ่มต้นไว้เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา และกำาลังทยอย

เห็นผลเป็นรูปธรรมนั้น เช่น ถนนมอเตอร์เวย์

สายสำาคัญๆ ได้แก่ บางปะอิน-นครราชสีมา, 

บางใหญ่-กาญจนบุรี, นครปฐม-ชะอำา และ

อีกหลายเส้นทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ขณะ

ทีส่ถานกีลางบางซื่อเปน็สถานรีถไฟที่ใหญม่าก

แห่งหนึ่งในโลก ออกแบบสวยงามทันสมัย มี

ธุรกิจบริการพร้อม ทั้งโรงแรม ศูนย์การค้า 

และการบริการอื่นๆ รวมทั้งระบบรถไฟทาง

คู่ที่จะเกิดขึ้นเกือบทุกเส้นทางทั่วประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง

ของผลสำาเร็จในการบริหารประเทศของท่าน

นายกฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทั้งในวัน

นี้ และต่อลูกหลานไทยในวันหน้าที่จะได้ ใช้

ประโยชน์ด้วย ทั้งนี้ ยังไม่นับรวมความสำาเร็จ

ในการบริหารจัดการโรคไวรัสโควิด-19 ที่ทั่ว

โลกต่างยกย่องและชื่นชมการบริหารจัดการ

สถานการณ์ของไทยอีกด้วย

“พล.อ.ประยุทธ์มีวิสัยทัศน์ของนัก                                                          

บริหาร ใช้ยุทธศาสตร์นำาการเมือง ทุกนโยบาย

เป็นการวางรากฐานให้กับประเทศ เน้น

สร้างไทยเข้มแข็ง ไม่เน้นเสี้ยมให้คนไทย

แตกแยกกันเองเหมือนบางพรรค ที่วันนี้ก็ยัง

หาทางออกให้ตัวเองไม่เจอ ยังวนเวียนสร้าง

เรื่องดิสเครดิตท่านนายกฯ รายวัน เข้าใจได้

ว่าฝ่ายค้านคงกลัวว่าหลายนโยบายของท่าน

นายกฯ หากประสบความสำาเร็จจะเข้าไปอยู่ใน

ใจประชาชนอีกนาน จึงต้องแกล้งมองไม่เห็น

ว่าประเทศไทยวันนี้มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นมากมาย 

ที่สำาคัญหากนโยบายของท่านนายกฯ ทำาให้

ประเทศไทยเจริญ และพ้นจากความยากจน

ได้ แน่นอนว่าจะต้องกลายเป็นโมเดลการ

บริหารประเทศให้กับทุกพรรคที่จะเข้ามาเป็น

รัฐบาลในอนาคตด้วย ซึ่งฝ่ายค้านโดยเฉพาะ

พรรคเพื่อไทยคงอกแตกตาย” นายธนกรกลา่ว

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรค

ชาติพัฒนา กล่าวว่า ทุกอย่างเป็นไปตาม

รัฐธรรมนูญ และเป็นคำาวินิจฉัยของศาลใน

เมื่อขณะนีศ้าลไดว้นิจิฉยัในเบือ้งตน้เหมอืนกบั

ว่ามีคำาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ฉะนั้นรัฐบาล

ก็ยังเป็นรัฐบาลเดิมอยู่ และ พล.อ.ประยุทธ์ก็

ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ เพียงแต่ว่าต้องหยุด

ปฏิบัติหน้าที่ตามคำาสั่งศาล ฉะนั้นคิดว่าความ

ต่อเนื่องในการบริหารประเทศก็ยังมีความต่อ

เนื่อง ยังไม่ได้เปลี่ยนรัฐบาล ยังเป็นรัฐบาล

เดิม เป็น ครม.เดิม 

“รัฐบาลยังอยู่ คณะรัฐมนตรียังอยู่ 

นายกรัฐมนตรีก็ยังอยู่ เพียงแต่ว่าศาลบอกให้

นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมี

คำาวินิจฉัยเท่านั้นเอง ฉะนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะ

มีสุญญากาศ หรือไม่น่ามีปัญหาอะไร และ 

ครม.ชดุเกา่กท็ำางานอยา่งตอ่เนื่องมาแลว้ หรอื

ผู้รักษาการนายกรัฐมนตรีท่านก็อยู่ใน ครม.

มาตลอด 7-8 ปีอยู่แล้ว ฉะนั้นความต่อเนื่อง

ในการทำางานผมว่าไม่น่าจะมีผลกระทบอะไร

เลย ก็เป็นเรื่องปกติ ก็เพียงแต่ว่ารอฟังว่า 

คำาตัดสินหรือคำาวินิจฉัยที่สุดจากศาลจะออก

มาเมื่อไหร่ อันนั้นก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่ง” 

นายสุวัจน์กล่าว.

ประกาศใช้แล้ว

การนำาเข้าส่งออกใบกระท่อม การพักใช้และ

เพิกถอนใบอนุญาต การคุ้มครองบุคคลซึ่ง

อาจได้รับอันตรายจากการบริโภคใบกระท่อม 

และการป้องกันการใช้ ใบกระท่อมในทางที่

ผิด บทกำาหนดโทษ จึงขอให้ประชาชนศึกษา

กฎหมายให้ดี เพื่อการใช้พืชกระท่อมให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

ตัวอย่างบางมาตราในพระราชบัญญัติ 

มดีงันี ้มาตรา 3 การใช้ใบกระทอ่มเปน็วตัถดุบิ

หรอืสว่นประกอบของผลติภณัฑส์มนุไพร ตาม

กฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาตาม

กฎหมายว่าด้วยยา  อาหารตามกฎหมายว่า

ด้วยอาหาร เครื่องสำาอางตามกฎหมายว่า

ด้วยเครื่องสำาอาง หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดตาม

ที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้ รวมถึงการนำา

เข้า การส่งออก การขาย และการโฆษณา ซึ่ง

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยการนั้น เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ในหมวด 

5 การคุม้ครองบคุคลซึง่อาจไดร้บัอนัตรายจาก

การบริโภคใบกระท่อมและการป้องกันการ

ใช้ใบกระท่อมในทางที่ผิด

น.ส.รัชดากล่าวว่า มาตรา 10 ผู้ ใด

ประสงค์จะนำาเข้าหรือส่งออกใบกระท่อมต้อง

ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต ซึ่งหมายถึง

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามยาเสพติด หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

มอบหมาย 

มาตรา 24 ห้ามผู้ ใดขายใบกระท่อม

หรืออาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่มี

ใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบแก่

บุคคล ดังต่อไปนี้ 1.บุคคลซึ่งมีอายุต่ำากว่าสิบ 

แปดป ี2.สตรมีคีรรภ ์3.สตรีใหน้มบตุร 4.บคุคล 

อื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

และรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุรว่ม

กันประกาศกำาหนด

มาตรา 25 ห้ามผู้ ใดขายใบกระท่อม

ในสถานที่  โดยวิธีการ หรือในลักษณะ

อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 1.สถานศึก

ษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ                                                     

2.หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 3.สวน 

สาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก 4.ขาย   

โดยใช้เครื่องขาย 5.ขายในสถานที่โดยวิธีการ 

หรือในลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการ                                                        

กระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระ 

ทรวงสาธารณสุขร่วมกันประกาศกำาหนด

มาตรา 26 ห้ามผู้ ใดโฆษณาหรือ

ทำาการสื่อสารการตลาดใบกระท่อม โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อจูงใจสาธารณชนให้บริโภค

ใบกระท่อมที่ปรุงหรือผสมกับยาเสพติดให้

โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ ตามประมวลกฎหมาย

ยาเสพติด ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา วัตถุ

อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

หรือวัตถุอื่นใดตามที่กำาหนดไว้ในมาตรา 27

มาตรา 33 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 24 ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท ส่วน

มาตรา 34 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 25 ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

น.ส.รัชดากล่าวต่อไปว่า กฎหมายยัง

กำาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน

ประชาชนในการเพาะปลูก หรือแปรรูปพืช

กระท่อม เพื่อใช้ตามวิถีชุมชน และในการ

พฒันาใหเ้ปน็พชืทีม่มีลูคา่ในทางเศรษฐกจิ สง่

เสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา

ทั้งการเพาะปลูกและแปรรูป หรือการพัฒนา

สายพนัธุข์องพชืกระทอ่ม การผลติ การจดัการ 

และการตลาดด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย

ของรัฐบาล ที่ต้องการให้พืชกระท่อมเป็นพืช

เศรษฐกิจ ผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม

จากการใช้พืชกระท่อมในทางการแพทย์ และ

สร้างรายได้แก่เกษตรกร  ขณะนี้กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ได้ทำ าการถ่ ายทอด

เทคโนโลยีการผลิตและขยายกระท่อมพันธุ์

ดีแจกจ่ายแก่เกษตรกรหลายแสนต้นไปแล้ว 

เพื่อให้ปลูกเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านในครัว

เรือน และสามารถนำาไปพัฒนาอาชีพเป็นพืช

ทางเลือกในอนาคต

“ขอให้ประชาชนศึกษากฎหมายเพื่อ

ให้การใช้พืชกระท่อมเกิดประโยชน์สูงสุดทั้ง

ทางการแพทย์และทางเศรษฐกิจ โดยไม่เสี่ยง

ต่อการทำาผิดกฎหมาย” น.ส.รัชดากล่าว.

แฉโจรใต้

รับแจ้งเหตุจากพนักงานร้านสะดวกซื้อเซเว่น 

อีเลฟเว่น สาขายี่งอ ซึ่งตั้งอยู่ตลาดยี่งอ ม.1 

ต.ยี่งอ ว่ามีวัตถุต้องสงสัยวางปะปนกับสินค้า

อยู่ที่ชั้นวางสินค้าภายในร้าน จึงได้ประสาน

ไปยงัเจา้หนา้ทีช่ดุเกบ็กูแ้ละทำาลายวตัถรุะเบดิ 

นปพ. กองกำากับการตำารวจภูธร จ.นราธิวาส 

ก่อนที่จะเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ พร้อมทั้ง

ได้กันพื้นที่ไว้

เมื่อเจ้าหน้าที่ชุดอีโอดีถึงที่เกิดเหตุ ได้

เปดิเครื่องรบกวนสญัญาณโทรศพัทม์อืถอืและ

วิทยุสื่อสารก่อนที่จะเข้าไปตรวจสอบ พบว่า

วัตถุต้องสงสัยดังกล่าวตั้งปะปนอยู่กับสินค้า

ผ้าอนามัยยี่ห้อหนึ่ง มีลักษณะเป็นกระเป๋าใส่

สตางค์ของผู้ชายสีชมพู และมีสายไฟฟ้าโผล่

ออกมา เจ้าหน้าที่จึงได้ ใช้ความระมัดระวัง

ด้วยการนำาเชือกไปผูกติดไว้กับกระเป๋าสตางค์ 

ก่อนที่จะใช้เชือกดึงออกมาจากชั้น และได้ใช้

ความระมัดระวังในการแกะตรวจสอบ 

พบว่าวัตถุระเบิดดังกล่าวหนัก 0.5 กก. 

จุดชนวนด้วยการต้ังเวลา แต่คนร้ายไม่ได้กด

สวิตช์ ON ไว้ ซ่ึงมีอานุภาพไม่สามารถท่ีจะ

สร้างความสูญเสียต่อชีวิต แต่เมื่อเกิดระเบิดข้ึน

สามารถก่อให้เกิดเปลวไฟไปลุกไหม้ตามสินค้า

ต่างๆ ท่ีวางอยู่บนช้ันได้จนสร้างความสูญเสีย

จากการสอบถามพนักงานร้านสะดวก

ซื้อ ทราบว่าในระหว่างที่กำาลังนำาสินค้าที่หมด

มาจัดเรียงอยู่นั้น พบกระเป๋าสตางค์แบบ

ผู้ชายวางปะปนอยู่กับกองสินค้าผ้าอนามัย 

จึงได้หยิบขึ้นมาดู พบว่ามีสายไฟฟ้าจำานวน

หนึ่งโผล่ออกมา เกิดอาการตกใจและได้รีบ

วางกระเป๋าใบนั้นลง และได้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้

รับทราบเพื่อเดินทางมาตรวจสอบ 

ส่วนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เจ้าหน้าท่ีเชื่อว่า

เป็นฝีมือการกระทำาของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรง 

ท่ีต้องการสร้างสถานการณ์ให้เกิดความป่ันป่วน

และวุ่นวายข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ซ่ึงคาดว่าระเบิดลูกดังกล่าวคนร้ายได้นัดแนะ

กันวางระเบิดท่ีร้านสะดวกซ้ือเมื่อคืนวันท่ี 17 

ส.ค.ท่ีผ่านมา แต่ลืมกดสวิตช์ให้ทำางาน จึงทำาให้

ไม่เกิดเหตุร้ายข้ึนดังกล่าว

นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำาเภอ

เบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง อำานวยการสั่งการ

กำาชับแผนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อำาเภอ

เบตง จ.ยะลา ให้มีความพร้อมในการป้องกัน

การก่อเหตุในพื้นที่ ภายหลังพบแผนคนร้ายมี

เป้าหมายที่จะลอบวางระเบิดร้านสะดวกซื้อ

แจงโควิดกระทบปรับค่าแรง

และเผาเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์  

นอกจากนี้ ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวที่

น่าเชื่อถือว่า ในช่วงเวลาจากนี้ (25-31 ส.ค.

65) กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบมีความพยายามจะ

ก่อเหตุ โดยมุ่งเน้นกำาลังพลหรือชุดปฏิบัติการ

ที่ขาดการระวังป้องกัน หรือกำาลังพลที่เดิน

ทางโดยลำาพัง จึงขอเน้นย้ำาให้หน่วยกำาลังใน

พื้นที่เพิ่มมาตรการในการระวังป้องกันฐาน

ปฏบิตักิาร จดุตรวจดา่นตรวจ โดยใหม้ทีีก่ำาบงั

สำาหรับกำาลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจพื้นที่โดย

รอบก่อนตั้งจุดตรวจทุกครั้ง เพิ่มความถี่ใน

การลาดตระเวนรอบที่ตั้งและพื้นที่ปฏิบัติการ  

รวมทั้งติดตามข่าวสารความเคลื่อน 

ไหวกลุ่ม ผกร. และเพิ่มมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจ ตั้งจุดตรวจ 

จุดสกัดเส้นทางเข้า-ออก สังเกตบุคคลแปลก

หน้าหรือรถต้องสงสัย ตรวจตราสิ่งผิดปกติ

ตามร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ตู้เอทีเอ็ม เสา

ไฟฟ้า/ท่อลอด สถานที่ราชการ และสถานที่

ท่องเที่ยวต่างๆ โดยมี ผบ.ฉก.ตชด.44 ผกก.

สภ.อัยเยอร์เวง สวป.สภ.เบตง สวป.สภ.ยะรม 

ร้อย ปชด.ที่ 1 ร้อย ตชด.445 ร้อย ฉก.ตชด.

446 ร้อย ฉก.ตชด.445 ด่าน ตม.เบตง ปลัด

อำาเภอประจำาตำาบลทุกตำาบล กำานัน ผู้ ใหญ่

บ้าน ทุกตำาบล เข้าร่วม

ส่วนการสร้างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน

ช่วงเวลานี้ เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเชื่อว่า

เป็นฝีมือการกระทำาของสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุ

ความรุนแรงรุ่นใหม่ หรือกลุ่มเปอร์มูดอ ที่

พยายามสรา้งสถานการณเ์พื่อแสดงผลงานให้

แกนนำาขบวนการบอีารเ์อน็ไดเ้หน็ เพื่อทีจ่ะได้

รับคัดเลือกเข้ามาฝึกตามขั้นตอน และขึ้นเป็น

แกนนำาในแต่ละพื้นที่จัดตั้ง

ปัจจุบันนี้ กลุ่มขบวนการบีอาร์เอ็น 

พยายามเอาเปอร์มูดอประมาณ 30,000 คน

เข้ามาอยู่ในระบบตลอดเวลา เพราะฉะนั้น

บางคนที่ผ่านขั้นตอนเป็นเปอร์มูดอ (กลุ่ม

เยาวชนที่ถูกปลูกฝังอุดมการณ์กู้ชาติปัตตานี 

และถูกฝึกการรบแบบกองโจร) แล้ว ก็จะไป

เป็นฝ่ายทหาร หรืออาร์เคเค ทำาหน้าที่สร้าง

สถานการณ์ให้เกิดความปั่นป่วนและวุ่นวาย

ขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้.
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ทำาเนียบรัฐบาล • “ทิพานัน” แจงขึ้นค่าแรง

ขั้นต่ำาเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพผู้ ใช้แรง 

งาน ปรับไม่ถึง 425 บาท เพราะผลกระทบ

จากสถานการณ์ โควิดอย่างหนัก ชี้ที่ผ่าน

มาอัดมาตรการช่วยเหลือทั้งนายจ้างและ

ลูกจ้าง ทุกมาตรการยึดประโยชน์ประเทศ

และประชาชนมากกว่าการเมือง

เมื่อวันท่ี 27 ส.ค. น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ                                                                       

รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง

กรณีคณะกรรมการค่าจ้างเตรียมเสนอคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ปรับข้ึนค่าแรงข้ันต่ำา 2565 ว่า 

ต้องขอช้ีแจงเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความต้ังใจ

ของรัฐบาลว่าการปรับค่าจ้างให้ผู้ใช้แรงงานมี

รายได้เพ่ิม เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจาก

สถานการณ์ท่ีเศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืนตัวและเงินเฟ้อ

สูงข้ึน ย่ิงสถานการณ์หว่ันไหวทางเศรษฐกิจอาจ

ทำาให้มีการปรับราคาสินค้าและบริการเพ่ิมข้ึน

ได้ ท่ีผ่านมารัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ท่ีมี

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ  ท่ีได้กำากับดูแล

กระทรวงแรงงาน ห่วงใยพ่ีน้องผู้ใช้แรงงาน ได้

กำาชับให้นายสุชาติ ชมกล่ิน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน และผู้อำานวยการพรรคพลัง

ประชารัฐ ดูแลแรงงาน โดยให้หาแนวทาง

ดำาเนินการปรับข้ึนค่าแรงข้ันต่ำาให้เร็วท่ีสุดเม่ือ

สถานการณ์โควิดคล่ีคลาย

น.ส.ทิพานันกล่าวต่อว่า พรรคเพื่อไทย                                                                    

ที่ เป็นฝ่ายค้านต้องทำาความเข้าใจเกณฑ์ 

สำาหรับการปรับอัตราค่าแรงได้นำาตัวเลขคาด

การณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) 

ของแต่ละจังหวัดชัดเจน และนำามาเทียบกับ

ภาวะเงินเฟ้อ นำามาคำานวณจนได้ข้อสรุปแบ่ง

เป็น 9 อัตรา และมีระดับค่าแรงตั้งแต่ 328-

354 บาท ตามที่ทราบกัน ซึ่งเป็นการประชุม

ร่วมกันกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกว่า

คณะกรรมการค่าจ้าง โดยมีผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 

นายจ้าง และรัฐบาล ร่วมหารือมาโดยตลอด

จนได้ข้อสรุป เพื่อเสนอ ครม.ที่คาดว่าจะ

ประกาศใช้ภายใน 1 ตุลาคม 2565

ส่วนกรณีที่พรรคเพื่ อ ไทยวิจารณ์

ว่ารัฐบาลไม่สามารถปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำา 

425 บาทเท่ากันทั่วประเทศได้ตามนโยบาย

หาเสียงไว้จนปลายอายุรัฐบาล น.ส.ทิพา

นันกล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระ

ทบหนักต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และจาก

มาตรการทางด้านสาธารณสุข โดยตัวเลข

อัตราค่าแรงขั้นต่ำานั้นได้มีการหารือทำาความ

เข้าใจกับผู้ประกอบการมาแล้ว เบื้องต้นว่า

อยู่ในจุดที่ยอมรับได้ อีกทั้งก่อนหน้านี้รัฐบาล

ได้ ให้การช่วยเหลือและเยียวยาทั้งนายจ้าง

และลูกจ้างผ่านมาตรการต่างๆ เพื่อพยุง 

สามารถดำาเนินกิจการต่อไปได้ และไม่เกิด

การว่างงานขึ้น รวมเงินกู้ผ่านธนาคารของ

รัฐเพื่อให้พลิกฟื้นธุรกิจ โดยข้อมูลในปี 2564 

รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้ดำาเนินการ

ผ่านโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกัน

ตนมาตรา 33, 39 และ 40 รวมเป็นเงินทั้ง

สิ้น 102,532.08 ล้านบาท โครงการ ม.33 เรา

รักกัน คนละ 6,000 บาท มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

48,185.85 ล้านบาท ลดอัตราเงินสมทบให้กับ

นายจ้าง ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 

39 และลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตน

มาตรา 40 ลดเหลือร้อยละ 60 ของอัตราเงิน

สมทบปกติที่จัดเก็บ เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

ช่วยให้มีเงินหมุนเวียนพยุงในระบบเศรษฐกิจ

กว่า 1,874 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลไม่เคยนิ่ง

นอนใจ ยังมีมาตรการลดค่าน้ำาประปา ค่า

ไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม ให้กลุ่มเปราะบาง และ

สำาหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้ง

โครงการคนละครึ่ง เข้าสู่ระยะที่ 5 แล้วด้วย

“ท่ีสำาคัญประเทศไทยอยู่ในช่วงฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจและเปิดประเทศ รัฐบาลจึงต้อง

ตัดสินใจอย่างระมัดระวังและมีความรับผิด

ชอบ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านอื่นๆ เช่น การ

ลงทุนในอนาคต จึงไม่ได้ยึดเอาผลทางการ

เมืองเพ่ือดึงคะแนนเสียงเป็นหลักในเวลาน้ี 

แต่ให้ผลประโยชน์ของประเทศและพ่ีน้อง

ประชาชนเป็นตัวนำา  โดยไม่ทอดท้ิงผู้ใช้

แรงงานท่ีการปรับข้ึนค่าแรงข้ันต่ำาน้ี ไม่เพียง

เพ่ิมรายได้ให้กับผู้ใช้แรงงาน รัฐบาลยังมุ่งม่ัน

ท่ีจะพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน” 

น.ส.ทิพานันกล่าว

นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ ในฐานะประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจ

ทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าว

ถึงกรณีกระทรวงแรงงานมีมติขึ้นค่าแรงขั้น

ต่ำาสูงสุด 354 บาท มีผลวันที่ 1 ต.ค.นี้ ว่า

ขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

กระทรวงแรงงาน ที่ปรับขึ้นค่าแรงตามอัตรา

ที่ตนเคยเรียกร้องไว้เมื่อ 3 เดือนก่อน โดย

ปรับขึ้นในตัวเลขที่เหมาะสม ณ สถานการณ์

เฉพาะหน้าเวลานี้คือ ประมาณ 350 บาท 

ตามไปกับอัตราเงินเฟ้อ ซึ่ งพอรับได้ทั้ ง

นายจ้างและลูกจ้าง แต่การแก้ปัญหานี้เป็น

เพียงบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าได้

เท่านั้น ยังไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาที่กำาลัง

รุมเร้าชีวิตพี่น้องประชาชนขณะนี้

นายอิสระกล่าวว่า ดังนั้น ขอเรียกร้อง

ต่อท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม ให้มองไปที่

การแก้ปัญหาระยะยาวอย่างเป็นระบบ  ให้

ประชาชนอยู่ ได้ และต้องไม่ผลักภาระให้

เอกชนด้วย ซึ่งในการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี 

2562 พรรคประชาธิปัตย์มี นโยบายประกัน

รายได้ขั้นต่ำาแรงงาน ปีละ 120,000 บาท 

หรือตก 400 บาทต่อวัน หลักคิดคือ ถ้าราย

ได้ขั้นต่ำาไม่ถึง 400 บาท ให้รัฐช่วยเติมให้

เต็ม หากใครได้เกินแล้วก็ไม่ต้องเติม เช่นถ้า

ได้ 370 รัฐก็เติมอีก 30 เป็น 400 คล้ายๆ กับ

นโยบายประกันรายได้เกษตรของพรรคที่เป็น

ประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร นี่คือการประกัน

ความเสี่ยง ที่แตกต่างการหาเสียงขึ้นค่าแรง 

400-425 บาทของพรรคอื่น ที่ผลักภาระหรือ

ไปบังคับเอกชน สุดท้ายผู้ประกอบการก็อยู่

ไม่ได้ ล้มหายตายจาก เกิดภาวะเลิกจ้าง คน

ตกงานลามล้มเป็นโดมิโน.

ทำาเนียบรัฐบาล • “อนุทิน” ติดตาม

สถานการณ์ “ไข้หวัดมะเขือเทศ” แม้ขณะนี้

ยังแพร่ระบาดเฉพาะในต่างประเทศ ผู้ป่วย

ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็ก อาการไม่รุนแรง ขณะ

ที่โฆษกรัฐบาลย้ำา ผู้ประกันตนติดโควิดเลือก

รักษาระบบ Telemedicine ผ่าน 3 แอปได้

แล้ว ให้เข้าถึงบริการได้สะดวก ลดการเดิน

ทาง-ความแออัด

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565  นายอนุชา 

บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย

การเมือง ปฏิบัติหน้าที่ โฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความ

สำาคัญกับเรื่องการเข้าถึงบริการการรักษา

ทางการแพทย์ของประชาชนทุกกลุ่มอย่าง

ทั่วถึง เท่าเทียม รวมถึงผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่ง

ล่าสุดรัฐบาล โดยสำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ขยายกลุ่มเป้า

หมายการให้บริการระบบการแพทย์ทางไกล 

(Telemedicine) ให้ครอบคลุมผู้ป่วยโรคโควิด-

19 สำาหรับกลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกัน

สังคม ผ่านการให้บริการระบบการแพทย์ทาง

ไกล (Telemedicine) ทาง 3 แอปพลิเคชัน คือ 

Good Doctor (กู๊ด ด็อกเตอร์), MorDee (หมอ

ดี) และ Clicknic (คลิกนิก) เช่นเดียวกับผู้ป่วย

โควิด-19 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(บัตรทอง) สิทธิพนักงานส่วนท้องถิ่น และ

สิทธิสวัสดิการข้าราชการแล้ว

ทั้งนี้ เนื่องจากพบว่าตั้งแต่ที่มีการเปิด                                                                      

ให้บริการระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 

11 ก.ค.-17 ส.ค.2565 สำาหรับผู้ป่วยโรคโค

วิด-19 นั้น นอกจากผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่ม

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) 

สิทธิพนักงานส่วนท้องถิ่น และสิทธิสวัสดิการ

ข้าราชการ ยังมีผู้ป่วยที่เป็นผู้ประกันตนใน

ระบบประกันสังคม ร่วมลงทะเบียนในระบบ

เพื่อขอรับบริการดังกล่าวเป็นจำานวนมาก ซึ่ง

ขณะนั้นการให้บริการระบบการแพทย์ทาง

ไกลครอบคลุมเฉพาะผู้ป่วยสิทธิหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สิทธิพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

เท่านั้น

นายอนุชากล่าวต่อไปว่า เพื่อให้การ

บริการครอบคลุมผู้ป่วยโรคโควิด-19 สำาหรับ

กลุ่มผู้ประกันตน สปสช.จึงได้ประสานไปยัง

สำานักงานประกันสังคม (สปส.) เพื่อดำาเนิน

การในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย สปส.ได้ออก

ประกาศหลักเกณฑ์การดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-

19 ฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่

ผ่านมา ซึ่งครอบคลุมถึงการให้บริการระบบ

การแพทย์ทางไกล ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกัน

ตนที่เป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 สามารถเข้ารับ

บริการระบบการแพทย์ทางไกลผ่านทาง 3 

แอปพลิเคชันดังกล่าวได้ โดยพิจารณาการ

เข้ารับบริการตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดของแต่

ละแอปพลิเคชัน เพื่อให้สามารถเข้าถึงช่อง

ทางการรักษาได้อย่างสะดวกมากขึ้น โดย

เฉพาะผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวและกลุ่มผู้ป่วยที่มี

อาการเล็กน้อย รวมทั้งช่วยลดการเดินทาง

และลดความแออัดในการเข้ารับบริการ ณ 

สถานบริการสาธารณสุขด้วย

ทั้งนี้ ผู้ป่วยโควิด-19 สามารถเลือกลง

ทะเบียนตามแบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการ 

Self-Isolation ผ่านการให้บริการทาง 3 แอป

พลิเคชัน ดังนี้

1.แอปพลิเคชัน Clicknic (คลิกนิก) 

ให้บริการโดยบริษัท คลิกนิก เฮลท์ จำากัด : 

https://forms.gle/hfo2Wr9jdvybn8d57 รับ

ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการสีเขียว และ

กลุ่มเสี่ยง 608 ทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติม 

Line ID : @clicknic

2 .แอปพลิ เคชัน Good Docto r 

Technology ให้บริการโดย บริษัท กู๊ด ด็อก

เตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) : https://

forms.gle/YKVMKy1p8FRDDBje7 รับดูแลผู้

ป่วยโควิด-19 สีเขียว (ไม่รับกลุ่ม 608) เฉพาะ

ที่ผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี 

สมุทรปราการ และชลบุรี สอบถามเพิ่มเติม 

Line ID: @GDTT

3.แอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) ให้

บริการโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ปจำากัด : 

https://form.typeform.com/to/cNKqNz3p 

รับดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ เฉพาะ

กลุ่มสีเขียว ไม่รับกลุ่ม 608 สอบถามเพิ่มเติม 

Line ID : @mordeeapp

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถาน 

การณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำา

วันว่า วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม ผู้ป่วยราย

ใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำานวน 1,631 ราย 

จำาแนกเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,631 ราย ผู้

ป่วยมาจากต่างประเทศ - ราย ผู้ป่วยสะสม 

2,421,208 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 1,667 ราย หาย

ป่วยสะสม 2,425,837 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 

2565) ผู้ป่วยกำาลังรักษา 18,117 ราย เสีย

ชีวิต 29 ราย เสียชีวิตสะสม 10,497 ราย 

(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำานวนผู้ป่วยปอด

อักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 763 ราย

ด้าน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามท่ี

กระทรวงสาธารณสุข ประเทศอินเดีย ได้มีคำา

เตือนชาวอินเดียให้ระมัดระวังการระบาดของ

โรคไข้หวัดมะเขือเทศ (Tomato Flu) เนื่องจาก

ได้พบผู้ป่วยเป็นเด็กเล็กต่ำากว่า 5 ขวบ ใน

รัฐเกรละ รัฐทมิฬนาฑู รัฐโอริสสา และรัฐ

หรยาณา ของอินเดีย รวมเกือบ 100 ราย 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.สาธารณสุข ได้มอบหมายให้กรม

ควบคุมโรคและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องติดตาม

สถานการณ์การระบาดดังกล่าว แม้จะยังไม่มี

รายงานการพบผู้ป่วยในไทย เป็นการป่วยจาก

ไวรัสท่ีก่อให้เกิดโรคมือเท้าปาก ซ่ึงไม่ใช่ไวรัส

ใหม่ และอาการไม่รุนแรง แต่ก็ต้องเฝ้าระวัง 

เน่ืองจากขณะน้ีไทยได้เปิดประเทศรับผู้เดิน

ทางจากท่ัวโลก รวมถึงประเทศท่ีมีการระบาด

ของโรค จึงต้องประเมินสถานการณ์ เตรียม

แนวทางการคัดกรองและรักษากรณีพบผู้                                                               

ป่วย

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม จาก

ข้อมูลเบื้องต้นที่มีขณะนี้ สถานการณ์ของโรค

ไม่น่ากังวล เนื่องจากเป็นการแพร่ระบาดยัง

อยู่ในวงจำากัด ขณะที่กระบวนการคัดครอง

และรักษาในประเทศก็สามารถทำาได้เช่น

เดียวกันกับการรักษาโรคมือเท้าปากในเด็ก.

‘อนุทิน’จับตาหวัดมะเขือเทศ
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ารเมืองไทยเขาสู โหมดระทึกเราใจ หลังที่ประชุมคณะ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเม� อวันพุธท่ี 24 สิงหาคม ท่ีผานมา 

มีมติรับคํารองท่ี ส.ส.ฝายคานย� นใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

กรณีการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี 8 ปของพลเอกประยุทธ 

จันทร โอชา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  158 พรอมกับมีมติดวยเสียง

ขางมาก 5 ตอ 4 มีคําส่ังให พลเอกประยุทธหยุดพักการปฏิบัติหนาท่ี

การเปนนายกรัฐมนตรี จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยในคดี

ดังกลาว สงผลใหพลเอกประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

ข้ึนมารักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีไดหลายวันแลว 

 ศาสตราจารย ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม อดีตกรรมการ

รางรัฐธรรมนูญ ป 2560 หรือ กรธ. และอดีตรองอธิการบดี 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หรือนิดา ใหมุมมองความเห็น

ตอปญหาขอกฎหมายในคํารองคดีดังกลาว โดยเฉพาะกรณีการ

ประชุมของ กรธ.ที่ปรากฏเปนบันทึกการประชุมที่มีการแสดงความ

เห็นเร� องมาตรา 158 ที่มี กรธ.บางคน แสดงความเห็นใหนับยอน

หลังไปถึงการเปนนายกรัฐมนตรีกอนประกาศใชรัฐธรรมนูญดวย 

รวมถึงคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาขางตน 

เริ่มที่ ชาติชาย อดีต กรธ. บอกวา การที่ศาลรัฐธรรมนูญ

รับคํารองไววินิจฉัย อีกทั้งมีคําสั่งใหพลเอกประยุทธหยุดปฏิบัติ

หนาที่ ทําใหชวยลดอุณหภูมิความรอนทางการเมืองลง หลังจากนี้

สังคมจะไดสดับตรับฟงวาศาลรัฐธรรมนูญจะวาอยางไรกับคํารอง

คดีดังกลาว ก็ถือวาชอบแลวที่ศาลสั่งดังกลาว เพราะเปนประเด็น

ที่ปรากฏอยูในคํารองของผูรองดวย เพราะหากไมสั่งใหหยุดปฏิบัติ

หนาที่ แลวเกิดวาในอนาคตถาเกิดหากศาลรัฐธรรมนูญ มีคํา

วินิจฉัยวาพลเอกประยุทธเปนนายกฯ ตอไมไดหลัง 24  สิงหาคม 

โดยที่ไมไดหยุดปฏิบัติหนาที่ แลวเกิดพลเอกประยุทธไปสั่งราชการ

อะไร ก็อาจจะเกิดปญหาทางกฎหมายตามมา จะยุงไปอีก ก็ตัด

ปญหาเสีย หลังจากนี้พลเอกประยุทธก็ทําหนังสือชี้แจงตอศาล

รัฐธรรมนูญไปตามที่ศาลสั่งภายใน 15 วัน ดูแลวก็เปนไปตามขั้น

ตอนและตามครรลอง ขอใหแตละฝายอดทนรอคําวินิจฉัยที่จะออก

มา  เพราะศาลรัฐธรรมนูญมี 9 คน แตละคนตองมีเหตุมีผล จะมา

เขียนอะไรที่โฉงฉางคงเปนไปไมได และผลจะออกมาเปนอยางไรก็

ตองแลวแตคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

เม� อถามถึงเร� องบันทึกการประชุมของ กรธ.ครั้งที่ 500 ใน

เร� องมาตรา 158 ซึ่งประชุมกันวันที่ 7 กันยายน  2561 ที่เปนหนึ่ง

ในประเด็นที่ฝายคานนําไปย� นตอศาลรัฐธรรมนูญ เพราะมี กรธ.

บางคนแสดงความเห็นวาใหนับยอนหลังไปถึงการเปนนายกฯ กอน

ประกาศใชรัฐธรรมนูญป 2560 ดวย เร� องนี้ ดร.ชาติชาย อดีต 

กรธ. เลารายละเอียดไววา การประชุมดังกลาวของ กรธ.เกิดขึ้น

หลังมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับป 2560 เพราะเห็นวาควร

ทําเอกสารที่จะเปนหลักฐานวารัฐธรรมนูญแตละมาตราที่ กรธ.ยก

รางขึ้นมา และผานการทําประชามติมาแลว มีความหมายหรือวามี

ความมุงหมายวาอยางไรในแตละมาตรา 

ส่ิงน้ีคือความต้ังใจของ กรธ. ทาง กรธ.จึงต้ังคณะอนุกรรมการ

ข้ึนมาหน่ึงชุดเพ� อทําการรางคําอธิบายรายมาตราของรัฐธรรมนูญป 

2560 จนครบ 279 มาตรา จากน้ันคณะอนุกรรมการก็มาเสนอตอท่ี

ประชุมใหญ กรธ. ทางท่ีประชุมใหญ กรธ.ก็ใชวิธีใหคณะอนุกรรมการ

คณะดังกลาวรายงานตอท่ีประชุม กรธ.วาแตละมาตราในรัฐธรรมนูญ

เขียนไววาอยางไร มีความมุงหมายเปนอยางไร  มีการอธิบายท่ี

ชัดเจนหรือไม โดยเปนการประชุมแบบนับตอเน� องต้ังแตประชุมคร้ัง

แรกของ กรธ. จึงปรากฏออกมาวาเปนการประชุมนัดท่ีหารอย แต

การประชุมลักษณะดังกลาวทําการประชุมกันไมก่ีคร้ัง เพราะวาการ

ดําเนินการประชุมดําเนินไปอยางรวดเร็วเพราะ กรธ.แตละคนอาน

เอกสารมาลวงหนาแลว 

ดร.ชาติชาย อดีต กรธ. กลาวอีกวา ลักษณะการประชุม 

กรธ.ดังกลาวไดดําเนินไปโดยอนุกรรมการ ก็จะรายงานรางคํา

อธิบายรายมาตราของรัฐธรรมนูญป 2560  แตละมาตรา จากนั้น

ก็มีการถามกันในที่ประชุม กรธ.คณะใหญวามีใครเห็นแตกตาง

จากที่เขียนไวหรือไม จะมีการใหแกไขอะไรหรือไม ซึ่งบางมาตราก็

ไมมีใครเห็นแตกตาง  บางมาตราก็มีคนถามเพ� อความชัดเจน วาที่

เขียนไวแบบนี้ บางทีอาจยังไมครอบคลุม ก็เสนอความเห็นเชน

ควรเขียนแบบนี้ดีหรือไม ขอใหมีการเติมเพิ่มเขาไป บางคนเคยมี

ประสบการณมากอนก็เสนอวา บทบัญญัติเกี่ยวกับเร� องลักษณะ

ดังกลาว รัฐธรรมนูญในอดีตก็เคยเขียนไวเชนกัน  ก็เสนอวาควร

ใหเขียนบงบอกไว คนอานจะไดรูประวัติวา มันไมไดเพิ่งเกิดมีการ

เขียนเปนครั้งแรก แตมันมาจากรัฐธรรมนูญหลายฉบับกอนหนานี้ 

...ระหวางนั้นก็มีการคุยกัน โดยเฉพาะเม� อมาถึงมาตรา 158 

ซึ่งผูที่อธิบายเร� องมาตรา 158 ก็อธิบายหลักของกฎหมายเร� อง

ความมุงหมาย ที่บอกวามันเปนเร� องของความตอเน� อง เพราะ

ตั้งแตรัฐธรรมนูญป 2550 ก็มีการบัญญัติไวแบบนี้ แตรัฐธรรมนูญ

ป 2560 มีขอแตกตางคือ การเปนนายกรัฐมนตรีใหนับรวมไมวาจะ

เปนนายกรัฐมนตรีติดตอกันหรือไมติดตอกันก็ตาม แตทั้งชีวิตของ

คุณไดแปดป ตอนนั้นก็มีการคุยและถามกันวาเพราะอะไร  เขาก็

บอกวาเพ� อ ปองกันไมใหมีการผูกขาดการมีอํานาจ เพราะวาบาน

เราถามีการผูกขาดเม� อใด คนไทยเบ� อ แลวการเมืองไทยก็ประเภท

ไมอดทน ใจรอน ไมรอเวลา กฎหมายวาอยางไรก็ไมรู แตหากไม

ถูกใจก็จะตองหาเร� องไลใหจนได จนนําไปสูการทะเลาะ ความขัด

แยงทางการเมือง ก็เลยมีการเขียนไววาเพ� อปองกันไมใหใครคนใด

คนหนึ่งมาผูกขาด อยูยาว บานเมืองจะมีปญหา จะไมสงบ 

...เราคุยกันวา อยางประเทศเพ� อนบานเรา อยางที่กัมพูชา 

สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่

อยูมา 30 กวาป แตก็ไมใชวาจะสงบ มีฝายไมเห็นดวย มันก็ไมถูก 

เพราะยิ่งอยูนานก็ยิ่งครอบงํา มีอะไรตางๆ มันไมใชประชาธิปไตย 

ที่หากไปดูประชาธิปไตยที่อ� น เขากําหนดเร� องวาระการดํารง

ตําแหน�งไวเหมือนกัน หรือหากไมกําหนด เขาก็กําหนดไวเปน

บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม 

...อยาง กรธ.ไดเคยคุยกันวา ประธานาธิบดีของ

สหรัฐอเมริกา โธมัส เจฟเฟอรสัน เปนประธานาธิบดีมาแลวสอง

สมัย พอจะถึงชวงหมดสมัยมีคนมาชวนใหลงสมัครตอเปนสมัยที่

สาม แตเขาบอกวาไมเอาแลว ถาอยูตอ จะเปนเผด็จการแลว ไมใช

กรธ.ไมเคยมีมติใหมาตรา 158 นับยอนหลัง มีแคการหารือกันวา

จะใหนับยอนไปแบบนั้นไดหรือไม แบบนี้ ไดหรือไม แลวฝายเลขาฯ 

ก็ไปจดคําพูดคนแค 1-2 คน อยาง ดร.อุดม รัฐอมฤต อดีต กรธ.ก็

พูดชัดวามันไมใช เพราะเขาสอนกฎหมายปกครองมา เพราะหาก

นับแบบนั้นก็ตาย

 ผมยังจําไดที่ ดร.อุดม รัฐอมฤตบอก ที่บอกวาหากนับ

แบบนั้นก็ตองมีผลไปถึงอดีตนายกรัฐมนตรีอยาง คุณชวน หลีก

ภัย, อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แลวมันจะแฟรกับเขาไหม เพราะเขาเปน

นายกฯ ตั้งแตปมะโว แลวมาออกรัฐธรรมนูญไลหลังโดยใหไปนับ

ปการเปนนายกฯ ของเขา ไปจํากัดสิทธิ์เขา อยางคุณชวน หลีก

ภัย เกิดสมมุติหากมาเปนนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง แบบนี้หากนับกัน

ยอนหลังก็เทากับจะเหลือเวลาอีกไมเทาไหร มันจึงไมแฟรหากจะ

ไปนับยอนหลัง ตอนประชุม กรธ.นัดที่ 500 ดังกลาวก็มี กรธ.บาง

คนแสดงความเห็นไววา ไมใหนับยอนหลังไปถึงกอนประกาศใช

รัฐธรรมนูญป 2560 แตฝายเลขาฯ เขาไมไดจด  เพราะก็มีคนเห็น

อยางหนึ่ง บางคนก็เห็นอีกแบบ เจาหนาที่คงเวียนหัวเลยจดไมทัน 

เพราะตอนนั้นมันไมมีการจดชวเลขแลว เพราะมันไมใชการประชุม

แบบยกรางรัฐธรรมนูญของ กรธ. แตเปนการประชุมเพ� อกลั่นกรอง

ความมุงหมาย แลวก็พูดประกอบกันไป 

-แตฝายคานที่ย� นคํารองไปก็อางเร� องบันทึกการประชุมดัง

กลาวของ กรธ. ซ้ําบอกวามีน้ําหนักมาก?

ผมก็ไมใชตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งตุลาการจะคิด

อยางไรก็เปนเร� องของทาน แตผมเองในฐานะที่เปนคนจากสายนัก

วิชาการ ผมวามันไมใช เพราะมันไมใชมติ เม� อมันไมใชมติ แลว

จะมาทึกทักวาเปนความเห็นของ กรธ.ไมได  เพราะวามันไมใช

ความเห็นขององคคณะ เปนแคความเห็นของกรรมการบางคน

เฉยๆ เพราะฉะนั้นถาจะถามวา กรธ.เคยมีมติหรือไม วาการนับ

วาระการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีใหนับตั้งแตเม� อใด ก็ตอง

ตอบวา กรธ.ไมเคยมีเลย  เพราะเราถือหลักวาเรารางรัฐธรรมนูญ

ไปแลว เรามีหนาที่ราง เราไมไดมีหนาที่ตีความหรือวินิจฉัย คนที่

มีหนาที่วินิจฉัยคือศาลรัฐธรรมนูญที่เปนสถาบัน เปนกลไกหลักที่

เรากําหนดไวในรัฐธรรมนูญอยูแลว 

แปดปบิ๊กตู ตองนับหลังเลือกตั้ง

-ความเห็นสวนตัวมองวามาตรา 158 กับตัวพลเอก

ประยุทธ ควรนับตั้งแตเม� อใด?

ในความเห็นของผม เห็นวานับตั้งแต 9 มิถุนายน  2562 

เพราะวาวรรคสองของมาตรา 158 มันล็อกไววา นายกรัฐมนตรี

ตองมาจากบุคคลซึ่งสภาเห็นชอบตามมาตรา 159 และวรรค

สุดทายบอกวา “นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน�งรวมกันแลวเกิน

แปดปมิได ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการดํารงตําแหน�งติดตอกันหรือ

ไม แตมิใหนับรวมระยะเวลาในระหวางที่อยูปฏิบัติหนาที่ตอไป

หลังพนจากตําแหน�ง” ดังนั้นในมาตรา 158 สี่วรรคที่อยูดวยกัน

ในมาตราดังกลาว ถูกผูกกันเปนองครวม เพราะถาไมอยางนั้น ก็

ไปเขียนแยกออกไปเปนคนละมาตราไปเลยไมดีหรือ ทําไม กรธ.ถึง

เขียนใหมารวมกันในมาตราเดียว เหตุก็เพราะตองการใหรวมกัน

เปนชุดของความคิด เพราะรัฐธรรมนูญแตละมาตรา ถาไปดูจะ

เห็นไดวาจะเปนชุดความคิดแตละชุด การตีความกฎหมายตองอาน

เช� อมโยงระหวางวรรคในมาตราหนึ่งและระหวางมาตราดวยกัน

เพ� อใหเห็นภาพ ถึงจะสะทอนแนวคิดออกมาได 

-คิดวาผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีพลเอก

ประยุทธจะเปนจุดพลิกจุดเปลี่ยนทางการเมืองหรือไม?

คิดวาคงไมพลิกไมเปลี่ยนอะไร ถาเรายอมรับการตัดสินของ

ศาลรัฐธรรมนูญ แลวก็มาดูคําวินิจฉัยกลางกับคําวินิจฉัยสวนตน

ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแตละคนกันอีกที

 หากใครเขียนอะไรมาไมเขาทา ก็ไปโตแยงทางวิชาการดวย

เหตุและผล หากตัดสินไมดี ประชาชนฟงแลวขัดตอสํานึกที่ถูกตอง 

เขาก็อยูไมไดหรอก ก็เส� อมไปเอง อยูไมได ของแบบนี้ตองอยูดวย

การรับฟงกันแลวก็อดทน  แลวใชวิธีกดดันกันทางสังคม แตไมใช

กดดันกันทางการเมือง เชนไปปดถนนหรือไปจัดตั้งม็อบมาลุยกัน 

แบบนี้มันไมใช เพราะวันนี้คุณมาไลประยุทธ วันหนาฝายตรงขาม 

เขาก็มาไลนายกฯ ของฝายคุณ คอยดู จริงไหม มันก็จะไมจบไมสิ้น 

ผมคิดวาเราอยากเปนประชาธิปไตยหรือไม หากเราอยาก

มีการเมืองที่เปนประชาธิปไตย เราอยากมีสภา มีสมาชิกสภาผู

แทนราษฎร ใหมาทําหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย เราควรที่จะ

อดทนรอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคํารองคดีนี้ที่จะออกมา 

เพราะกฎหมายก็เขียนแลว รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันก็ผานการทํา

ประชามติมาแลว คุณจะชอบหรือไมชอบอยางไร ก็ควรตองเคารพ

คนที่เขาไปหยอนบัตรทําประชามติที่เสียงสวนใหญผานประชามติ  

ประชาธิปไตยของหลายประเทศทั่วโลก โดยพื้นฐานที่ทําให

เขาอยูกันมาได อยางที่อังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา ที่เราคิดวาเปน

ตัวอยาง เขาอยูกันไดเพราะความอดทน ความอดกลั้น การเมือง

ทุกประเทศมันก็คือการแยงอํานาจกันทั้งนั้น สําหรับมนุษยเรา ทุก

คนมาลงสมัคร ส.ส. มาตั้งพรรคการเมือง ก็เพราะอยากไดอํานาจ

ทั้งนั้น เม� ออยากไดอํานาจก็เลยตองตอสูกันทั้งในทาทีและทวงทา

ตางๆ ก็เปนเร� องธรรมดา แตวาตองมีขีดจํากัด อะไรที่มันเกินเลย

ที่จะทําใหการตอสูนั้นไมอยูในทํานองคลองธรรม อยางกรณีคํารอง

คดีนี้ ก็ควรรอใหศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน. 

 โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร

ประชาธิปไตย แมตอนนั้นก็ยังไมมีการเขียนเร� องวาระการดํารง

ตําแหน�งของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไวเลย เพิ่งมาเขียนทีหลังที่หาม

เปนสองวาระ ก็เพราะเจฟเฟอรสันสรางบรรทัดฐานไว ทาง กรธ.

เรายังเคยคุยกันเร� องนี้ในที่ประชุมผมยังจําได โดยที่ตอนยกราง

มาตรา 158 ทาง กรธ.เลยเขียนเร� องนี้กันไว ซึ่งเวลานั้นก็ยังไมรูวา

ใครจะอยูถึงแปดป 

ที่มา-ที่ไป เบื้องหนา-เบื้องหลัง

กรธ.ถกแปดป ใหนับจากไหน

ที่น�าสนใจ ดร.ชาติชาย อดีต กรธ. บอกเลาไววา  การ

ประชุมของ กรธ.นอกรอบเราก็มีการหารือกัน โดยมีการยกตัวอยาง

เลนๆ วา ถาเขียนแบบนี้ในมาตรา 158  แลวจะใหเริ่มนับตั้งแต

เม� อไหร นับยังไง ก็มีคนยกวาถาเปนนายกฯ ประยุทธจะนับเม� อไหร 

แบบนี้เปนตน ก็มีการยกตัวอยางกัน คนนั้นก็พูดคนนี้ก็พูด ซึ่งก็ไม

ไดแปลวา กรธ.เห็นดวยกันหมด หลายคนที่เนนเร� องหลักกฎหมาย

ปกครองก็บอกวาตองเริ่มนับตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับป 2560  

ประกาศใช เพราะหากไปนับยอนหลัง หลักกฎหมายปกครองยอน

หลังไมได ถาเปนคุณยอนหลังได แตหากเปนโทษยอนหลังไมได ก็

มีคนพูดวาตอนยกรางรัฐธรรมนูญมาตรานี้ พลเอกประยุทธเปน

นายกฯ ตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2557 ที่เราก็ไมรูวาทานจะอยู

ตอหรือไม เพราะมันยังไมมีการเลือกตั้งเลย ยังไมไดประกาศใช

รัฐธรรมนูญป 2560 ดวยซ้ํา แลวจะนับกันอยางไรดี 

...ก็มีคนพูดวาก็ใหนับตั้งแตเริ่มเปนนายกรัฐมนตรีตอนหลัง

รัฐประหารป 2557 แตก็มีบางคนบอกวาไมถูก  เพราะเขาไมรู

เร� อง ตอนนั้นเขามาป 2557 แตรัฐธรรมนูญมาออกตอนป 2560 

จะใหยอนหลังไปบังคับใชป 2557 มันก็ไมยุติธรรม เพราะตามหลัก

กฎหมาย บังคับใชเม� อไหรก็มีผลสภาพบังคับใชตั้งแตตอนนั้น ก็อาจ

จะนับตั้งแตป 2560  ชวงเดือนเมษายนที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช 

หรือจะมานับเอาตามตัวหนังสือเลยตามมาตรา 158 ที่หากไปดูก็

คือหลังการเลือกตั้งเม� อป 2562 ก็มีคนบอกวาหากจะอานตองอาน

ใหครบทุกวรรค เพราะวามาตรา 158 เปนชุดความคิดใหม ที่เอา 

159 มาเขียนวานายกรัฐมนตรีตามมาตรานี้ ตองมาจากการเลือก

ของที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ที่เปนการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่ง

ไมเหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับกอนหนานี้ เพราะใหเลือกจากเปนผู

มีช� ออยูในบัญชีรายช� อที่พรรคการเมืองแจงไวตอคณะกรรมการการ

เลือกตั้งในชวงการเลือกตั้ง เม� อมันมาล็อกไวแบบนี้ มีคนบอกวามัน

ตองอานครบทุกวรรค แลวก็ตองตีความครบทุกวรรค 

“เพราะวาเจตนาก็คือ หากตองการบังคับใชแปดป ก็ตอง

เปนแปดปที่มาดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญป 

2560 คือไดรับการโปรดเกลาฯ ตามมาตรา 159 ทาง กรธ.เราถก

กันแคนี้ และสุดทายก็ไมมีอะไร เพราะวาฝายเลขานุการเขาเห็น 

กรธ.พูดกันไปพูดกันมาเยอะ เขาก็คงจดอะไรไดบางไมไดบาง  ซึ่ง

หากจะอานจริงๆ ก็ตองไปอานในความมุงหมาย  ซึ่งเปนเอกสาร

ที่เปนทางการนําเสนอตีพิมพสูสาธารณะ บันทึกประชุมเปนเพียง

แคบันทึกประชุม ที่ก็เขียนไวอยูแลววาเปนเพียงแคบันทึกการ

ประชุม ไมใชมติของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้น 

ใครเอาไปอางอะไรก็รับผิดชอบกันเอาเองแลวกัน”

...เพราะจะเห็นไดวาในมาตรา 158 ไดอธิบายไววา แตละ

วรรคหมายถึงอะไร แตไมไดมีการเขียนไววาแปดปใหนับอยางไร 

ซึ่งเร� องนี้เราคุยกันวาสุดทาย หากจะเกิดเหตุการณอะไรก็ใหศาล

รัฐธรรมนูญตีความ เพราะจะใหไปเขียนวาการเปนนายกรัฐมนตรี

ไมเกินแปดป ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใหนับตั้งแตรัฐธรรมนูญ

ประกาศใช ซึ่งจะไปเขียนแบบนั้นมันก็ไมสมควรจะเขียน เพราะ

หลักกฎหมายมันชัดอยูในตัวมันแลววา ประกาศใชเม� อไหรก็ตอง

บังคับใชตั้งแตวันนั้น จะไปเขียนใหมันเปลืองกระดาษ  เขียนให

มันเปนที่อับอายเขาทําไมวายังตองเขียนแบบนี้อีกทําไม กรธ.ก็เลย

ไมไดเขียน แตก็มีคนคิดเหมือนกันวา ทําไมไมเขียนไววาแปดปให

นับตั้งแตเม� อไหร เราก็บอกวาจะเขียนทําไม ก็มันเปนสิ่งที่เขียนใน

กฎหมายฉบับใหม มันก็ตองเริ่มบังคับตั้งแตเริ่มใชกฎหมายฉบับ

ใหม เพราะหากในบทเฉพาะกาลไปเขียนวา ความในมาตรา 158 

ใหนับไปดวยกอนหนานี้ ถามีการเขียนไวมันก็อีกเร� องหนึ่ง แต

บทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญก็ไมไดเขียนไว

 เพราะฉะนั้นมาตรา 264 ในบทเฉพาะกาลมันเปนเพียงแค 

หลักของความตอเน� องในการบริหารราชการแผนดิน จึงเขียนวา

คณะรัฐมนตรีที่อยูกอนหนา คณะรัฐมนตรีที่อยูกอนหนาประกาศใช

รัฐธรรมนูญก็ใหถือวาเปนคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้ เพราะ

นาทีซึ่งมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับป 2560 คณะรัฐมนตรี

ที่อยูกอนหนาการประกาศใชรัฐธรรมนูญป 2560 ที่มีผลทาง

กฎหมายจะหมดสภาพทันที หากไมเขียนไวแบบนี้ บานเมืองก็จะ

เปนสุญญากาศ ไมมีใครบริหาร ก็ตองกลับไปสภา  กลับไปตามหา

เลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม ตองไปหาคณะรัฐมนตรีชุดใหมกันหรือ 

ที่แบบนั้นขั้นตอนตองใชเวลาอีกนานเปนสัปดาห 

“ดังนั้น บทเฉพาะกาลจึงตองเขียนไวแบบนั้น เพ� อใหการ

บริหารงานมันตอกันเทานั้นเอง แตก็มีคนไปตะแบงตีความวานี้

ไง มาตรา 264 เขียนไววา ครม.ที่ปฏิบัติหนาที่อยูกอนประกาศใช

รัฐธรรมนูญ ใหถือเปน ครม.ตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2560 ดวย 

ดังนั้น ครม.ที่มีพลเอกประยุทธเปนนายกฯ มีมาตั้งแตป 2557  

แลว จึงตองเริ่มนับตั้งแตวันนั้น ซึ่งยืนยันวามันไมใช มันคนละ

หลัก คนละตอนกัน”

...อยางไรก็ตาม เร� องนี้ทายที่สุดก็ตองรอใหศาลรัฐธรรมนูญ

ตีความ มาตรา 158 วาจะใหเริ่มนับจากวันที่รัฐธรรมนูญประกาศ

ใช หรือจะเริ่มนับหลังเขามาตอนหลังเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก 9 

มิถุนายน 2562 ทั้งหมดก็อยูที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตีความ 

บันทึกประชุม กรธ.นําไปอางไมได

มีคนพูดเยอะแตไมถูกจด

-เหตุใดเอกสารดังกลาวถึงมีแค กรธ.สองคนที่แสดงความ

เห็นคือ นายมีชัย ฤชุพันธุ กับนายสุพจน  ไขมุกด ไมมีคนอ� นให

ความเห็นอะไร?

ผมถึงบอกไงวามันเปนการคุยกัน ในลักษณะการหารือแลว

ก็จดบันทึกเฉยๆ ไมไดเปนมติ แลวก็คุยกันหลายคน มีคนนั้นก็พูด 

อีกคนก็พูด เจาหนาที่ฝายเลขานุการเขาจดไมทัน ก็ใสแตเฉพาะ

หลักๆ เอกสารนั้นนํามาเปนหลักฐานไมได เพราะเขาเขียนไวอยู

แลววาไมใชมติ มันเปนความเห็น และเปนความเห็นสวนบุคคล

เทานั้น ที่เขาจดมาเฉพาะบางคนเทานั้น ผมเช� อวาศาลรัฐธรรมนูญ

ไมนํามาดู  เพราะดูหนาปกก็รูอยูแลววามันไมใชมติ จะอางไมได 

ชุดความคิด-นัยระหวางบรรทัด

รธน.มาตรา 158 ‘บิ๊กตู’ อยูหรือไป?

รวมถึงคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาขางตน 

ก

...เปนเพียงแคบันทึกประชุม ไมใชมติของ กรธ. เพราะฉะนั้น ใครเอาไปอางอะไร

ก็รับผิดชอบกันเอาเองแลวกัน...มาตรา 158 สี่วรรคที่อยูดวยกันในมาตราดังกลาว 

ถูกผูกกันเปนองครวม เพราะถาไมอยางนั้น ก็ไปเขียนแยกออกไปเปนคนละมาตรา

ไปเลยไมดีหรือ ทําไม กรธ.ถึงเขียนใหมารวมกันในมาตราเดียว เหตุก็เพราะตองการ

ใหรวมกันเปนชุดของความคิด เพราะรัฐธรรมนูญแตละมาตรา ถาไปดูจะเห็นไดวาจะเปน

ชุดความคิดแตละชุด การตีความกฎหมายตองอานเช� อมโยงระหวางวรรคในมาตราหนึ่ง

และระหวางมาตราดวยกันเพ� อใหเห็นภาพ

ขอบคุณภาพจากเว็บไซดรัฐสภา



สํานักงานกรุงเทพมหานคร กลาว

ผูสนใจติดตามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 

Facebook : TAT Bangkok

ช� อวาในหลายๆ ครั้งที่เราวางแผน

และมองหาแหลงทองเที่ยวนั้น ยังมี

สถานที่ทองเที่ยวที่หลายคนไมไดนึกถึง

หรือมองขามไป เพราะดวยความคุนชิน

อยาง กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 

แตเม� อไดฟงคําบอกเลาของ      

นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผูอํานวยการ

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 

สํานักงานกรุงเทพมหานคร ดูแลพื้นที่

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี เราจะ

ไดเห็นเสน�หของเมืองกรุง อยาง กทม. และ

พื้นที่โดยรอบในมุมมองที่แตกตาง จนอดใจ

ไมไดที่จะตองออกเดินทางไปสัมผัสของจริง

กันสักครั้ง 

ผูอํานวยการ ททท. สํานักงาน

กรุงเทพมหานคร กลาววา พื้นที่ กทม.และ

ปริมณฑลมีช� อเสียงระดับโลก ท่ีนักทองเท่ียว

ตางชาติพากันบินขามน้ําขามทะเลมาเยือน                                        

ซึ่งในมุมมองของคนไทยอาจรูสึกวา       

มีความคุนเคยจนไมคิดวาจะเปนแหลง          

ทองเที่ยวได และทุกครั้งที่ตองการทํา

กิจกรรมดานการทองเที่ยว ก็จะคิดไปถึง

การเดินทางไปยัง จังหวัดอ� นๆ เปนหลัก

ทั้งนี้ พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑลอยางจังหวัดปทุมธานีและ

จังหวัดนนทบุรี เปนแหลงทองเที่ยวที่

สามารถตอบโจทยคนไดทุกวัย และทุกคน 

ในครอบครัว ท่ีสําคัญใชเวลาเดินทางไมนาน 

และเดินทางไดทุกวัน

ผูอํานวยการ ททท. สํานักงาน

กรุงเทพมหานคร กลาวตอวา ขณะนี้ 

ททท. ใหความสําคัญกับการทองเที่ยวอยาง

รับผิดชอบ (Responsible Tourism) ซึ่ง

หมายถึงการทองเที่ยวที่สรางผลกระทบ           

นอยที่สุด เคารพในความแตกตางทาง

วัฒนธรรม อนุรักษและสืบทอดประเพณี 

วิถีชีวิตของผูคนในทองถิ่น ปกปองความ

หลากหลายทางชีวภาพ ควบคูกับการสราง

ประสบการณและความเพลิดเพลินใหกับ

นักทองเที่ยว และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

ทางเศรษฐกิจไปดวยพรอมกัน ซึ่งถือวาเปน

เทรนดการทองเที่ยวของโลกดวย

ในสวนของ ททท. สํานักงาน

กรุงเทพมหานคร ไดมีการแนะนําแหลง

ทองเที่ยวเดิมซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่มี

คุณคาอยูแลว มาเชิญชวนใหนักทองเที่ยว

ไดเดินทางไปสัมผัสและเขาถึงแหลงทองเท่ียว                  

โดยใช โครงขายการเดินทางขนสง

มวลชนแบบใหม เชน รถไฟฟา รูปแบบ

ของ Walking Tour หรือการใช Scooter 

หรือจักรยาน เพ� อลดมลภาวะที่เกิดจาก                                           

การเดินทางโดยรถยนต และสรางประสบการณ

แบบใหมใหนักทองเที่ยวเกิดความรูสึกวา

อยากเดินทางมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต 

ไมวาจะเปนพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร วัดวา

อารามตางๆ หรือแมกระทั่งสถานีรถไฟฟา

ใหมๆ ที่มีความสวยงามเหมาะ

สําหรับการเย่ียมชม หรือถายภาพ            

ไวเปนที่ระลึก โดยนําเสนอ                            

ความรวมสมัยที่ผสมผสาน

ระหวางความเกาแกของสถานท่ี                                   

และความทันสมัยของการเดินทาง

และการใชชีวิตแบบใหมท่ีเนนเทรนด

การทองเที่ยวแบบรับผิดชอบ

ททท. สํานักงานกรุงเทพ 

มหานคร ยังไดมีการหารือรวมกับ                          

หน�วยงานหลักอยางกรุงเทพมหานคร

และจังหวัดนนทบุรี ตลอดจน
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ททท. สํานักงานกรุงเทพมหานคร เชิญชวนมาทองเที่ยวริมแมน้ําเจาพระยา 

ซื้อตั๋ว All Day River Pass เดินทางโดยเรือ Chao Phraya Tourist Boat เรือธงฟา 

แบบไมจํากัดเที่ยว จากราคา 150 บาท จายเพียง 100 บาทเทานั้น สะดวกสบาย

ตลอดทั้งวัน ไมตองเจอรถติด โอกาสดีๆ แบบนี้หามพลาด 

การใหบริการ มีบริการทุกวัน จันทร-อาทิตย (เรือออกทุก 30 นาที)

จากสาทร 09.00-17.30 น.

จากพระอาทิตย 08.30-17.00 น.

โปรโมชั่นถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (จํานวนจํากัด)

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่ www.chaophrayatouristboat.com, facebook 

page: Chao Phraya Tourist Boat, โทร. 08-6331-4215 และ LINE: @ctbblueflag

มองเมืองมองเมือง

กินอาหารชมเมือง “ไทยบัสฟูดทัวร” Street Art ถนนสายศิลปะ ชุมชนตลาดนอย กรุงเทพมหานคร

ทิวทัศนดงตาล อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ตลาดระแหง ชุมชนเกาแก จ.ปทุมธานี

ลองเรือชมแมน้ําเจาพระยา ทริปยอดนิยมสถานีรถไฟหัวลําโพง กรุงเทพมหานคร

ทาน้ํานนทบุรี อีกหนึ่งเสนทางสําหรับคนที่ช� นชอบการนั่งเรือ

บรรยากาศริมแมน้ําเจาพระยา วัดอรุณราชวราราม

เซียนแปะโรงสี จ.ปทุมธานี ที่ใครๆ ก็ตองมาขอพร

เ

สรณะ รายงาน

All Day River Pass ‘100 เดียวเที่ยวทั่วกรุง’

หน�วยงานหลักเจาของพื้นที่ ในการทํา  

เสนทางทองเที่ยวชุมชน ที่มีเร� องราวในเชิง

คุณคาทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม ไมวา                              

จะเปนตลาดที่มีช� อเสียงเกาแก ซึ่งมีอยูทั่ว                                               

พื้นที่กรุงเทพฯ เชน ตลาดนอย เสนทาง

ถนนทรงวาด หรือแมในพื้นที่สามยาน     

ที่ปจจุบันเปนสถานที่ตั้งของหางสรรพสินคา               

ทันสมัย แตในชุมชนกลับมีเร� องราว                                                

ความเปนมาท่ีน�าสนใจ โดยอาจจะจัดกิจกรรม

ในรูปแบบของ Walking Tour ในชวงเวลา    

ที่เหมาะสม เชน ในชวงที่อากาศรอน                                           

นักทองเที่ยวหลายคนอาจไมชอบการเดิน

ทองเท่ียว ก็อาจแนะนําโปรแกรมในชวงบายๆ 

ถึงชวงเย็นและกลางคืน ซึ่งแตละพื้นที่

มีกิจกรรมใหเลือกมากมายอยูแลว เชน   

การเที่ยวชิมเมนูขึ้นช� อ การชมไฟประดับ 

ในสถานที่ตางๆ

ในสวนของพื้นที่เช� อมโยงรอบ

ปริมณฑล อยางเชนจังหวัดปทุมธานีและ

จังหวัดนนทบุรี นอกจากจะมีแหลงทองเท่ียว                                       

ชุมชนที่มีเร� องราวความเปนมาที่น�าสนใจ                                       

แลว ยังมีกิจกรรมทองเท่ียวท่ีเปนเอกลักษณ

ปริมณฑลสามารถสรางความประทับใจ                     

ใหผูมาเยือนได เชนเดียวกับที่ตางชาติ   

พากันขามนํ้าขามทะเลมาเยือนสักคร้ังหน่ึง                                              

ในชีวิตนั่นเอง” ผูอํานวยการ ททท. 

ของพ้ืนท่ี เชน การลองเรือรับประทานอาหาร

ชมวิวแมน้ําเจาพระยา  การเที่ยวคาเฟ  

ชมวิวทองนา นอกจากนี้นักทองเที่ยวยัง  

ไมควรพลาดไฮไลตของพื้นที่ เชน ชิม ชอป 

ผลไมของดีเมืองนนท ซึ่งเปนสินคา

บงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) เที่ยวชม

เกาะเกร็ดในมุมมองใหมที่มีทั้ง

แหลงทองเที่ยว รานกาแฟ อาหาร 

ซ่ึงหลายคนอาจจะเคยไปมาบางแลว 

แตก็มีเร� องราวใหมๆ ที่น�าสนใจ

เพิ่มเติมขึ้นมากมาย 

ททท. สํานักงานกรุงเทพ 

มหานคร ยังมีแผนการจัดทํา

กิจกรรม Workshop เพ� อสราง  

จุดขายในแตละพื้นที่โดยคํานึงถึง

อัตลักษณของแตละเสนทางดวย 

รวมทั้งสนับสนุนงานเทศกาลที่จัดขึ้นใน

แตละพื้นที่อยางตอเน� อง

ผูอํานวยการ ททท. สํานักงาน

กรุงเทพมหานคร กลาวตอวา สิ่งสําคัญคือ

การที่คนในครอบครัวทุกวัย ไมวาจะเปน 

Gen Y, Gen Z วัยรุนที่ช� นชอบกิจกรรม

ตางๆ ตลอดจนวัย Active Senior ที่มีเพ� อน 

มีเวลา มีศักยภาพในการเดินทาง รวมถึง

กลุมคนทํางานแบบ Workation ที่ทํางาน

ไดจากทุกสถานท่ี แบบเท่ียวไป ทํางานไป                                    

สามารถเดินทางและใชชีวิตไดในพ้ืนท่ีกรุงเทพ 

มหานครและปริมณฑลอยางมีชีวิตชีวา

สําหรับนักทองเที่ยวจากจังหวัดอ� นๆ                                                

ที่อยากเดินทางมาทองเที่ยวในกรุงเทพ 

มหานครและปริมณฑล ททท. สํานักงาน

กรุงเทพมหานคร ขอแนะนํากิจกรรมที่

จะสรางประสบการณน�าประทับใจ ไดแก 

กิจกรรม Dinner Cruise รับประทานอาหาร

บนเรือหรูลองแมน้ําเจาพระยา การนั่งเรือ

ไฟฟา หรือการรับประทานอาหารชมเมือง

ในรูปแบบของ Bus Food Tour เปนตน

“ขอดีของการเดินทางทองเที่ยว

ใกลๆ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

คือ ทําไดทุกวัน ไมตองเดินทางไกล มี

เร� องราวใหมๆ ที่น�าสนใจมากมาย บาง

ครั้งเราอาจจะเคยดูมาแลวเม� อหลายสิบป                       

ปจจุบัน สถานที่ วิธีการเดินทาง การนํา

เสนอเร� องราว มีความเปลี่ยนแปลง

มากมาย ทําใหกรุงเทพมหานครและ

ตามรอย..เสนหรอบเมืองกรุง

เสนทางแหงสีสัน กทม.-ปทุมธานี-นนทบุรี
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